



สรุปหัวข้อข่าวด้านการเกษตรที่สำคัญ นสพ.ประจำวันที่ 12 พฤษภาคม 2562

เรื่อง	สื่อ
1. เอกชนประเมินสงครามการค้าทำส่งออกไทยปีนี้โต0% สหรัฐรีดภาษีจีน....	กรุงเทพธุรกิจ
2. เปิดเกมข้าวที่สาม'เขย่า'โคเวตาคม.	กรุงเทพธุรกิจ
3. เปิดตัว5พันธุ์ข้าวใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10	มติชน
4. สมคิดวางแบ่งเค้ก	ไทยโพสต์
5. กินข้าว'งูเห่า'แล้วรบ.ใหม่ฉลุย260	มติชน
6. ยืมข้าฯข้าวชิงธง 'มาร์ค'รับ แซตไลน์'เสียหนู'	ไทยรัฐ
7 พปชร.โหมเกิน255เสียง ชูพรรคร่วมอย่าอีกยก	เดลินิวส์
8. แนะรัฐจ่ายค่าชดเชยช่วยไถกลบ	ข่าวสด
9. คอสมันน์: คัดข้าวกรองคน	เดลินิวส์
10. เล่นกับหมาดีกว่าสุนัขรับใช้	ไทยโพสต์

\*\*\*\*\*

## เอกชนประเมินสงครามการค้าทำส่งออกไทยปีนี้โต 0%

# สหรัฐรีดภาษี'จีน' 3 แสนล.ดอลลาร์

### เอกชนไทยจ่อทบทวน เป้าส่งออกใหม่

**กรุงเทพธุรกิจ ● สงครามการค้าระอุ** หลัง "ทรัมป์" สั่งยูเอสทีอาร์เก็บภาษีสินค้าจีนทุกรายการที่เหลือเพิ่ม วงเงิน 3 แสนล้านดอลลาร์ หลังมาตรการเก็บภาษี 25% กับสินค้านำเข้าจากจีนเริ่มมีผลบังคับใช้ได้ไม่นาน ขณะ ม.หอการค้า ประเมินสงครามการค้าทำส่งออกไทยปีนี้โต 0% แฉตั้งทุนนอกเข้าไทยเหตุที่ตั้งเหมาะสม

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ของสหรัฐ สั่งการให้สำนักงานผู้แทนการค้าของจีน (ยูเอสทีอาร์) เริ่มกระบวนการจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนทุกรายการที่เหลือเพิ่มทันที มีมูลค่ารวมทั้งสิ้น 3 แสนล้านดอลลาร์ โดยยูเอสทีอาร์ จะประกาศรายละเอียดเกี่ยวกับกระบวนการจัดเก็บภาษีเพิ่มกับสินค้านำเข้าจากจีนที่เหลือทั้งหมดในวันที่ 13 พ.ค. นี้ และคาดว่ามาตรการภาษีใหม่นี้จะมีผลบังคับใช้ในอีกหลายเดือนข้างหน้า

คำสั่งของประธานาธิบดีสหรัฐ มีขึ้นหลังจาก สหรัฐประกาศจัดเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีน มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ ในอัตรา 25% จากเดิมที่จัดเก็บในอัตรา 10%

อ่านต่อหน้า 4

▶ ต่อจากหน้า 1

### สหรัฐ

และมีขึ้นหลังจากประธานาธิบดีสหรัฐ เพิ่ง ทวิตว่า การเจรจาการค้าระหว่างคณะผู้แทนการค้าจากจีนและสหรัฐดำเนินไปอย่างสร้างสรรค์ และความสัมพันธ์ของเขาและประธานาธิบดีจีนฟังของจีนก็แน่นแฟ้น ทั้งยังระบุด้วยว่า จะมีการเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีนต่อไป แต่สหรัฐจะยกเลิก มาตรการภาษีกับสินค้านำเข้าจากจีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับผลของการเจรจาการค้าในอนาคต ด้านนายหลิว เทอ รองนายกรัฐมนตรีจีน ซึ่งเป็นผู้นำคณะเจรจาการค้ากับสหรัฐที่

กรุงวอชิงตัน กล่าวว่า จีนและสหรัฐตกลงที่จะจัดการเจรจาการค้าร่วมกันต่อไปในกรุงปักกิ่ง และเขาเชื่อมั่นว่าจะบรรลุข้อตกลงการค้าร่วมกันได้ยกเว้นครั้งนี้ยังมีประเด็นหลักๆ ซึ่งจีนจะไม่ยินยอม

นายหลิว ระบุด้วยว่า จีนคัดค้านอย่างแข็งกร้าวต่อการปรับขึ้นภาษีนำเข้าครั้งล่าสุดของสหรัฐ และยืนยันว่า จีนจะต้องดำเนินมาตรการตอบโต้

### เจรจาการค้าสหรัฐ-จีนไร้ข้อตกลง

การเจรจาการค้าระหว่างสหรัฐและจีน ปิดฉากลงเมื่อวันศุกร์ (10 พ.ค.) โดยไม่มีการลงนามข้อตกลงทางการค้าระหว่างกันท่ามกลางสถานการณ์ตึงเครียด เนื่องจากสหรัฐประกาศเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนในอัตรา 25% ขณะที่ จีนประกาศจะตอบโต้ด้วยมาตรการภาษี ซึ่งความเคลื่อนไหวนี้ สร้างความไม่พอใจอย่างมากแก่บรรดาเกษตรกรและนักธุรกิจอเมริกันที่ได้รับผลกระทบของสงครามการค้า

อย่างไรก็ตาม ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ของสหรัฐ ระบุว่า การเจรจาจะเดินหน้าต่อไป และการตัดสินใจว่าจะถอนมาตรการเก็บภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับความคืบหน้าของการหารือ

"แน่นอนว่าตลอดช่วง 2 วันที่ผ่านมา สหรัฐและจีนได้พูดคุยอย่างตรงไปตรงมา และสร้างสรรค์เกี่ยวกับสถานะของความสัมพันธ์ทางการค้าระหว่างสองประเทศ ความสัมพันธ์ระหว่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิงของจีนกับตัวผมยังคงแข็งแกร่ง และการเจรจาจะเดินหน้าต่อไปในอนาคต" ผู้นำสหรัฐระบุในทวิตเตอร์

ประธานาธิบดีทรัมป์ ระบุว่า ส่วนเรื่องที่จะปลดมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนหรือไม่ ขึ้นอยู่กับสิ่งที่เกิดขึ้นกับการเจรจาในอนาคต

ขณะที่ สำนักข่าวบลูมเบิร์ก รายงานโดยอ้างคำพูดของนายหลิว เทอ รองนายกรัฐมนตรีของจีนที่เป็นหัวหน้าคณะเจรจาการค้าของจีน ระบุว่า การเจรจาการค้ากับคณะผู้แทนการค้าของสหรัฐในครั้งนี้ดำเนินไป

ด้วยดี รายงานข่าวระบุว่า นายสตีเวน มนูชิน รัฐมนตรีคลังสหรัฐและนายโรเบิร์ต โลที่ไฮเซอร์ ผู้แทนการค้าสหรัฐ (ยูเอสทีอาร์) ได้หารือกับนายหลิว เทอ นานกว่า 2 ชั่วโมง ก่อนจะเดินทางไปทำเนียบขาวเพื่อรายงานสรุปให้ประธานาธิบดีทรัมป์รับทราบ

### "ทรัมป์" สั่งเยี่ยวยาเกษตรกร

นายชันนี่ เพอร์ติว รุมว.เกษตรสหรัฐ ทวิตว่า ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์สั่งการให้เขาร่างแผนการช่วยเหลือกลุ่มเกษตรกรของสหรัฐ ท่ามกลางความขัดแย้งทางการค้ากับจีน

"ในขณะที่ จีนอาจตอบโต้ ท่านประธานาธิบดียังคงยึดมั่นในการสนับสนุนเกษตรกรของสหรัฐ และได้กำชับให้กระทรวงเกษตรวางแผนการให้ความช่วยเหลืออย่างรวดเร็ว" นายเพอร์ติว ระบุในทวิตเตอร์

ประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ทวิตข้อความว่า ไม่มีความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องเร่งบรรลุข้อตกลงการค้ากับจีน เนื่องจากขณะนี้สหรัฐกำลังมีรายได้เพิ่มขึ้นจากการขึ้นภาษีต่อสินค้านำเข้าจากจีน

"การเจรจากับจีนยังคงดำเนินไปด้วยความน่าพึงพอใจ โดยไม่มีความจำเป็นที่สหรัฐจะต้องเร่งการเจรจาเนื่องจากขณะนี้จีนกำลังจ่ายภาษีเพิ่มขึ้นเป็น 25% ต่อสินค้านำเข้ามูลค่า 2.5 แสนล้านดอลลาร์ ที่นำเข้าสู่สหรัฐ เงินจำนวนมหาศาลเหล่านี้จะเข้าสู่กระทรวงการคลังสหรัฐ และเรากำลังเริ่มกระบวนการในการเพิ่มการเรียกเก็บภาษี 25% สำหรับสินค้านำเข้ามูลค่า 3.25 แสนล้านดอลลาร์" ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ

นอกจากนี้ ปธน.ทรัมป์ยังระบุอีกว่า "ด้วยเงินภาษีกว่า 1 แสนล้านดอลลาร์ที่เราได้รับจากจีน เราจะนำเงินส่วนหนึ่งไปซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกร และเราจะส่งสินค้าเกษตรเหล่านี้ไปยังประเทศยากจนในรูปแบบของการให้ความช่วยเหลือด้านสิทธิมนุษยชน โดยเงินภาษีเหล่านี้จะทำให้เรามีความมั่งคั่งมากกว่าการทำข้อตกลงแบบดั้งเดิม

ขณะที่ เกษตรกรของเราจะมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้น และประเทศยากจนก็ได้รับความช่วยเหลือ ถ้าเราซื้อสินค้าเกษตรจากเกษตรกรของเราคิดเป็นเงิน 1.5 หมื่นล้านดอลลาร์ ซึ่งเป็นวงเงินสูงกว่าที่จีนซื้อจากเรา ในขณะนี้เราก็จะมีเงินมากกว่า 8.5 หมื่นล้านดอลลาร์ สำหรับการก่อสร้างโครงการสาธารณูปโภคใหม่ๆ หรือด้านสาธารณสุข โดยเศรษฐกิจจีนจะชะลอตัวลง ขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐพุ่งขึ้น” ข้อความในทวิตเตอร์ระบุ

สำหรับตัวเลขดังกล่าว ไม่แน่ชัดว่า นายทรัมป์ได้ข้อมูลจากที่ใด เนื่องจากข้อมูลที่กระทรวงเกษตรสหรัฐระบุไว้ คือ จีนซื้อสินค้าเกษตรส่งออกของสหรัฐมูลค่า 9,200 ล้านดอลลาร์ ในปี 2561

### ทำเรื่องสหรัฐรับมือการขึ้นภาษีสินค้าจีน

ท่าเรือสหรัฐเตรียมรับมือการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น หลังจากมีมาตรการขึ้นภาษีสินค้านำเข้าจากจีนเป็น 25% ขณะที่จีนเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่มายังสหรัฐ ด้านนักวิชาการมองว่า การขึ้นภาษีจะส่งผลกระทบต่อผู้บริโภคที่ต้องซื้อสินค้าโภคภัณฑ์ในราคาแพงขึ้น ขณะที่ธุรกิจของสหรัฐจะต้องจ่ายค่าสารเคมี อุปกรณ์โพรทียมและพลาสติกที่นำเข้าจากจีนแพงขึ้นเช่นกัน ซึ่งจะทำให้ความสามารถในการแข่งขันของบริษัทสหรัฐลดลง นอกจากนี้ ยังอาจจะต้องเผชิญกับมาตรการตอบโต้ที่จะตามมา

### คาดสงครามการค้าจุดส่งออกไทย

นายอัทธ์ พิศาลวานิช ผู้อำนวยการศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย กล่าวว่า การขึ้นภาษีดังกล่าวจะผลกระทบทางการค้าของไทยจะหายไป 1% มีมูลค่า 75,270 ล้านบาท ขณะเดียวกันหากจีนตอบโต้สหรัฐด้วยการขึ้นภาษี 25% เช่นกันจะทำให้การค้าของไทยหายไป 2% มูลค่า 140,000 ล้านบาท จึงส่งผลกระทบต่อให้การส่งออกของไทยมีโอกาสเติบโต 0% ซึ่งถือเป็นกรณีที่เลวร้ายที่สุด โดยขณะนี้ต้องรอดูความชัดเจนอีกครั้งเพราะขณะนี้ อยู่ระหว่างการเจรจาของทั้ง 2 ฝ่าย

“เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอย่างแน่นอน เพราะทุกตลาดต้องพึ่งพาดตลาดสหรัฐและจีน ไทยเองก็ต้องมองหาตลาดใหม่มาทดแทน

ทั้งตลาดอินเดีย รัสเซีย ตะวันออกกลาง บราซิล แอฟริกา แต่ก็คงไม่สามารถชดเชยได้ทั้งหมดในกลุ่มที่เราสูญเสียไปจากปัญหาสงครามการค้า”

### เอกชนจ่อทบทวนเป้าส่งออก

นายวิศิษฐ์ ลิ้มลือชา รองประธานสภาผู้ส่งออกสินค้าทางเรือแห่งประเทศไทย (สรท.) กล่าวว่า การขึ้นภาษีนำเข้าสินค้าจีนเพิ่มเป็น 25% กระทบต่อการส่งออกของไทย ซึ่งเดิมสรท.ตั้งเป้าไว้ที่ 5% และปรับลงเหลือ 3% โดยหวังว่า ทั้ง 2 ประเทศ ยังอยู่ในเวทีการเจรจากันอยู่ แต่มาเจอสถานการณ์เช่นนี้คงต้องทบทวนกันใหม่อีกครั้งในปลายเดือน พ.ค.นี้

อย่างไรก็ตาม ก็ยังเรื่องที่อยู่คือ การปรับเพิ่ม 25% ยังเป็นกลุ่มสินค้าเดิมที่เคยไปขึ้นภาษี 10% ไปแล้ว ซึ่งขณะนั้นก็ได้ปรับผลกระทบไปแล้ว ยังไม่รวมไปถึงสินค้าใหม่ที่เก็บรวม 3 แสนล้านดอลลาร์ ถ้ารวมตรงถือว่าหนักมาก

“ผลกระทบในระยะสั้นคงทำให้เศรษฐกิจโลกชะลอตัวอยู่แล้วยึดเยื้อต่อไป ดังนั้นทั้งสหรัฐและจีนคงต้องแหล่งนำเข้าสินค้าจากประเทศอื่นมาทดแทนสินค้าของประเทศตรงข้าม การย้ายฐานการผลิตอาจมีมากขึ้น โดยย้ายไปลงทุนในประเทศโซนเอเชียรวมถึงประเทศไทย ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสินค้าและความสามารถในการแข่งขันด้วย”

### แนะดึงทุนนอกเข้าไทย

นายกลินท์ สารสิน ประธานกรรมการสภาหอการค้าไทย กล่าวว่า ส่วนหลายคนก็มองว่าการขึ้นภาษีเพิ่มเป็น 25% จะทำให้การส่งออกของไทยลดลงนั้นเห็นว่าอย่าเพิ่งไปมองเรื่องผลลบเท่านั้นต้องมองถึงผลบวกที่ไทยจะได้จากกรณีนี้เพราะเท่าที่ได้พูดคุยกับนักธุรกิจหลายคนมองว่า ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีโอกาสขึ้นที่ดี นำลงทุน

>2 เปิดเกม 'ข้าวที่สาม' เขย่าโควตา กรม.

# เปิดเกม 'ข้าวที่สาม' เขย่าโควตากรม.



● ทีมข่าวการเมือง  
กรุงเทพธุรกิจ

คล้ายหลังคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ประกาศรับรองผลการเลือกตั้ง ทั้ง ส.ส.เขต-ส.ส.บัญชีรายชื่อ จำนวน 498 คน บรรดาพรรคการเมืองก็เปิดศึกต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรี ทั้งบนดิน-ใต้ดิน

กระแสข่าวที่ถูกปล่อยออกมา เพื่อ กำหนดเกมให้คู่แข่ง-คู่ต่อสู้เดินหวังชิง ความได้เปรียบผ่านหน้าสื่อ

โดยเฉพาะเมื่อคะแนนเสียง 2 ชั่วโมงออกมา ยิ่งทำให้แรงตอรองในการรวมข้าวจับมือกันจัดตั้งรัฐบาลพุ่งสูงขึ้นไปด้วย เพราะนักเลือกตั้งอยากจะคุม "กระทรวงเกรตเอ" ซึ่งมีงบประมาณลงทุนจำนวนมาก และเพื่อต่อยอดนโยบายของพรรค

ข้าวเพื่อไทย ประกอบด้วย พรรคเพื่อไทย 136 เสียง พรรคอนาคตใหม่ 80 เสียง พรรคเสรีรวมไทย 10 เสียง พรรคประชาชาติ 7 เสียง พรรคเศรษฐกิจใหม่ 6 เสียง พรรคเพื่อชาติ 5 เสียง พรรคพลังปวงชนไทย 1 เสียง รวม 245 เสียงไม่ถึงกึ่งหนึ่งของ

จำนวน ส.ส. ทั้งหมด

ข้าวเพื่อไทยไม่เพียงแต่จะต้องโหวตสู้ข้าวตรงข้ามเพื่อชิงเก้าอี้ นายกรัฐมนตรี ในบัญชีที่พรรคการเมืองได้ยื่นต่อ กกต. ซึ่งต้องใช้เสียงโหวตของ 250 ส.ว.ด้วย รวมแล้วต้องได้ 376 เสียงจึงจะชนะโหวต แต่ขณะนี้ 245 เสียงของข้าวเพื่อไทย หากต้องสู้เกมในสภาฯ กับข้าวตรงข้าม ก็ยังหืดขึ้นคอ เนื่องจากแพ้-ชนะกันอยู่แค่ 3 เสียง

ข้าวพลังประชารัฐ ประกอบด้วย พรรคพลังประชารัฐ 115 เสียง พรรครวมพลังประชาชาติไทย 5 เสียง พรรคเล็ก 13 เสียง

รวม 133 เสียง ส่วนพรรคร่วมอื่นที่ว่า จะมาเข้าร่วมกับ พลังประชารัฐอย่างแน่นอน ภายหลังเริ่มมีการแข่งขันข้อ เพราะการต่อ รองเก้าอี้รัฐมนตรีไม่ได้อย่างที่ใจหวังเอาไว้ โดยเฉพาะกระทรวงเกรตเดอ ที่พลังประชารัฐ จ้องกินรวบ

หาก“พรรคแนวร่วม” แข็งข้อเพิ่มแรง ต่อรองให้กับตัวเอง และหากพลังประชารัฐ ไม่ยอมอ่อนข้อให้ เพราะถือไพ่ได้เปรียบ เนื่องจาก พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี หัวหน้าคณะรักษาความสงบ แห่งชาติ (คสช.) ยังมีอำนาจเต็ม ม.44 สามารถ บังคับใช้ สร้างอภินิหารวิทยทางกฎหมายได้ ตลอดเวลา

“ชี้ตัวที่สาม” เป็นพรรคแกนกลาง ประกอบด้วย พรรคประชาธิปัตย์ 52 เสียง พรรคภูมิใจไทย 51 เสียง พรรคชาติไทย พัฒนา 10 เสียง พรรคชาติพัฒนา 3 เสียง รวม 116 เสียง ชี้ตัวที่สามรู้ว่า หากจะจับมือ จัดตั้งรัฐบาลกับ ชิวเพื่อไทย ยกทีจะสำเร็จ เพราะสัญญาณพิเศษค่อนข้างชัดเจน “ลือคป้า” ผู้นำคนใหม่-หน้าเดิม

กระแสข่าวชี้ตัวที่สาม จึงเป็นการรวมตัว เพื่อต่อรองกับชิวพลังประชารัฐ เพื่อให้ “ผู้มากบารมี” ในชิวพลังประชารัฐได้ เกรงใจกันบ้าง ไม่ถูกขมยอยู่ฝ่ายเดียว

ชิวพลังประชารัฐ ต้องการคุมกระทรวง เกรตเดอเกือบทั้งหมด โดยเฉพาะ กลาโหม มหาดไทย คลัง คมนาคม ในส่วนของกระทรวง กลาโหม และมหาดไทย ก็ตกเป็นโควตา ของ พล.อ.ประยุทธ์ ส่วน “คลัง-คมนาคม” สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ก็ขอเอาไว้จับเคลื่อนนโยบายสำคัญ

ทว่าโควตาของ พล.อ.ประยุทธ์ ทั้ง พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรมว.กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย กลับโดนปล่อย ขาวโงมตีอย่างรุนแรง

แหล่งข่าวที่อ้างมาว่า พรรคร่วม ไม่เอา “พีป้อม-พีป็อก” ถูกรีเช็กทันที ในช่วง เย็นวันที่ 10 พ.ค.ปรากฏว่า มาจาก “พรรค สิ้นน้ำเงิน” ซึ่งพอเดาทางกันออกว่า ปล่อยข่าวชิว เปิดเกมแลกกระทรวงใหม่

เพราะหากไม่มี พีป้อม-พีป็อก เอาไว้ คอยช่วงงาน คอยปรามนักการเมืองเขี้ยว ลากดิน พล.อ.ประยุทธ์ ก็ยากที่จะคุม สภาพเสถียรภาพของรัฐบาลได้ ยิ่งเป็น รัฐบาลเสียงปริ่มน้ำอยู่ด้วย ก็ยิ่งยากในการ

ทำงาน โดยเฉพาะการผ่านร่างกฎหมายสำคัญ หากพรรคร่วมเล่นเกมสองหน้า มีหวังการ ทำงานไม่เดินหน้าแน่นอน

ขณะที่พรรคประชาธิปัตย์ รอหลังวันที่ 15 พ.ค. ถึงจะชัดเจนว่า ใครจะนั่งเก้าอี้ หัวหน้าพรรคคนต่อไป โดยมี จรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ กรณ์ จาติกวณิช อภิรักษ์ โกษะโยธิน พิระพันธ์ุ สาส์รังวิภาค เป็น 4 แคนดิเดต ผู้นำพรรคสี่ฟ้าคนใหม่ คาดว่าการ เปิดฉากต่อรองเก้าอี้จะเกิดขึ้นหลังจากนั้น เพราะกลุ่มก้อนที่สนับสนุน แคนดิเดต ทั้ง 4 คน เป็นคนละกลุ่ม-คนละก้อน โดย “จรินทร์-กรณ์-อภิรักษ์” อาจจะถูกจัดอยู่ในกลุ่ม ก้อนเดียวกันเอง แยกสาขามาจาก อภิสัทธี เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค

ซึ่งทั้ง 3 คน อาจจะมี “ดีล” ยอมหลบ- ยอมหลีก เพื่อแลกกับเก้าอี้รัฐมนตรี หลังเข้าร่วมรัฐบาลไปแล้ว

หาก “กรณ์” ขึ้นเป็นหัวหน้าพรรค คงต้องนั่งเก้าอี้รัฐมนตรีกระทรวงเกรตเดอ เท่านั้น เพราะที่ผ่านมา เคยดำรงตำแหน่ง รมว.คลัง มาแล้ว แต่ครั้งนั้นยกที่จะหวน คืนเก้าอี้เดิม หากเป็น “จรินทร์” ก็อาจจะขอ นั่งเก้าอี้กระทรวงศึกษาธิการเหมือนที่เคย นั่งมาก่อน

ฟากฝั่ง “พิระพันธ์ุ” ว่ากันว่ามี สุเทพ เทือกสุบรรณ ผู้ก่อตั้งพรรครวมพลัง ประชาชาติไทย เป็นผู้สนับสนุนอยู่เบื้องหลัง เดินเกมผ่านทาง ดาวร เสนเนียม ส.ส.สงขลา พรรคปชป. ที่เคยโชว์ตัวเลข 35 ส.ส.ปชป. การันตีหนุน ชิวพลังประชารัฐ มาแล้ว ซึ่ง ต้องรอดูการเกลี้ยเก้ออีกนักอีกที แต่ที่แน่ๆ “ดาวร” จองไว้แล้ว 1 ตำแหน่ง

พรรคภูมิใจไทย “อนุทิน ชาญวีรกูล” หัวหน้าพรรค ไฟกสหลักไปที่กระทรวง คมนาคม ที่อยากได้มาสานต่อนโยบาย เมื่อครั้งที่ร่วมรัฐบาลอภิสิทธิ์ แต่โดนกระตุก เบอร์ใหญ่จากพลังประชารัฐ คอยขวาง ไม่ให้ได้สมหวังอยู่ เพราะถือเป็นกระทรวง ยุทธศาสตร์

ทำให้ “เนวิน ชิดชอบ” ผู้มากบารมีของ พรรค ต้องออกมาช่วยกำกับแสดง แยก บทกันเล่นกับ อนุทิน ส่งซิกสอดประสานกัน ยกแรก พลังประชารัฐยืนยันขอนั่ง เจ้ากระทรวงคมนาคม ทำให้ อนุทิน-เนวิน ต้องถอยไปตั้งหลัก ส่งข้อเสนอชุดใหม่มา โดยยอมลด เหลือเก้าอี้ รมช.คมนาคม แต่ ยื่นเงื่อนไขขอของคุมบริษัท ท่าอากาศยานไทย

จำกัด (มหาชน) แต่พลังประชารัฐ เขยื้อนทันที

ต้องจับตาดูว่า อนุทิน-เนวิน จะเลือก เดินเกมอย่างไร เพื่อเพิ่มอำนาจต่อรองให้ กับตัวเอง โดยเฉพาะการจัดตั้ง ชิวที่สาม รวมกลุ่มกันหวังกดดันให้พลังประชารัฐ ยอมอ่อนข้อลง จะสำเร็จหรือไม่

พรรคชาติไทยพัฒนา จำนวน ส.ส. ไม่ได้ตามที่คาดหวังเอาไว้ จากเป้า 20 ที่นั่ง เหลือเพียง 10 ที่นั่ง ทำให้แรงต่อรองน้อย ลงทันที กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ที่ หวังเอาไว้ คงไม่ได้อย่างที่หวัง “สมศักดิ์ เทพสุทิน” แกนนำกลุ่มสามมิตร ตีตราจอง ไว้เรียบร้อยแล้ว

ส่วนกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา คงต้องหลบให้ สรณยา คุณปลื้ม ที่แม้จะ โภย ส.ส.ชลบุรี ได้ไม่หมด แต่ถือว่ามาร่วม หัวจมทักกับ พลังประชารัฐตั้งแต่ไก่โหว่

จึงมีกระแสข่าวว่า ชาติไทยพัฒนา จะ ได้ “กระทรวงเกรตดี” เป็นรางวัลตอบแทน ไฟกสไปที่กระทรวงพัฒนาสังคมและความ มั่นคงของมนุษย์ ซึ่งเหมาะสมกับ กัญจน ดิลปอาษา หัวหน้าพรรค แต่ผู้ใหญ่ในพรรค ย่อมไม่พอใจแน่ ฉะนั้นการมีชื่อในลิสต์ ชิวที่สามจึงน่าสนใจไม่น้อย

พรรคชาติพัฒนา แม้จะมีเพียง 3 เสียง แต่ สุวัจน์ ลิปตพัลลภ ประธานที่ปรึกษา พรรค เดินสายรวบรวมเสียงจากพรรคเล็ก และพูดคุยกับสุเทพ เทือกสุบรรณ เพื่อเพิ่ม อำนาจต่อรองเช่นกัน ต้องจับตาดูว่า สุวัจน์ ที่หวังจะนั่งคุมกระทรวงพลังงาน จะรวม เสียงพรรคเล็กมาอยู่ในชิวที่สามได้สำเร็จ หรือไม่

ทั้งหมดคือความเคลื่อนไหวของ “นักเลือกตั้ง” ที่แปรสภาพมาเป็น ส.ส. ซึ่งจะมีสิทธิยกมือโหวตผู้นำประเทศ และ กำหนดทิศทางของประเทศ

แรงต่อรองกำลังถาโถมเข้าไป สล พล.อ.ประยุทธ์ หากไม่เคลียร์กันให้จบ ก็ถึงคราวที่ พล.อ.ประยุทธ์ จะต้องลงมา เปิดดีลด้วยตัวเอง

# มติชน

Matchon  
Circulation: 950,000  
Ad Rate: 1,550

Section: First Section/-

วันที่: อาทิตย์ 12 พฤษภาคม 2562

ปีที่: 42

ฉบับที่: 15036

Col.Inch: 116.34 Ad Value: 180,327

หน้า: 1 (ล่างขวา), 8

PRValue (x3): 540,981

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: เปิดตัว5พันธุ์ข้าวใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10



# เปิดตัว 5 พันธุ์ข้าวใหม่ เฉลิมพระเกียรติ ร.10



เนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาภิเษก กรมการข้าวได้ดำเนินการจัดทำโครงการ “พันธุ์ข้าวใหม่ เฉลิมพระเกียรติ” เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ซึ่งได้รับรองพันธุ์ข้าวใหม่ จำนวน 5 พันธุ์ ประกอบด้วย พันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62) ที่รับรองพันธุ์ข้าวไป เมื่อวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562 และล่าสุดที่ผ่านการรับรองอีก 4 พันธุ์ คือ ข้าวเจ้าพันธุ์

กข83 (หอมนิลหนองคาย 62) ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62 ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62 และ ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62 ซึ่งแต่ละพันธุ์จะมีชื่อต่อท้ายด้วยเลข 62 ขณะนี้กรมการข้าวดำเนินการครบถ้วนทั้ง 5 พันธุ์ที่ตั้งเป้าหมายไว้ เพื่อร่วมเฉลิมพระเกียรติในหลวงรัชกาลที่ 10 ร่วมกับคนไทยทั้งประเทศ

ซึ่งพันธุ์ข้าวใหม่ดังกล่าวล้วนเป็นพันธุ์ข้าวพื้นเมือง



ประสงค์ ประไพตระกูล



ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบอบ 62

ที่ต้องการส่งเสริมการปลูกให้เพียงพอต่อความต้องการของผู้บริโภค และนำมาแปรรูปตามความต้องการของท้องตลาด ซึ่งภายหลังจากการเปิดตัวมีชาวนาจำนวนมากให้ความสนใจและเริ่มปรับตัวมาปลูกข้าวพันธุ์ใหม่เพิ่มขึ้น ซึ่งถือว่าเป็นการเปิดช่องทางการตลาดให้กับชาวนาอีกทางหนึ่ง

สำหรับการปลูกข้าวในฤดูการทำนาที่กำลังจะมาถึงนี้ ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ได้กำกับในเรื่องของมาตรการตลาดนำการผลิต โดยจะมีการส่งเสริมการปลูกในปริมาณที่เพียงพอต่อความต้องการในตลาด และมีการสำรวจตลาดเฉพาะที่จะนำพันธุ์ข้าวไปแปรรูปทำผลิตภัณฑ์ต่างๆ เพื่อส่งออกไปยังประเทศที่มีความต้องการ และเพื่อเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดสินค้าล้นตลาดอย่างที่เคยเป็นมา

**นายประสงค์ ประไพตระกูล** อธิบดีกรมการข้าวเปิดเผยว่า ข้าวที่ผ่านการรับรองทั้ง 5 พันธุ์นี้ ก็มีความโดดเด่นที่แตกต่างกันไป บางพันธุ์เป็นข้าวหอม เหมาะสำหรับการส่งออกไปยังต่างประเทศ บางพันธุ์ก็เป็นข้าวเจ้าสีเพื่อสุขภาพ มีสารต้านอนุมูลอิสระ เป็นที่ต้องการของตลาดคนรักสุขภาพ บางพันธุ์เป็นพันธุ์พื้นเมืองที่มีความโดดเด่นในเรื่องของคุณค่าทางอาหาร สามารถพัฒนาต่อยอดให้เป็นข้าวที่เป็นตัวบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (จีไอ) ได้ในอนาคต ซึ่งจะสามารถสร้างรายได้ให้ครอบครัว และสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจให้แก่ประเทศ

ข้าวแต่ละพันธุ์จะมีลักษณะที่แตกต่างกันไป ดังนี้

**“ข้าวเจ้าพันธุ์ กข79 (ชัยนาท 62)”** เป็นข้าวพื้นนุ่มเพื่อการบริโภคและส่งออกต่างประเทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ประเทศจีน ฮองกง อินโดนีเซีย สิงคโปร์ มาเลเซีย และฟิลิปปินส์ มีอายุการเก็บเกี่ยวประมาณ 118 วัน โดยวิธีปักดำ มีคุณภาพเมล็ดทางกายภาพดี เมล็ดเรียวยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมากสามารถผลิตเป็นข้าวสาร 100% ชั้น 1 ได้ เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 16.82% ข้าวสุกนุ่ม ให้ผลผลิตสูงเฉลี่ย 809 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพสามารถให้ผลผลิตสูง 1,182 กิโลกรัมต่อไร่ เสถียรภาพผลผลิตดี

และค่อนข้างต้านทานเพลี้ยกระโดดสีน้ำตาลและโรคไหม้ แต่อ่อนแอต่อโรคขอบใบแห้งและเพลี้ยกระโดดหลังขาว เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานภาคเหนือและภาคกลาง

**“ข้าวเจ้าพันธุ์ กข83 (มะลิตำหนองคาย 62)”** เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดข้าวกลี้ยงสีม่วงดำ ไม้ไวต่อช่วงแสง ปลูกได้ทั้งฤดูนาปีและนาปรัง อายุเก็บเกี่ยวประมาณ 130 วัน ผลผลิตเฉลี่ย 542 กิโลกรัมต่อไร่ ศักยภาพในการให้ผลผลิต 864 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวนเมล็ดดีต่อรวง 117 เมล็ด เมล็ดยาว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก มีสารต้านอนุมูลอิสระ กรดเพอรูลิก แคมมาออไรซานอล วิตามินอี ฟีนอลิก และฟลาโวนอยด์ เมื่อหุงสุกข้าวสวยเหนียว นุ่ม มีกลิ่นหอม ต้านทานต่อโรคใบไหม้ในระยะกล้าในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ภาคเหนือ และภาคกลาง เหมาะสำหรับปลูกในพื้นที่นาชลประทานและน่าน้ำฝน โดยเฉพาะพื้นที่ที่มีโรคไหม้ระบาดหรือพื้นที่ที่ต้องการข้าวคุณภาพพิเศษ ซึ่งมีตลาดเฉพาะสำหรับกลุ่มผู้บริโภคข้าวเพื่อสุขภาพ

**“ข้าวเจ้าพันธุ์สุขอ 62”** เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง เป็นพันธุ์ข้าวที่ให้ผลผลิตดี ผลผลิตเฉลี่ย 541 กิโลกรัมต่อไร่ มีลักษณะกอดตั้ง ลำต้นแข็งปานกลาง ลักษณะรวงแน่นปานกลาง การแตกกระแจะปานกลาง จำนวนรวงต่อกอ 9 รวง มีปริมาณอมิโลส 16.82% อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ ความคงตัวของแป้งสุกอ่อน เนื้อสัมผัสอ่อนนุ่ม ไม่มีกลิ่นหอม มีศักยภาพให้ผลผลิตสูงในสภาพนาที่สูง ที่มีความสูง 1,000-1,200 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลางค่อนข้างต้านทานต่อโรคใบไหม้ในจังหวัดแม่ฮ่องสอน

**“ข้าวเจ้าพันธุ์เม็ดฝ้าย 62”** เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วงแสง ลักษณะทรงกอดตั้ง ลำต้นแข็ง ลักษณะรวงค่อนข้างแน่น คอรวงยาว รูปร่างเมล็ดยาวเรียวยาว ท้องไข่มาก คุณภาพการสีดีมาก ได้ข้าวเต็มเมล็ด มีปริมาณอมิโลสปานกลาง 20.9% ปริมาณโปรตีนในข้าวกล้อง 9.44% เป็นข้าวเจ้าที่มีเยื่อหุ้มเมล็ดสีม่วงดำ มีคุณภาพการหุงต้มและรับประทานดี มีคุณสมบัติในการป้องกันการกระ



ข้าวเจ้าพันธุ์ชะสอ 62

ขายของเชื้อแบคทีเรียการติดเชื้อ โดยเฉพาะเป็นสารที่ ป้องกันอนุมูลอิสระและการขยายตัวของเซลล์มะเร็ง มี สารกลุ่มวิตามินบีเป็นวิตามินที่ละลายน้ำได้ ช่วยในการ เผาผลาญ เหมาะกับการปลูกในสภาพไร้ทั่วไป ปลูกเป็น พืชแซมยาง และปาล์มน้ำมันที่ปลูกใหม่ในภาคใต้

“ข้าวเจ้าพันธุ์หอมใบเตย 62” เป็นข้าวเจ้าไวต่อช่วง แสง ลำต้นค่อนข้างแข็ง ใบสีเขียว ทรงกอตั้ง รวงแน่นปาน กลาง คอรวงยาว ผลผลิตเฉลี่ย 578 กิโลกรัมต่อไร่ จำนวน เมล็ดดีต่อรวง 167 เมล็ด เมล็ดร่วงปานกลาง รูปร่าง เรียว ท้องไข่น้อย คุณภาพการสีดีมาก สีได้ข้าวเต็มเมล็ด เป็นข้าวอมิโลสต่ำ 15.2% ความคงตัวของแป้งสูงอยู่ใน ระดับอ่อน อุณหภูมิแป้งสุกต่ำ การยืดตัวของข้าวสุกปกติ ข้าวสวยมีสีขาวนวล นุ่ม เหนียว และมีกลิ่นหอม เหมาะ สำหรับพื้นที่นาฝนในเขตภาคเหนือตอนล่างและภาค กลางที่ต้องการปลูกข้าวอายุเบา คุณภาพดี

ขณะที่ นายประสิทธิ์ บุญเฉย นายกสมาคมส่งเสริมชาวนาไทย กล่าวว่า หลังจากที่ตลาดข้าวมีการ เปลี่ยนแปลงไปอย่างมาก ชาวนาส่วนใหญ่เริ่มมีความ ต้องการที่จะผลิตข้าวให้ตรงต่อความต้องการมากขึ้น โดยพันธุ์ข้าวที่มีการรับรองพันธุ์ใหม่นั้น ขณะนี้เริ่มเป็นที่ ต้องการของชาวนาบางส่วนแล้ว อย่างไรก็ตาม นอกจาก จะมีการปรับปรุงเรื่องพันธุ์ข้าวแล้ว ชาวนาบางส่วนได้มี การลดการใช้สารเคมีเพื่อที่จะพัฒนาให้สินค้าได้คุณภาพ และเป็นที่ต้องการของตลาดเพิ่มขึ้นอีกด้วย

กรมการข้าวจะนำข้าวทั้ง 5 พันธุ์ มาจัดแสดง ภายในงานวันถ่ายทอดเทคโนโลยีการผลิตข้าวระดับ ประเทศ เนื่องในวันข้าวและชาวนาแห่งชาติ ประจำปี 2562 ภายใต้โครงการระบบส่งเสริมเกษตรแบบแปลง ใหญ่ ปี 2562 ระหว่างวันที่ 5-7 มิถุนายน 2562



# สมคิดขวางแบ่งเค้ก พรรคร่วมแนะ‘บิกตู’เปลี่ยนตัวผู้จัดตั้งรัฐบาล

กรุงเทพฯ ● “อุตตม” ยันเท่าที่คุยไม่มีใครตั้งเงื่อนไขไม่เอา “บิกตู-บิกปูก” เพราะช่วยชาติมาเยอะ ด้าน “ณัฐพล” เผยเดินหน้าตั้งรัฐบาล 20 พรรค เลี่ยงตอบรับดี รอวันเลือกประธานสภาฯ ทุกอย่างชัดเจน สะพัด! พรรคขนาดกลางขอพลังประชารัฐเปลี่ยนตัวผู้จัดการรัฐบาล เหตุ “สมคิด” ยึดกระทรวงเศรษฐกิจไม่แบ่งใคร “มาร์ค” ขำอนาคตใหม่เสนอชื่อเป็นนายกฯ เพื่อไทยไว้อุทิศท้ายครัวว์ ดูด ส.ส.อีสาน

เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวที่ว่ามีการตั้งเงื่อนไขขอจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมืองและนักการเมือง ว่าไม่ควรมีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาโหม และชื่อ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า ขำดังกล่าวนั้นไม่เป็นความจริง ขณะ

นี้มีการพูดคุยกันเรื่องการมาร่วมกันเดินหน้าประเทศ ยังไม่มีการพูดเรื่องตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น เพราะจะต้องรอความพร้อมของทุกพรรคที่จะมาหารือกันอย่างเป็นทางการ เขาเผยว่าเท่าที่ได้มีโอกาสพบปะกับนักการเมือง ไม่มีใครตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ และในขณะที่เคยร่วมงานกับทั้ง พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ ทั้งสองท่านมีความตั้งใจและผลงานในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างแท้จริง ต้องยอมรับว่าที่ประเทศสงบเรียบร้อยมา 5 ปี ที่ผ่านมามีทั้งสองท่านมีบทบาทช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้า คสช. อย่างมากในการทำงานเพื่อประเทศ โดยเฉพาะในงานด้านความมั่นคง และอื่นๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้นอกระบบและสิทธิที่ทำกินของประชาชน การพัฒนาสร้างอาชีพในชุมชน

นอกจากนั้นยังมีบทบาทในการเจรจาและแก้

“ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์ ทั้งสองท่าน มีความตั้งใจและมีผลงานในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศอย่างแท้จริง ต้องยอมรับว่าที่ประเทศสงบเรียบร้อยมา 5 ปี ท่านทั้งสองมีบทบาทช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ ”

อุตตม สาวนายน



ปัญหาประมงไทย จนสหภาพยุโรปปลดเงื่อนไขต่างๆ ที่จะห้ามนำสินค้าประมงไทยเข้าไปขายในตลาดยุโรป นับว่าได้ช่วยแก้ไขปัญหให้กับประเทศเป็นอย่างมาก

นายอุตตมกล่าวดังกล่าวถึงการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลว่า ยังมีเวลา และขณะนี้ต้องให้เกียรติกับทุกๆ พรรค เพราะบางพรรคอยู่ระหว่างการดำเนินการภายในอย่างพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จึงควรรอให้กระบวนการของแต่ละพรรคเสร็จสิ้นเสียก่อน

“กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้น เป็นเพียงการคาดคะเนของสื่อมวลชน อาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ผมในฐานะหัวหน้าพรรค จึงอยากให้ทุกท่านติดตามการแถลงข่าวจากพรรคอย่างเป็นทางการจะดีกว่า” หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐกล่าว

ด้านนายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 พรรคพลังประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีการพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรคการเมือง โดยมั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ ซึ่งจากการพูดคุยกันมีการตอบรับที่ดี แต่ยังคงต้องรอให้พรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคก่อน รวมถึงบางพรรคที่ยังต้องจัดระบบภายในให้ชัดเจน จะเห็นภาพชัดหลังวันที่ 15 พ.ค.

อ่านต่อหน้า 10

## สมคิดขวาง

### รัฐบาล 20 พรรค

ส่วนกระแสข่าวว่าบางพรรคไม่พอใจการจัดสรรโควตารัฐมนตรี ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงการประเมินของสื่อมวลชน แต่ในส่วนพรรคมองไปที่การโหวตประธานสภา รองประธานสภา และต่อไปที่การเลือกนายกรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆ จะเกิดภายหลังจากที่เราได้นายกฯ แล้ว

เมื่อถามถึงแคมเปญรณรงค์ปิดสวิทช์ ส.ว.ของพรรคอนาคตใหม่ นายณัฏฐพลกล่าวว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวล เพราะต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ตอนนี้พรรคให้ความสำคัญกับการรวบรวมคะแนนให้มากที่สุดเพื่อเป็นเสียงข้างมาก รวมตัวจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับของประ

ชาชนและพรรคการเมือง โดยคิดว่าเรื่องการทำความเข้าใจในการทำหน้าที่กับพรรคที่มาร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ เชื่อว่าทุกพรรคมีความตั้งใจมาทำงานเพื่อประเทศ

“ยอมรับว่ามีตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ 20 พรรค แต่มั่นใจว่าไม่มีผลกับการทำงานและการลงมติในสภา เพราะ ส.ส.ทุกคนที่มาร่วมรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างศักยภาพ แม้จะมีเสียงปรี่มน้ำก็ไม่กังวล เท่าที่พูดคุยเจรจากันไม่มีปัญหาอย่างที่สื่อได้วิจารณ์กัน”

ถามว่า พรรค อนาคตจะโหวตให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เป็นนายกฯ นายณัฏฐพลกล่าวว่า เป็นแนวคิดของพรรคอนาคตใหม่ ซึ่งต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ซึ่งต้องรอดูวันเลือกประธานสภา รองประธานสภา ซึ่งก็จะเห็นภาพและแนวทางในการเลือกนายกฯ ว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

ชี้กว่ามีกระแสข่าวว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ พปชร.จะสละสิทธิ์เพื่อขยับ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาตามเตียร์ ขึ้นมาเป็น ส.ส. นายณัฏฐพลปฏิเสธว่าคงไม่มีการสละสิทธิ์เพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคจะลาออกเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยับลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อแหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐยอมรับว่า เกenna พปชร. บางส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เป็นผู้จัดตั้งรัฐบาล ต้องการกระทรวงเศรษฐกิจเกรดเอไว้กับ พปชร.ไว้ทั้งหมด เชื่อว่าการเจรจากับพรรคขนาดกลางและพรรคการเมืองต่างๆ จะยังไม่ได้ข้อยู่ด่างๆ

โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่มีเสียง 52 เสียง และพรรคภูมิใจไทยที่มีเสียง 51 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนาที่มีเสียง 10 เสียง ที่ไม่เห็นด้วยกับท่าทีของนายสมคิด ที่จะยึดกระทรวงเศรษฐกิจล็อกไว้ที่คนของตัวเองเพียงกลุ่มเดียว รวมทั้งตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ดูงานด้านเศรษฐกิจประชาชนเดือดร้อน สินค้าเกษตรตกต่ำ ชาวบ้านยากจนเพิ่มขึ้นและหาก 3 พรรคดังกล่าวยินยอม ก็สามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของตัวเองได้ จึงมีเสียงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์เปลี่ยนตัวผู้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคต่างๆราบรื่นขึ้น หรือยอมปล่อย กระทรวงเศรษฐกิจ หรือ รมช. กระทรวงเศรษฐกิจออกไปบ้าง เพราะตำแหน่งนายกฯ และกระทรวงด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม ก็อยู่ในมือ พปชร.อยู่แล้ว

### ไม่เอา ‘ป้อม-ป็อก’

ยังมีรายงานข่าวว่า ก่อนหน้านี้ พรรคขนาดกลางยังหวั่นกระแสสังคมที่มีต่อ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์ ที่เป็น คสช. เข้ามาใน ครม.ชุดหน้าโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง แดกต่างจาก พล.อ.ประยุทธ์ รวมทั้งท่ามกลางกระแสล่าสุดท้ายที่ยอมรับการสืบทอดอำนาจ จากการแต่งตั้ง ส.ว.สรรหาจำนวน 250 คน ที่เน้นระบบพี่น้องและการเข้ามาจากคนในแม่น้ำ 5 สาย จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่

แหล่งข่าวจาก พปชร.เผยด้วยว่า นอกจากนี้ จากการหารือกับ ส.ส.ใหม่ของพรรคขนาดกลางหลายคน ยังเป็นกังวล 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1.การเป็นรัฐบาลของ พปชร. เสียงปรี่มน้ำ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมี ส.ส.มากกว่าฝ่ายค้านแค่ 10 เสียง ไม่สามารถจะผ่านมติในสภาไปได้อย่างราบรื่น

เพราะในความเป็นจริง รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.จะต้องมาร่วมประชุมสภาและอยู่ลงมติทุกครั้ง ซึ่งเป็นไปไม่ได้ รวมทั้งคนเป็นประธานและรองประธานสภา ปกติตามมารยาททางการเมืองจะไม่ลงมติ

2.กระแสการต่อต้านจากสังคมและฝ่ายค้านที่นำโดยพรรคเพื่อไทย พรรคอนาคตใหม่ พรรคเสรีรวมไทยที่เกิดขึ้นทั้งในสภาและนอกสภาตลอดเวลา อาทิ เช่น การสืบทอดอำนาจจาก คสช. ทั้งใน ครม.และ แต่งตั้ง ส.ว. ที่เอาแต่ญาติพี่น้อง พรรคพวกเพื่อนฝูงและคนใกล้ชิดและมีปัญหาอื้อฉาว มาทำงานต่อโดยไม่ผ่านการเลือกตั้ง ซึ่งจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองที่ร่วมงานข้างหน้า

“เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ดี เพราะเป็นพรรคที่คร่ำหวอดกับการเมือง กรณีประยุทธ์เป็นนายกฯ ด้วยคะแนนเสียงปริ่มน้ำ กระแสสังคมไม่ยอมรับการบริหารประเทศติดขัด ต้องวุ่นอยู่กับปัญหาการเมืองแบบรายวัน ในที่สุดรัฐบาลประยุทธ์ก็อาจไปไม่รอด พรรคขนาดกลางจึงกำลังใคร่ครวญอย่างหนัก และพวกเขายอมรับว่าเครียดมากในการตัดสินใจ ซึ่ง ปรป.จะคุยเรื่องนี้ภายหลังเลือกตั้งหัวหน้าพรรคเรียบร้อยในวันที่ 15 พ.ค.นี้ ว่า จะตัดสินใจอย่างไรต่อไป ขณะที่พรรคภูมิใจไทยขอเวลาไปหารือกับ ส.ส.ในวันที่ 16 พ.ค.นี้ก่อนเช่นกัน” แหล่งข่าวจาก พปชร. เปิดเผย

อย่างไรก็ตาม ความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาลล่าสุด พรรคพลังประชารัฐยังเดินหน้าจับหัวกับพรรคการเมืองต่างๆ แต่คาดว่า การจัดตั้ง ครม.อย่างเป็นทางการจะเริ่มหลังจากการเลือกประธานรัฐสภาเสร็จ โดยทางพรรคมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน และคะแนนเสียงจะมี

มากกว่า 255 เสียง เพราะจะมีคะแนนเสียงพิเศษจากพรรคพันธมิตรคู่แข่งบางส่วน ที่ได้เจรจากุดคุยเรื่องเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลไปบ้างแล้ว โดยได้นัดพบปะหารือและทานข้าวกัน และมีส่วนหนึ่งสนใจที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย

### แบ่งเค้กยังไม่ลงตัว

นอกจากนี้ แกนนำพรรคยังเร่งพบปะกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคขนาดกลางและพรรคเล็ก เพื่อรวบรวมเสียงให้มากที่สุด ให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างรวดเร็วและประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีความกังวลว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์อาจจะได้เสียงสนับสนุนไม่ครบ 52 เสียง จึงต้องเร่งดีลสำรองไว้ ซึ่งหากประชาธิปัตย์ตกลงและมาทั้งหมด เสียงของการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะได้เกิน 260 เสียง

ในส่วนของ การจัดสรรโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีนั้น บางกระทรวงที่พรรคมีแผนนโยบายที่ชัดเจน และโปรโมตเป็นแคมเปญหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพรรคที่จะมาร่วมรัฐบาลพยายามต่อรองเพื่อขอตำแหน่ง โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ที่ต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่พรรคพลังประชารัฐเองต้องการใช้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงอาจไม่สามารถแบ่งให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ เพราะพรรคพลังประชารัฐได้รับปากกับชาวบ้านไว้ตอนหาเสียง และผลักดันไปแล้วบางส่วนในช่วงรัฐบาล คสช. โดยเฉพาะโครงการข้าว ที่อาจขัดแย้งกับนโยบายประกันราคาของประชาธิปัตย์

โดยนโยบายหลักของพรรคพลังประชารัฐ อย่าง เพิ่มขีดความสามารถค่าเกี่ยวข้าวจาก 12 ไร่ เป็น 20 ไร่ ชดเชยจากไร่ละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท เกี่ยวปุ๋ย

รับ 4 หมื่น และเพิ่มค่าเกี่ยวข้าวอีก 3 หมื่น รวมเป็น 7 หมื่นบาท นอกจากนี้ยังมีนโยบายเกี่ยวกับไร่ยาสูบ อ้อย ปาล์มน้ำมัน รวมถึงนโยบายที่ดิน ส.ป.ก.ด้วย

ทางพรรคพลังประชารัฐมองว่า หากไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเหล่านี้ อาจกระทบถึงกระแสความนิยมและความเชื่อมั่นจากเกษตรกร โดยเฉพาะในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่เป็นฐานคะแนนหลัก ดังนั้นพรรคพลังประชารัฐต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวถึงถึงความชัดเจนที่พรรคประชาธิปัตย์จะร่วมกับพรรคการเมืองใดในการจัดตั้งรัฐบาล นายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึง ส.ส.ภายในพรรค จะมีการพิจารณาถึงแนวทางดังกล่าว ซึ่งตามข้อบังคับพรรค การตัดสินใจจะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใด ก็เป็นอำนาจของ กก.บห. และ ส.ส.ที่ต้องมาลงความเห็นกัน แต่ในการประชุมพรรควันที่ 15 พฤษภาคม ตนคาดว่าคงไม่มีการหารือในเรื่องดังกล่าว

ซักว่าแม้ยังไม่มีความชัดเจนเรื่องหัวหน้าพรรคคนใหม่ แต่มีกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะได้ตำแหน่งรัฐมนตรี 7 ที่นั่ง นายอภิสิทธิ์แจ่ว่า กระแสข่าวลือถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะขณะนี้เรายังไม่ทราบมติของที่ประชุม กก.บห.ชุดใหม่ โดยส่วนตัวได้มีการพูดคุยภายในพรรคว่าเราจะสนับสนุนใคร แต่ยังไม่ใช่อยูติ

### ‘มาร์ค’ คุยไลน์ข่าว

เมื่อถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว 3 รวมถึงการที่พรรคอนาคตใหม่อาจเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย

(ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายอภิสิทธิ์ปฏิเสธว่า “ผมไม่ทราบแต่เมื่อวานนี้ก็คุยไลน์ซ้ำๆ กับคุณอนุทินในเรื่องกระแสข่าวต่างๆ ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ”

ถามถึงกระแสข่าวที่พรรคการเมืองต่างๆ ตั้งเงื่อนไขกับพรรคพลังประชารัฐว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลด้วย หากมีรายชื่อของ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์อยู่ในคณะรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า ไม่ทราบ ตนยังไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ใครจะไปตั้งเงื่อนไขว่าจะไปร่วมหรือไม่ไปร่วม เพราะพรรคประชาธิปัตย์ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าต้องให้ได้ข้อสรุปในที่ประชุมของพรรคก่อน

“ก็ไม่ทราบว่าเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวลือหรือเป็นการคุยกันแบบปกติ แต่ยืนยันว่าในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่มีใครที่มีอำนาจหรือได้รับมอบอำนาจไปพูดคุยในเรื่องดังกล่าว”

เมื่อถามถึงการวางตัวหรือบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์ก็กล่าวว่า เมื่อได้เข้าไปเป็น ส.ส.แล้ว ตนยังไม่คิดว่าจะทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎร หรือจะสนับสนุนใครเป็นประธานสภา เพราะยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดสภาในช่วงไหน นอกจากนี้ ยังไม่คิดที่จะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงใด เบื้องต้นขอทำหน้าที่ ส.ส.ก่อน ขณะนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของสภา

ส่วนนายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ให้สัมภาษณ์กรณีข่าวที่สาม ประกอบด้วย ปชป. พรรคภูมิใจไทย พรรคชาติไทยพัฒนา และพรรคชาติพัฒนา จัดตั้งรัฐบาลว่า ข่าวทั้งหมดถ้าไม่ใช่ข่าวปล่อยก็น่าจะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ซึ่งในนามพรรคประชาธิปัตย์ ยังไม่มีอะไร เพราะต้องรอให้มีหัวหน้า

และคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เสียก่อน รวมทั้งต้องหารือกับ ส.ส.ชุดปัจจุบัน

“ผมคิดว่าคงพูดอะไรไม่ได้มาก เพราะจะสร้างความสับสนให้กับสังคม และข่าวที่ออกมาทั้งหมดก็สับสนมากพออยู่แล้ว เช่นเดียวกับกระแสข่าวที่ระบุว่าพรรคอนาคตใหม่จะสนับสนุนคุณอภิสิทธิ์มาเป็นนายกฯ นั้น ผมก็ไม่ทราบ ต้องรอให้พรรคพูดเป็นเรื่องเป็นราวก่อน และหากเสียงข้างมากเป็นอย่างไร ก็ยึดตามนั้น โดยเชื่อว่าทุกคนในพรรคจะปฏิบัติตาม”

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่บางพรรคตั้งเงื่อนไขไม่ต้องการให้ พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์เข้าร่วมรัฐบาลพรรคพลังประชารัฐ นายบัญญัติกล่าวว่า ไม่ทราบความจริงเรื่องนี้สื่อมวลชนควรจะทำโพล เพื่อให้พรรคการเมืองนำไปประกอบการพิจารณา

### ลิ้มพรรครักษ์ผีนป่า

นายดำรงดี พิเดช หัวหน้าพรรครักษ์ผีนป่าประเทศไทย ให้สัมภาษณ์ถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาล ว่า ขณะนี้ยังไม่มีใครทาบตามมา คาดว่าน่าจะตกลงสำรวจแล้วหรือไม่ แต่ก็มีชื่อไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐแล้ว ส่วนเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายไหน หรือเป็นรัฐมนตรี เพราะพรรคของเราเป็นพรรคเล็กมีแค่ 2 เสียง จึงขอให้ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม โดยเป็นการทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่รัฐบาลหรือพรรคใดพรรคหนึ่ง ถ้าไม่ใช่ตามนี้ก็ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ

อย่างไรก็ตาม ยืนยันจะไม่จับมือกับพรรคเล็กอื่นๆ เพื่อต่อรองตำแหน่ง เพราะทุกคนก็มีอิสระ และตนไม่ใช่ล็อบบี้ฮาร์ด

“วันนี้ประเทศเราประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM2.5 โฟป่า สารเคมี ส่วนเรื่องกัญชา ผมสนับสนุนให้ผลิตเพื่อ

การแพทย์ แต่ไม่เห็นด้วยเพื่อสันตนาการ” หัวหน้าพรรครักษ์ผีนป่า กล่าว

ขณะที่นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์ ให้สัมภาษณ์ถึงความคืบหน้าการรวมกลุ่มพรรคเล็กเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้พรรคเล็กรวมกลุ่มกันได้ 11 พรรค บวก 1 คือพรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบูลย์ นิติตะวัน ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใด ต้องรอหารือกันในกลุ่มอีกครั้ง

เขายืนยันว่า ยังไม่มีการตัดสินใจได้ไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐ หรือแม้แต่พรรคเพื่อไทย แต่ยอมว่าได้รับการทาบตามมาจาก 3 กลุ่มให้ไปร่วมงานด้วย ได้แก่ 1.กลุ่มพรรคเพื่อไทย 2.กลุ่มพรรคพลังประชารัฐ 3.กลุ่มพรรคภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ หากพรรคเล็กไม่ไปร่วมงานกับขั้วใดก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงการต่อรองตำแหน่งใดๆ แต่ในสัปดาห์หน้ากลุ่มพรรคเล็กจะประชุมกันเพื่อกำหนดจุดยืน และร่างข้อบังคับการทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรให้ไปในทางเดียวกัน เช่น การเสนอกฎหมาย การแก้กฎหมาย การโหวตลงมติต่างๆ

ส่วนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ระบุถึงความไม่เป็นธรรมที่พรรคเล็กซึ่งได้คะแนนต่ำกว่า 71,000 คะแนน แต่ได้ ส.ส.นั้น ขณะนี้เลยขั้นตอนดังกล่าวไปแล้ว เลยโหมดการร้องกวดและศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว เข้าโหมดจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ร้องเรียนไปก็ไม่มีอะไร ไม่พอใจก็ไปร้องศาลอะไรไม่ได้แล้ว ร้องได้แต่ศาลคงให้เป่ามันเงินมาตัดสิน

### ปิดโหวตให้ ‘มาร์ค’

นายธนกร จีรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ กล่าวถึงกรณีการเกิดการเมืองขั้วที่ 3 ว่า ขณะนี้กำลังเจรจาร่วมกัน ซึ่ง

ขอไม่ตอบว่ามีกรพูดคุยกับบุคคลระดับหัวหน้าพรรคการเมืองอย่างไร นายอนุทิน หรือนายอภิสิทธิ์หรือไม่ แต่ระบุว่าหากมีความชัดเจนจะแถลงให้ทราบทันที

น.ส.พรณิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่ ให้สัมภาษณ์ถึงคำกล่าวเมื่อวันที่ 10 พ.ค. กรณีจะยกมือให้นายอภิสิทธิ์เพื่อเปิดสวิตช์ ส.ว.สกัดกั้นการสืบอำนาจ คสช.ว่า ต้องแยกแยะให้ชัดเจนระหว่างการเปิดสวิตช์ ส.ว. และการจัดตั้งรัฐบาลนั้นเป็นคนละเรื่องกัน สำหรับอนาคตใหม่ไม่ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือรัฐบาล ไม่สำคัญเท่ากับการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. โดยการปิดกั้นที่ คสช.วางไว้

“เราจึงขอความร่วมมือในฐานะผู้แทนราษฎรด้วยกันที่มาจากพรรคการเมือง โดยเฉพาะพรรคที่ได้ยืนยันกับประชาชนก่อนเลือกตั้งว่าจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. ขอให้ทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชน” โฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าว และว่า เราพร้อมเปิดให้ทุกพรรคมาร่วมกัน ซึ่งตอนนี้ถึงเวลาแล้ว ขอยืนยันว่าพรรคอนาคตใหม่พร้อมยกมือให้บุคคลที่เสียงส่วนใหญ่ในสภาผู้แทนราษฎรเห็นว่าเหมาะสมเป็นนายกรัฐมนตรี ไม่ว่าจะเป็นอย่างใดก็ตาม” น.ส.พรณิการ์ กล่าว

ขณะที่ ดร.ยุศดี บุญทัน รองโฆษกพรรคเพื่อชาติ กล่าวถึงกระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลเชิงยุทธศาสตร์ ของพรรคเพื่อไทย และพรรคอนาคตใหม่ ที่จะเชิญนายอภิสิทธิ์หรือนายอนุทินมาเป็นนายกรัฐมนตรี และขอให้รวมเสียงกันเพื่อให้เกิน 375 เสียง เปิดสวิตช์สมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) ว่าตนรู้สึกเห็นด้วยกับแนวคิดนี้เป็นอย่างมาก ณ จุดนี้ เราต้องร่วมมือกัน เพื่อสู้กับเผด็จการด้านการสืบทอดอำนาจ แม้ฝ่ายสืบทอดอำนาจจะวางแผนการไว้อย่างไรจะเล็ดลอด เตรียมแผน

หนึ่ง สอง สาม รองรับไว้แล้วทุกสถานการณ์

เขากล่าวว่า แม้พวกเขาจะไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็ยังมีอำนาจ อาทิ ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี แต่อย่างน้อยหากฝ่ายประชาธิปไตยสามารถรวมตัวกันได้ เลือกนายกรัฐมนตรีของเราได้ ก็จะทำให้การสืบทอดอำนาจทำได้ไม่เต็มที่พอจะมีโอกาสแก้ไขปัญหาของชาติได้ แม้จะไม่ราบรื่นนัก จากกับดักรัฐธรรมนูญฉบับนี้

“ผมขอให้ทุกคน ทุกฝ่ายวางอดีต วางปัญหาความขัดแย้งที่ผ่านมามาไว้ก่อน ถึงเวลาแล้วที่เราจะสามารถร่วมมือกัน ทำเพื่อประเทศชาติ ร่วมกันปิดสวิตช์ ส.ว. รวมใจกันให้เกิน 375 เสียงไม่ว่าคุณอภิสิทธิ์หรือคุณอนุทินใครจะได้เป็นนายกฯ อย่างไร ก็คงดีกว่าปล่อยให้ พล.อ.ประยุทธ์เป็นต่อไปอย่างแน่นอน” รองโฆษกพรรคเพื่อชาติกล่าว

## ไวยুদ্ধ ส.ส.อีสาน

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวความพยายามดูด ส.ส.ของพรรคว่า ในฐานะ ส.ส.อีสาน พรรคเพื่อไทย ประกาศจุดยืนไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์กลับมาเป็นนายกฯ อีกครั้ง ไม่เอากการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ กระแสข่าวการใช้เงินดูด ส.ส. ขอฝากไปยังพรรคพลังประชารัฐว่า ไม่ต้องมาติดต่อตน หรือ ส.ส.อีสาน พรรคเพื่อไทย ทุกคนมีอุดมการณ์ไม่ต้องการเงิน หากมีใครติดต่อมา จะต่ำและสาปแช่งกลับไปด้วย

เมื่อถามว่า ที่สุดแล้วหากพรรคพลังประชารัฐสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ นายยุทธพงศ์กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยก็พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลในสภา ไม่มีปัญหาอะไร พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มี ส.ส.อันดับหนึ่ง หากไม่ได้เป็นรัฐบาล ก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง

นายณัฐวุฒิ ใสยเกื้อ แกนนำแนวร่วมประชาธิปไตยต่อ

ต้านเผด็จการแห่งชาติ (นปช.) และอดีตประธานคณะกรรมการรณรงค์หาเสียงเลือกตั้ง พรรคไทยรักษาชาติ โพสต์เฟซบุ๊กท่ามกลางกระแสพรรคการเมืองใหญ่ ชิงนำจัดตั้งรัฐบาล โดยเนื้อหาระบุว่า “สวัสดิ์เช้าวันเสาร์ วันที่เรายังต้องวัดใจนักการเมืองบางพรรคว่า ประเทศจะเดินไปทางไหน ทางก๊ก ยึกยัก ต่อรองแก้อัย จะเอาอย่างนี้กันจริงๆ หรือ?”

ดร.เสรี วงษ์มณฑา โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊ก ระบุว่า “จะสกัดพลเอกประยุทธ์ ไม่ให้สืบทอดอำนาจ แต่จะร่วมกับพรรคพลังอ่อนโกง คนเลี้ยงพวกล้มเจ้า คนสั่งให้เผาเมือง คนคิดแบบนี้เป็นคนยังใคร่?”

“เขารังเกียจคนที่ใช้อำนาจเข้ามาแก้ปัญหาบ้านเมือง และขอยุ่ต่อตามครรลองประชาธิปไตย ตอบรับการรับเลือกเป็นนายกรัฐมนตรีตามบทบัญญัติของรัฐธรรมนูญ เพราะการสะสางปัญหาของประเทศยังไม่จบสิ้น

แต่เขาไม่รังเกียจคนที่สร้างความเสียหายให้บ้านเมืองด้วยการโกง การใช้อำนาจเผด็จการทางรัฐสภา การสนับสนุนคนที่ทำผิดมาตรา 112 ที่ต้องการล้มล้างสถาบันสูงสุดของประเทศ ไม่เคารพศาล ไม่ยอมรับอำนาจตุลาการ

น่าแปลกใจยิ่งนัก ถ้าจะว่าไปก็ไม่ใช่คนโง่ แต่วิธีคิดตรรกะของเขาทำไม่ถึงวิบัติได้ขนาดนี้ ยืนยันเป็นมั่นเหมาะว่าจะต่อต้านการสืบทอดอำนาจ แต่พร้อมจะร่วมมือกับคนที่เคยโกง และสืบทอดอำนาจมาเกือบ 20 ปี ทั้งๆ ที่คนที่นำมาวางไว้ในตำแหน่งมีอำนาจนั้นไร้ความสามารถ สติปัญญาไม่เพียงพอที่จะดำรงตำแหน่ง

ตาไม่บอดก็น่าจะมองเห็นหูไม่หนวกก็อาจจะเคยได้ยินนะคะ”.

# กินข้าว'งูเห่า'แล้ว รับ.ใหม่ฉลุย260

พปชร.ลั่นผสม20พรรค  
ยังผวา'ปชป.'มาไม่ครบ  
ธนาธรลุยระดม378สส.  
ปิดสวิทช์สว.ชิงนายกฯ  
'จรินทร์-3คู่แข่ง'โชว์กิน  
'ธนาธร'รับดีลตั้ง รม.ชั่วคราวที่ 3 พร้อมเปิดแถลงข่าว  
เมื่อชัดเจน ปลุก 378 ส.ส.ปิดสวิทช์ 250 ส.ว.  
โหวตนายกฯ 'มาร์ค'รับคูป'เสียหาย'ซ้ำๆ 4 ผู้สมัคร  
ชิงหัวหน้าพรรค ปชป.โชว์วิสัยทัศน์ (อ่านต่อหน้า 10)

## รับ.ใหม่

### บิกอ้อ-กฤษฎา-ชุตินาไม่นั่งกรม.

เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม รายงานข่าวจาก  
ทำเนียบรัฐบาล เปิดเผยว่า นอกจากจะมีรอง  
นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีรวม 15 คนที่ยื่น  
ลาออกเพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (ส.ว.) แล้ว  
ขณะที่ พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายก  
รัฐมนตรี จะไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาล  
ชุดใหม่และไม่ขอเป็น ส.ว. โดยต้องการใช้เวลา  
อยู่กับครอบครัว ทั้งนี้ มีกระแสข่าวว่าได้เขียน  
ใบลาออกจากตำแหน่งเลขาธิการนายกฯ ตั้งแต่  
วันที่ 30 เมษายนที่ผ่านมา และจะมีผลเมื่อ  
รัฐบาลชุดปัจจุบันสิ้นสภาพ นอกจากนี้ รัฐมนตรี  
ที่ไม่ได้ลาออกไปเป็น ส.ว.มีบางส่วนได้แจ้ง  
นายกฯว่า ไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาล



## ทักษทาย

นายธนาธร จึง  
รุ่งเรืองกิจ หัวหน้า  
พรรคอนาคตใหม่  
จับมือทักษทายกับนาย  
องอาจ คล้ามไพบูลย์  
ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
พรรคประชาธิปัตย์  
ระหว่างมาร่วมงาน  
วันปรีดี พนมยงค์  
ประจำปี 2562 ปีนี้  
เป็นวาระครบรอบ  
ชาตกาล 119 ปี  
ณ บริเวณลานปรีดี  
ม.ธรรมศาสตร์  
ทำพระจันทร์ เมื่อ  
วันที่ 11 พฤษภาคม

หน้าและตำแหน่งใดๆ เนื่องจากต้องการพัก อาทิต นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, น.ส.ชุตินา บุญยประภัสร์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ รักษาการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ โดย น.ส.ชุตินาได้เก็บของที่ห้องทำงาน กลับไปบางส่วนแล้ว

## 'บิ๊กตุ๋น'นัดเปิดใจสื่อ17พ.ค.

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล แจ้งด้วยว่าในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ช่วงระหว่างที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ พล.อ.ประยุทธ์จะใช้เวลาเร่งสะสางงานที่ค้าง และคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยในวันที่ 15 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามปกติที่เขตพื้นที่คลองเตย โดยมี ส.ส.จากพรรคพลังประชาชน (พปชร.) ลงพื้นที่ในครั้งนี้ด้วย โดยจะถือโอกาสขอบคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ได้ร่วมกันทำงานมาตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ในวันที่ 17 พฤษภาคม นายกรัฐมนตรีจะเชิญสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหารค่ำก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมเปิดใจในการที่ได้ทำงานร่วมกันมา

## 'ผช.โฆษก'ปิดบิกอ้อไขก๊อก

พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวชี้แจงผ่านไลน์กลุ่มสื่อทำเนียบรัฐบาล ถึงกระแสข่าว พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน ว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่มีมูลความจริง จึงขอความกรุณายุติการเผยแพร่ ทั้งนี้ เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ยังคงปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติ ทั้งในช่วงพระราชพิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมา ยังคงมาปฏิบัติราชการที่ทำเนียบรัฐบาล ฉะนั้นจึงเป็นไปไม่ได้ที่จะยื่นใบลาออกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน

## อุตุตมปิดข่าวไม่เอาป้อม-ป็อก

นายอุตุตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชาชน (พปชร.) กล่าวถึงกระแสข่าวที่มีการตั้งเงื่อนไขต่อรองจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมืองอื่นๆ ว่าไม่ควรมีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) ชุดใหม่ ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความจริง ขณะนี้มีการพูดคุยกันเรื่องการมาร่วม

เดินทางประเทศ ยังไม่มีการพูดเรื่องตำแหน่งทางการเมืองใดๆ ทั้งสิ้น จะต้องรอความพร้อมของทุกพรรคที่จะมาหารือกันอย่างเป็นทางการเท่าที่ได้มีโอกาสพบปะกับนักการเมือง ไม่มีใครตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ ในฐานะที่เคยร่วมงานกับทั้ง พล.อ.ประวิตร และ พล.อ.อนุพงษ์ ทั้งสองท่านมีความตั้งใจและผลงานในการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้กับประเทศ

"ต้องยอมรับว่าที่ประเทศสงบเรียบร้อยมา 5 ปี ที่ผ่านมามีทั้งสองท่านมีบทบาทช่วยงาน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคสช.อย่างมากในการทำงานเพื่อประเทศ โดยเฉพาะในงานด้านความมั่นคง และอื่นๆ อาทิ การแก้ไขปัญหาหนี้ในระบบและสิทธิที่ทำกินของประชาชน" นายอุตุตมกล่าว

## ให้เกียรติทุกพรรคจัดตั้งรบ.

นายอุตุตมกล่าวอีกว่า ส่วนการเดินทางจัดตั้งรัฐบาลนั้น ยังมีเวลา ขณะนี้ต้องให้เกียรติกับทุกพรรค เพราะบางพรรคอยู่ระหว่างการดำเนินการภายใน อย่างพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) กำลังจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ จึงควรรอให้กระบวนการของแต่ละพรรคเสร็จสิ้นเสียก่อน ทั้งนี้ กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงการคาดคะเนของสื่อมวลชน อาจทำให้เกิดความสับสนและเข้าใจผิด ในฐานะหัวหน้าพรรคจึงอยากให้ทุกคนติดตามการแถลงข่าวจากพรรคอย่างเป็นทางการจะดีกว่า

## เก้าอี้รมต.ชัดหลังเลือกนายกฯ

ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) นายณัฐพล ติปสุวรรณรองหัวหน้าพปชร. และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ ลำดับที่ 1 เดินทางมารับหนังสือรับรอง ส.ส.พร้อมให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ มีการพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรคการเมือง มั่นใจว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จากการพูดคุยมีการตอบรับที่ดี แต่ยังคงรอให้ ปชป.เลือกหัวหน้าพรรคก่อน รวมถึงบางพรรคที่ยังต้องจัดระบบภายในให้ชัดเจน โดยจะเห็นภาพชัดหลังวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ส่วนกระแสข่าวว่าบางพรรคไม่พอใจการจัดสรรโควตารัฐมนตรี ส่วนตัวมองว่าเป็นเพียงการประเมินของสื่อมวลชน แต่ในส่วนของพรรคมองไปที่การไหลวาทประธานสภา รองประธานสภา และต่อไปถึงการเลือกนายกรัฐมนตรี ส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆ จะเกิดภายหลังจากที่ได้นายกฯแล้ว

## แย้มมี20พรรคร่วมจัดตั้งรบ.



โซววิสัยทัศน์ - 4 แคนดิดเตตชิงเก้าอี้หัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค นายกรณ์ จาติกวณิช รักษาการรองหัวหน้าพรรค นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯกทม. และนายพีระพันธ์ุ สาสีร์วิฎา อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม โซววิสัยทัศน์ต่อสมาชิกพรรคภาคกลาง และอดีต ส.ส.กทม.บางส่วน ที่พรรคประชาธิปัตย์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม

ผู้สื่อข่าวถามถึงแคมเปญรณรงค์ปิดสวิทช์ ส.ว.ของ อนค. นายณัฐพลกล่าวว่า ไม่รู้สึกกังวลเพราะต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ตอนนี้พรรคให้ความสำคัญกับการรวบรวมคะแนนให้มากที่สุดเพื่อเป็นเสียงข้างมาก รวมตัวจัดตั้งรัฐบาลให้เป็นที่ยอมรับของประชาชนและพรรคการเมือง คิดว่าเรื่องการทำความเข้าใจในการทำหน้าที่กับพรรคที่มาร่วมรัฐบาลเป็นเรื่องสำคัญ เชื่อว่าทุกพรรคมีความตั้งใจมาทำงานเพื่อประเทศอย่างไรก็ตาม ยอมรับว่ามีตัวเลขพรรคร่วม

รัฐบาลประมาณ 20 พรรค แต่มั่นใจว่าไม่มีผลกับการทำงานและการลงมติในสภา เพราะ ส.ส.ทุกคนที่มาร่วมรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างศักยภาพ แม้จะมีเสียงปรี่มน้ำก็ไม่กังวล เท่าที่พูดคุยเจรจากันไม่มีปัญหาอย่างที่สื่อได้วิจารณ์กัน

### มาดามเดียร์ลั่นนั่งบัญชีชื่อ

ผู้สื่อข่าวถามว่า อนค.จะหวัดให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ นายณัฐพลกล่าวว่า เป็นแนวคิดของ อนค.ต้องขึ้นอยู่กับ

ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ ต้องรอดูวันเลือกประธานสภา รองประธานสภา จะเห็นภาพ และแนวทางในการเลือกนายกฯว่าจะออกมาเป็นอย่างไร

เมื่อถามอีกว่า มีกระแสข่าวว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ พปชร.จะสละสิทธิเพื่อขยับอันดับ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาดามเดียร์ ขึ้นมาเป็น ส.ส. นายณัฐพลกล่าวว่า คงไม่มีการสละสิทธิเพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคจะลาออกเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี ซึ่งจะส่งผลให้มีการขยับลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อ

### พปชร.รับมึงเห่าต้นเสียงทะเล260

รายงานข่าวจาก พปชร.ถึงความเคลื่อนไหวการจัดตั้งรัฐบาลเปิดเผยอีกว่า ขณะนี้ พปชร.ยังเดินทางจับขั้วกับพรรคการเมืองต่างๆ แต่คาดว่าจะจัดตั้ง ครม.อย่างเป็นทางการจะเริ่มหลังจากการเลือกประธานรัฐสภาเสร็จ โดยมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลได้อย่างแน่นอน และคะแนนเสียงจะมีมากกว่า 255 เสียง เพราะจะมีคะแนนเสียงพิเศษจากพรรคพันธมิตรคู่แข่งบางส่วน ที่ได้เจรจาพูดคุยเรื่องเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลไปบ้างแล้ว โดยได้นัดพบปะหารือและทานข้าวกัน และมีส่วนหนึ่งสนใจที่จะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย นอกจากนี้ แกนนำพรรคยังเร่งพบปะกับบรรดาพรรคการเมืองต่างๆ ทั้งพรรคขนาดกลางและพรรคเล็กเพื่อรวบรวมเสียงให้มากที่สุด ให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นและประสบความสำเร็จ เนื่องจากมีความกังวลว่าในส่วนของ พชป. อาจจะได้เสียงสนับสนุนไม่ครบ 52 เสียงจึงต้องเร่งการเจรจาสำรวจไว้ หาก พชป.ตกลงและมาทั้งหมด เสียงของการจัดตั้งรัฐบาล อาจจะได้เกิน 260 เสียง

### ไม่ปล่อยก.เกษตรฯ-ไต้หวันโยนบาย

“ในส่วนของการจัดสรรโควตาเก้าอี้รัฐมนตรีนั้น บางกระทรวงที่พรรคมีแนวนโยบายที่ชัดเจนและโปรโมตเป็นแคมเปญหลักในการหาเสียงเลือกตั้ง ซึ่งพรรคที่มาร่วมรัฐบาลพยายามต่อรองเพื่อขอตำแหน่ง โดยเฉพาะ พชป.ที่ต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่ พปชร.เองต้องการใช้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงอาจไม่สามารถแบ่งให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ เพราะ พปชร.ได้รับปากกับชาวบ้านไว้ตอนหาเสียงและผลักดันไปแล้วในบางส่วนของช่วงรัฐบาล คสช. โดยเฉพาะโครงการ

## เปิด'แคนดิเดต'ชิง ทน.-เลขฯ พชป. ชี้ทิศทางร่วม ไม่ร่วมรัฐบาล

**1**

**เลขาฯ**  
เดลิบชัย ศรีอ่อน  
ส.ส. 4 สมัย  
อดีตเลขฯ พชป.

**หัวหน้า**  
จุนทร์ ลักษณะวิศิษฎ์  
ส.ส. 11 สมัย  
อดีต รบว.ศธ.-สศ.

**หัวหน้า**  
ภรณ์ จาติกวณิช  
ส.ส. 4 สมัย  
อดีต รบว.คลัง

**2**

**เลขาฯ**  
ชัยวุฒิ บรรณวัฒน์  
ส.ส. 5 สมัย  
อดีต รบว.อุตสาหกรรม

**3**

**เลขาฯ**  
ยังไม่เปิดตัว

**หัวหน้า**  
พีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค  
ส.ส. 6 สมัย  
อดีต รบว.ยุติธรรม

**4**

**หัวหน้า**  
อภิรักษ์ โกษะโยธิน  
ส.ส. 2 สมัย  
อดีตผู้ว่าฯกทม.

**เลขาฯ**  
สาทิตย์ วงศ์หนองเตย  
ส.ส. 7 สมัย  
อดีต สมต.สำนักนายกฯ  
แกนนำ กปปส.

**ขั้นตอนเลือก ทน.พชป. 15 พ.ค.**

- 1 เสนอชื่อ ทน.พรรค เสียงรับรองเกินกึ่งหนึ่งของที่ประชุม
- 2 แสดงวิสัยทัศน์คนละ 15 นาที
- 3 ลงคะแนน โหวตเตอร์ 307 คน  
แบ่งเป็น **70%** • ส.ส. 52 คน  
**30%** • อดีต ส.ส. อดีตหัวหน้า อดีต รมต. อดีต กก.บห. สาขาพรรค ตัวแทนจังหวัด รวม 255 คน
- 4 ให้หัวหน้า เลือกทรง 5 ภาค
- 5 หัวหน้า เสนอชื่อรองหัวหน้าตามภารกิจ อีก 8 คน
- 6 หัวหน้า เสนอชื่อเลขาธิการ ที่ประชุมลงคะแนนเลือก รองเลขฯ. นายทะเบียนพรรค, กก.บห. จนครบ 41 คน

รหัสข่าว: C-190512020030 (12 พ.ค. 62/06:45)

หน้า: 3/7

iQNewsClip  
www.iqnewsclip.com

บริษัท อินโฟเควสท์ จำกัด | 888/178 อาคารมหานครพลาซ่า ชั้น 17 ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330  
☎ 02-253-5000, 02-651-4700 📠 02-253-5001, 02-651-4701 ✉ help@iqnewsclip.com



ข่าว ที่อาจขัดแย้งกับนโยบายประกันราคาของ ปชป. เช่น การชดเชยค่าเกี่ยวข้าว จาก 12 ไร่ เป็น 20 ไร่ เกษษกรรับ 4 หมื่นบาท และเพิ่มค่าเกี่ยวข้าวอีก 3 หมื่นบาท รวมเป็น 7 หมื่นบาท นอกจากนี้ ยังมีนโยบายเกี่ยวกับอ้อย ปาล์ม น้ำมัน รวมถึงนโยบายที่ดิน ส.ป.ก.ด้วย

โดย พปชร.มองว่าหากไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายดังกล่าวเหล่านี้ อาจกระทบถึงกระแสความนิยมและความเชื่อมั่นจากเกษตรกร โดยเฉพาะประชาชนในภาคอีสาน ภาคเหนือ และภาคกลาง ที่เป็นฐานคะแนนหลัก ดังนั้น พปชร.ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ" รายงาน

ข่าวระบุ

## พรรคร่วมใจเปลี่ยนตัวผจก.รบ.

แหล่งข่าวจาก พปชร.เปิดเผยว่า ยอมรับว่าแกนนำ พปชร.บางส่วนโดยเฉพาะในกลุ่มที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี จัดตั้งรัฐบาล ต้องการกระทรวงเศรษฐกิจเกรดเอไว้กับ พปชร.ทั้งหมด เชื่อว่าการเจรจากับพรรคขนาดกลาง และพรรคการเมืองต่างๆ จะยังไม่ได้ข้อยุติต่างๆ โดยเฉพาะ ปชป.ที่มีเสียง 52 เสียง และ กท.ที่มีเสียง 51 เสียง พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) ที่มีเสียง 10 เสียง ที่ไม่เห็นด้วยโดยเฉพาะทำที่ของนายสมคิด ที่จะยึดกระทรวงเศรษฐกิจไว้ที่คนของตัวเองเพียงกลุ่มเดียว รวมทั้งตลอดระยะเวลา 5 ปี ที่ดูงานด้านเศรษฐกิจก็ยังไม่ดีขึ้น และหาก 3 พรรคดังกล่าวยินยอม ก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของตัวเองได้ จึงมีเสียงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. เปลี่ยนตัวผู้จัดการรัฐบาล เพื่อให้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคต่างๆ ราบรื่นขึ้น หรือยอมปล่อยกระทรวงเศรษฐกิจหรือ รชช.กระทรวงเศรษฐกิจออกไปบ้าง เพราะตำแหน่งนายกรัฐมนตรี และกระทรวงด้านความมั่นคง อาทิ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม พปชร.ดูแลอยู่แล้ว

## หัวหน้ารบ.เสียงปริ่มน้ำ-ฝ่ายค้านลุย

แหล่งข่าวจาก พปชร.เปิดเผยอีกว่า นอกจากนั้น จากการหารือกับ ส.ส.ใหม่ของพรรคขนาดกลางหลายคนยังเป็นกังวล 2 ประเด็นใหญ่ คือ 1.การเป็นรัฐบาลของ พปชร.เสียงปริ่มน้ำ ฝ่ายรัฐบาลมี ส.ส.มากกว่าฝ่ายค้าน แค่ 10 เสียง ไม่สามารถจะผ่านมติในสภาไปได้

อย่างราบรื่น เพราะในความเป็นจริง รัฐมนตรีที่เป็น ส.ส.จะต้องมาร่วมประชุมสภาและอยู่ลงมติทุกครั้งซึ่งเป็นไปไม่ได้ รวมทั้งคนเป็นประธานและรองประธานสภา ปกติตามมารยาททางการเมืองจะไม่ลงมติ 2.กระแสการต่อต้านจากสังคมและฝ่ายค้านที่นำโดย พท. อนาคต.พรรคเสรีรวมไทย ที่จะเกิดขึ้นทั้งในสภาและนอกสภาตลอดเวลา อาทิ การสืบทอดอำนาจจาก คสช.ทั้งใน ครม.และแต่งตั้ง ส.ว.ที่มีข้อครหาคัดเลือกแต่พวกพ้อง มาทำงานต่อโดยไม่ผ่านการเลือกตั้งจะลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและทุกพรรคการเมืองที่ร่วมงานข้างหน้า

## ธนากรตีวเข้มส.ส.อนาคต.รอบ3

ที่ลานปริดี พนมยงค์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ นายธนากร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) และ น.ส.พรณิการ์ วาณิช โฆษกพรรค ร่วมงานวันปริดี พนมยงค์ ประจำปี 2562 ปีนี้เป็นวาระครบรอบชาติกาล 119 ปี โดยบรรยากาศในงาน มีทนายและครอบครัวของนายปริดี พนมยงค์ พร้อมด้วยนักวิชาการและนักการเมืองเข้าร่วมงานอย่างคับคั่ง อาทิ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีตรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.), นายแทนคุณ จิตต์อิสระ อดีต ส.ส.กทม. ปชป. นางลดาวัลลิ์ วงศ์ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย (พท.) ร.ท.หญิง สุนิสา ทิวากรดำรง สมาชิก พท. โดยตัวแทนพรรคการเมืองได้ร่วมวางแผนพุ่ม ส่วนใหญ่เป็นอุปกรณ์การเรียนและอุปกรณ์การศึกษา เพื่อนำไปมอบให้แก่ ร.ร.บ้านหนองเพรางาย และ ร.ร.วัดเพรางาย จ.นนทบุรี โดยก่อนที่นายธนากรจะเข้าวางพานพุ่ม ได้ทักทายกับนายองอาจ ด้วยการกอดและตบไหล่ด้วย

นายธนากรให้สัมภาษณ์ถึงกรณีการจัดอบรม ส.ส.ของพรรค มีอะไรที่ต้องกำชับเป็นพิเศษหรือไม่ว่า การอบรม ส.ส.ครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ 3 จะจัดขึ้นในวันที่ 11-12 พฤษภาคมนี้ โดยเนื้อหาการอบรมจะมีการตีวเข้ม เรื่องการพิจารณาด้วยบทกฎหมาย ขอบเขตอำนาจหน้าที่ของ ส.ส.เป็นการอบรมที่ได้ทำมาอย่างต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องกระตุ้นว่าเมื่อ ส.ส.ของ อนค.ซึ่งเป็น ส.ส.สมัยแรก ได้เข้าไปทำงานในสภาแล้วจะเป็น ส.ส.ที่มีคุณภาพ

## อุปตีสถิตจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว

ผู้สื่อข่าวถามถึงกระแสข่าวมีการเปลี่ยนตัวจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราวที่ 3 โดยพรรคเพื่อไทย (พท.) และ อนค.เปลี่ยนทิศทางมาผลักดันนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกฯ ปชป.และนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย (ภท.) ขึ้นเป็นนายกฯ นายธนากรกล่าวว่า ตามที่เคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า ยังไม่สะดวกใจที่จะให้ข้อมูล เนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุย อยากจะเคารพกลุ่มคนหรือพรรคการเมืองต่างๆ ที่พูดคุยด้วย ถ้าพูดรายละเอียดในตอนนี้อย่างเป็นการไม่เคารพกับอีกฝ่าย อีกทั้งจะเกิดความไม่ไว้วางใจซึ่งกันและกัน จึงยังไม่ขอชี้แจงรายละเอียดแต่ในอนาคตถ้ามีความชัดเจน อนค.พร้อมจะแถลงทันที

## ปลุก378ส.ส.ร่วมปิดสวิตซ์ส.ว.

ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่า อนค.ยังยืนยันจะจัดตั้งรัฐบาลกับ พท.หรือไม่ นายธนากรกล่าวว่า อนค.ยืนยันว่า พรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้น มีเสียงมากพอที่จะปิดสวิตซ์ ส.ว.ได้ โดย 378 เสียงที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์มีมากกว่ากลุ่มพรรคที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ และ ส.ว.250 คน โดยเมื่อ 378 เสียงรวมกันได้แล้ว ก็ตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นฝ่ายค้านหรือฝ่ายรัฐบาล แล้วมายกมือเลือกนายกฯที่มาจาก 378 เสียงนี้เท่ากับสามารถปิดสวิตซ์ ส.ว.ได้ และสุดท้ายนายกฯก็จะมาจากเสียงของประชาชน ส่วนความคืบหน้าของการปิดสวิตซ์ ส.ว.นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุย ไม่ทราบว่าจะทำได้หรือไม่ แต่จะพยายามอย่างเต็มที่

## อนค.ตีวเข้มส.ส.ทำการเมืองใหม่

ทีมประชาสัมพันธ์ อนค.เปิดเผยว่า อนค.จัดสัมมนาอบรม ส.ส.ของพรรค ระหว่างวันที่ 11-12 พฤษภาคม โดยมี ส.ส.ตามที่ประกาศรับรองของ กกต. 80 คน รวมถึงอีก 7 คนในแบบบัญชีรายชื่อตามที่พรรคยืนยันเรื่องการคำนวณจำนวน ส.ส.พึงมีตามรัฐธรรมนูญ เพื่อเป็นการเตรียมพร้อมก่อนเริ่มต้นงานในสภาของ ส.ส.อนค.

(อ่านต่อหน้า 11)

ต่อจากหน้า 10

รบ.ใหม่

นายปิยนุตร แสงนกกุล กล่าวในการอบรม  
ตอนหนึ่งว่า นับเป็นครั้งที่ 3 ที่จัดกิจกรรมอบรม  
ส.ส.ของ อนาคต. และตั้งใจที่จะจัดเป็นประจำ ส่วน  
ครั้งนี้เนื่องจากอยู่ในช่วงที่มีการรับรอง ส.ส.  
และใกล้จะมีการเปิดสภาแล้ว หัวข้อการอบรม  
จึงเป็นเรื่องการทำงานในสภา การเตรียมตัว  
เป็น ส.ส.ว่าจะต้องทำอะไร โดยมีองค์สำคัญที่ปัก  
ไว้อย่างมั่นคงตั้งแต่ก่อตั้งพรรค คือการทำงาน  
การเมืองใหม่ การเมืองที่สร้างสรรค์ ไม่ใช่รูปแบบ  
แบบเดิมๆ ที่ประชาชนเห็นแล้วเอือมระอา  
เพื่อให้ประชาชนที่เลือกมาทำงานอย่างเข้มแข็ง  
จริงจัง สมกับที่ได้มอบความไว้วางใจให้

## ใช้ความใหม่เปลี่ยนการเมืองเก่า

“ในการทำหน้าที่ ส.ส.ของ อนาคต.ในสภา  
ผมอยากจะให้ทุกคนตั้งพลัง ตั้งศักยภาพของ  
ตัวเองออกมา สร้างความเป็น Active Citizen  
หรือผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการแสดงบทบาท  
ที่สร้างสรรค์ เอาความไทยเฉยออกไป ดังนั้น  
จึงอยากให้ทุกคนได้ร่วมมือกันทำงานในฐานะ  
ส.ส.ของ อนาคต.อย่างเต็มที่ ใครอภิปรายเก่งก็  
ยกมืออภิปราย ใครไม่ถนัดอภิปรายก็ทำงาน  
อยู่เบื้องหลัง หาข้อมูล ตรวจสอบ ใครมีความ  
รู้เรื่องกฎหมายก็มาช่วยกัน ไม่ต้องกังวลใจ  
และไม่ต้องเกร็งกับความใหม่ หรือความเป็น  
ส.ส.หน้าใหม่ อยากให้คิดว่าความใหม่นี้แหละ  
ที่เป็นประโยชน์ และจะเอาความใหม่ไปเปลี่ยน  
การเมืองแบบเก่าๆ เพราะถ้าเกร็งว่าเป็นหน้า  
ใหม่ก็จะไม่กล้าทำอะไรเลย การเมืองแบบเก่าๆ  
คนเก่าๆ ก็จะยึดและควบคุมทุกอย่างไว้หมด”  
นายปิยนุตรกล่าว

## นั่งกรมธ.ต้องเขียนรายงานแจง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับหัวข้อในการ  
อบรม ได้แก่ การชี้แจงปฏิทินการทำงานสภา  
ผู้แทนราษฎร, แนะนำโครงสร้างที่ประชุม ส.ส.  
รวมถึงคณะกรรมการงานสภาผู้แทนราษฎร  
ของพรรคคอนาคตใหม่ และการสร้างการเมือง  
ใหม่ในรัฐสภา โดยนายปิยนุตรหลังจาก  
นั้นต่อดำเนินกิจกรรมเวิร์กช็อปเกี่ยวกับงานด้าน  
คณะกรรมการต่างๆ โดย น.ส.ศิริกัญญา ตันสกุล  
ผู้อำนวยการฝ่ายนโยบาย และ ส.ส.แบบบัญชี  
รายชื่อ นอกจากนี้ ยังมีการแจ้งให้ทราบเรื่อง  
การชี้แจงบัญชีทรัพย์สิน รวมถึงการจัดเวิร์กช็อป  
เรื่องการอภิปรายในสภาด้วย ทั้งนี้ ในส่วนงาน  
กรรมการต่างๆ นั้น นายปิยนุตรได้ให้โจทย์  
กับ ส.ส.ของ อนาคต.ด้วยว่า ในการเข้าไปเป็น  
กรรมการแต่ละชุด จะต้องเขียนชื่อและเข้าร่วม

ประชุมจริง โดยจะต้องมีการบันทึกการประชุม  
และเขียนรายงานเรื่องนั้นๆ เพื่อเผยแพร่ต่อ  
สาธารณะ รวมถึงการไปดูงานต่างประเทศ ต้อง  
มีการเขียนรายงานองค์ความรู้ที่ได้มาสู่สาธารณะ  
ไม่ใช่คิดแต่เรื่องท้องเที่ยว เพราะงบประมาณที่ใช้  
ทั้งหมดนั้นมาจากภาษีของประชาชน

## พท.ปลุกไม่ไหวตนายภคช.

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาและ  
หัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจ พรรค  
เพื่อไทย (พท.) กล่าวถึงข้อครหาของสังคม  
ที่มีต่อการจัดการตั้งแต่พวกพ้องเข้ามาเป็น  
ส.ว.ว่า ถือว่า ไม่ให้เกียรติประชาชน เพราะ  
การคัดสรรไม่โปร่งใส ตรวจสอบไม่ได้ แคมป์  
ชัดรัฐธรรมนูญอีก และหากร่วมไหวตเลือกนา  
ยกฯ โดยไม่สนองเจตจำนงผู้ใช้สิทธิเลือก  
ตั้ง ส.ส.อีกก็จะกลายเป็นบุคคลล้มละลายทาง  
ความน่าเชื่อถือ เพราะโจทย์เร่งด่วนทางการ  
เมืองขณะนี้ได้มุ่งสู่การแสวงความร่วมมือในการ  
ตัดวงจรของการสืบทอดอำนาจ เพราะตัวเลือก  
นายภคช.ที่มาจากปีกพรรคการเมืองที่สนับสนุน  
การสืบทอดอำนาจนั้น มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติ  
ที่อาจขัดรัฐธรรมนูญ ทั้งในเรื่องขัดกันแห่งผล  
ประโยชน์ ซงเองกินเองที่ให้ ส.ว.เข้ามาร่วม  
ไหวตเลือกนายภคช.ที่มาจาก คสช.

“มูลเหตุดังกล่าวจึงทำให้พรรคการเมือง  
ส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่าน่าจะตัดแคนดิเดต  
นายภคช.คนนี้ออกไปเพื่อมิให้เกิดปัญหายุ่งเหยิง  
ยากต่อการแก้ไข และจะทำให้ประเทศชาติ  
กลับไปสู่วังวนของปัญหาเดิมๆ อีก การตัด  
วงจรสืบทอดอำนาจนี้จะทำให้พรรคการเมือง  
ที่ได้ให้สัจจวาจาไว้ มีความภาคภูมิใจใน  
เกียรติภูมิที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประชาคม  
ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้งสถานการณ์การเมือง  
ก็จะเดินหน้าสู่การเลือกนายภคช.ที่มาจาก  
เสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. ตามครรลอง  
ประชาธิปไตย สร้างความน่าเชื่อถือในสายตา  
ของต่างประเทศ ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ  
และความผาสุกกลับคืนมา” พล.ท.ภราดรกล่าว

## ลุยดีลปชป.-ภท.ตั้งขั้วที่3

รายงานข่าวแจ้งว่า ขณะนี้ พท.ได้ส่งตัว  
แทนไปเจรจากับพรรคขั้วที่ 3 ทั้ง ปชป.และ  
ภท.อย่างต่อเนื่อง สัญญาตอบรับเป็นไปใน  
ทิศทางที่ดี เนื่องจากทุกพรรคต่างเห็นปัญหา  
และประสบปัญหาเดียวกันจากรัฐธรรมนูญฉบับ  
ปัจจุบันที่ดีไซน์ออกมาทำประเทศสะดุด ต่าง  
เห็นตรงกันว่าต้องช่วยกันพาประเทศออกจาก  
กับดักที่เป็นอยู่ โดยเฉพาะกรณีนี้ ส.ว.สามารถ

ไหวตเลือกนายภคช.ได้ โดยความชัดเจนที่จะจับ  
มือกันหรือไม่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์หน้า ทั้งนี้  
พท.ยอมถอยเล็กน้อยเพื่อแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  
โดยตำแหน่งนายภคช. และประธานสภาฯ จะ  
ไม่ใช่เงื่อนไขของ พท.อีกต่อไป ถือเป็นการลด  
เงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลกับขั้วที่ 3 ทั้งนี้ ในส่วน  
ของพรรคขนาดเล็กได้มีการประสานขอเข้าร่วม  
จัดตั้งรัฐบาลกับ พท.แทบจะทุกพรรค แต่ทาง  
พท.ยังสงวนท่าที เพราะมองว่าวิธีการได้มาซึ่ง  
ส.ส.ของพรรคเล็กไม่ถูกต้อง

## กรณีพร้อมนำปชป.แข่งขัน

ที่พรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ผู้สื่อข่าว  
รายงานว่า ผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้า  
ปชป.ประกอบด้วย นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์  
รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์  
จาติกวณิช รักษาการรองหัวหน้าพรรค  
นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่ากทม. และ  
นายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีตรัฐมนตรี  
ว่าการกระทรวงยุติธรรม เข้าร่วมแสดงวิสัย  
ทัศน์ต่อสมาชิกพรรคพื้นที่ภาคกลาง และอดีต  
ส.ส.กทม.บางส่วน โดยก่อนหน้านั้นนายจรินทร์  
ได้เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภา  
ที่ปรึกษาพรรคก่อนไปเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์

นายกรณ์กล่าวว่า ขอขอบคุณคนที่มาร่วม  
ฟังความคิดเห็นและวิสัยทัศน์ของตนและนาย  
อภิรักษ์ ในฐานะผู้ที่เสนอตัวลงชิงตำแหน่ง  
หัวหน้าพรรค และในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ จะ  
เป็นวันประชุมใหญ่สามัญถือเป็นวันสำคัญของ  
พรรคว่าจะเลือกใครมาเป็นหัวหน้าพรรคและ  
กรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) หลังจากการ  
เลือกตั้งครั้งที่ผ่านมาชัดเจนว่ามีการปรับเปลี่ยน  
ทั้งในแง่การบริหารจัดการ และการกำหนดท่าที  
โดยจากนี้จะต้องมีการเตรียมการ เพื่อรองรับ  
การแข่งขันในอนาคต ต้องเริ่มทันทีนอกเหนือ  
จากประเด็นที่สังคมรอคอย คือการตัดสินใจ  
ต่อท่าทีการที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล ทั้งหมด  
เป็นเรื่องที่ต้องมาช่วยกันคิดเพื่อเดินหน้าต่อไป  
ในอนาคต

## 'จรินทร์'ชูทีมเวิร์ก-ชื่อสัตย์สุจริต

นายจรินทร์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ว่า การ  
บริหารจัดการ ปชป.ต้องทำเป็นระบบและทีม  
เวิร์ก โดยจุดแข็งของพรรคคืออุดมการณ์ความ  
สัตย์สุจริตต้องคงไว้ เพราะคืออยู่แล้ว แต่สิ่ง  
ที่จะต้องเปลี่ยนแปลงคือ การบริหารบุคลากร  
เป็นทีม ไม่มุ่งไปที่คนใดคนหนึ่งแล้วโยนภาระ  
ให้เฉพาะผู้นำคือหัวหน้ากับเลขาพรรคต้องรับ

ผิตชอบเท่านั้น ปชป.ต้องมีหลากหลายคนในแต่ละสาขาวิชาซึ่งมาช่วยกันทำงาน และในส่วนของทีมเศรษฐกิจนั้นในฐานะที่เคยเป็นทีมเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชวน 1 จะเชื่อมโยงประสานงานศักยภาพของคนทุกเจเนอเรชั่นทางด้านเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง เพื่อการบริหารประเทศให้เป็นทีมที่มีคุณภาพไว้วางใจได้และสามารถช่วยประชาชนได้อย่างแท้จริง

## 'อภิรักษ์'ชวนขับเคลือนปชป.

ด้านนายอภิรักษ์กล่าวว่า วันนี้จะถือโอกาสชี้แจงแนวทางแนวนโยบาย ในฐานะผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคความกับผู้เสนอตัวอีก 3 คน เชื่อมันว่าแนวทางของ ปชป.ในการเดินทางเปลี่ยนแปลงขับเคลื่อนการทำงานของพรรค ทั้งผู้สมัครที่ได้รับการรับรองในการเป็น ส.ส.และอดีต ส.ส.รวมทั้งเครือข่าย สาขา และตัวแทนพรรค ทุกคนถือเป็นการกล้าสำคัญในภาวะที่ถือเป็นจุดเปลี่ยนพรรค หลังจากที่ได้กลับมาเลือกตั้งเป็นครั้งแรก เมื่อวันที่ 24 มีนาคมที่ผ่านมา การมาพูดคุยในวันนี้ถือว่าจะช่วยให้ผู้บริหารทุกคนและผู้ถืออาสาสมัครรับเลือกตั้งเป็นหัวหน้าพรรคจะได้รับฟังเสียงสะท้อนจากทุกคนในพื้นที่

## เปิดตัวทีมงานคนรุ่นใหม่

นายอภิรักษ์กล่าวอีกว่า รายชื่อทีมงานที่จะมาร่วมในการทำงานให้พรรคได้ทาบตามคนที่มีความประสพการณ์ ความรู้ ความสามารถ และคนรุ่นใหม่มีอาชีพมาทำงาน หากได้เป็นหัวหน้าปชป.รับรองว่า แรงขับเคลื่อนจากภายในพรรคและเครือข่ายจะช่วยให้ดำเนินงานได้รวดเร็วสำหรับรายชื่อทีมที่ปรึกษาในแต่ละสาขา เพื่อผลักดันการทำงานเกี่ยวกับเยาวชนคนรุ่นใหม่ร่วมกับกลุ่มยุวประชาธิปไตย, DIP, NewDem และเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาทั่วประเทศด้วย รวมถึงการทำงานเรื่องนโยบายสาธารณะกับสถาบันออกแบอนาคตประเทศไทย (FIT : Future Innovative Thailand Institute)

นายอภิรักษ์กล่าวต่อว่า รายชื่อประกอบด้วย นายปริญญ์ พานิชภักดิ์ (เศรษฐกิจ) นายเสนีย์ สุวรรณดี (บริหาร) นายสุทธิกร กิ่งแก้ว (วิชาการ) น.ส.รัชดา ธนาดิเรก (พัฒนาสตรี) นายวิฑูรย์ มุตตามระ (อาสาคนไทย) นางลักขณา คุณาวิชยานนท์ (ศิลปวัฒนธรรม) นางการดี เลียวไพโรจน์ (เศรษฐกิจดิจิทัล) ทพ.กฤษดา เรืองอารีรัชต์ (ภาคประชาสังคม) นางสุวิทย์ พิศสุวรรณ อุเช็ง (พัฒนาสตรี) นายอุกฤษ อุนเหลชกะ (สตาร์ทอัพเพื่อเกษตรกร) และนายภาณุมาศ สุขอัมพร (เครือข่ายผู้พิการสื่อสารสังคม) ทั้งนี้ 307 คะแนนเสียงที่ตัวแทนพรรค

ที่มีสิทธิเลือกหัวหน้าพรรค มีความสำคัญในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับ ปชป. ส่วนตัวตั้งเป้าว่าหากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคแล้ว จะทำงานร่วมกับกรรมการบริหาร (กก.บห.) ชุดใหม่และสมาชิก ปชป.ทุกคน ส่วนประเด็นการร่วมและไม่ร่วมรัฐบาลนั้น การตัดสินใจของพรรคจะเกิดขึ้นจากมติของที่ประชุมร่วมของ กก.บห.ชุดใหม่และ ส.ส.พรรค หลังการเลือกหัวหน้าพรรคในวันที่ 15 พฤษภาคม

## ชวนห่วงคนนอกครอบงำปชป.

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาปชป. ให้สัมภาษณ์หลังร่วมรับฟัง 4 ผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ปชป.แสดงวิสัยทัศน์ ว่า เท่าที่ฟังทั้ง 4 คน ทุกคนมีศักยภาพเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปได้ อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันบ้าง แต่ทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค หลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาค่อนข้างมาก สิ่งที่น่าเป็นห่วง คือ อย่าให้เกิดความแตกแยกขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้ง เพิ่งจะมีในช่วงหลัง อาจเป็นเพราะโลกเปลี่ยนหรือคนที่เข้ามาใหม่อาจจะเปลี่ยนไปก็ได้ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคจบ ทุกอย่างก็จะจบ แต่ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงปัจจัยภายนอกพรรคเข้ามาครอบงำและชี้นำ

ผู้สื่อข่าวถามว่า แสดงว่ามีปัจจัยภายนอกหรือกลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงและครอบงำพรรค นายชวน กล่าวว่า ก็เป็นห่วงกันในเรื่องนี้และพยายามบอกกันว่าการแข่งขันให้พยายามคำนึงว่าเป็นเรื่องภายในของพรรค เมื่อถามย้ำว่าหลังวันที่ 15 พฤษภาคมจะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ห่วงว่าจะเป็นเช่นนั้น อยากให้เมื่อเลือกจบ ทุกอย่างก็จบและหันมาร่วมมือทำงานเพื่อพรรคต่อไป

## ปราชญ์จัดจรรวม-ไม่ร่วมรบ.

ผู้สื่อข่าวถามอีกว่าการตัดสินใจที่จะร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลเป็นปัจจัยทำให้พรรคมีความไขว้เขวหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ เช่น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรค ปชป. ซึ่งให้เห็นว่าพรรคอย่าเพิ่งไปแสดงความเห็นอะไร รอให้มีความชัดเจนและการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่เสร็จสิ้นไปก่อน การจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลขึ้นอยู่กับมติของหัวหน้าพรรคและ กก.บห. ส่วนการแสดงความคิดเห็นถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่วันนี้ไม่ควรจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้ ควร

จะให้ความไว้วางใจกับ กก.บห.ชุดใหม่

## 'มาร์ค'ยัน15พ.ค.แค่เลือกหน.

นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ (ปชป.) ให้สัมภาษณ์ถึงการประชุมคัดเลือกหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คนใหม่ในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ ว่า เป็นกระบวนการของพรรคที่มีความเป็นประชาธิปไตย โดยการประชุมเป็นไปอย่างสร้างสรรค์ ถือเป็นหน้าที่ของสมาชิกในการตัดสินใจเลือกหัวหน้าพรรคคนใหม่ ส่วนที่มีกระแสข่าวว่าแคนดิเดตหัวหน้าพรรคมีการแบ่งพรรคแบ่งพวกนั้น ยืนยันว่าไม่มีปัญหา คนในพรรคทำงานร่วมกันได้ทั้งหมด ทุกคนรู้จักกันดี เคยทำงานร่วมกันมา ยืนยันว่าสามารถทำงานร่วมกับทุกฝ่ายได้

เมื่อถามถึงความชัดเจนที่ ปชป.จะร่วมกับพรรคการเมืองใดในการจัดตั้งรัฐบาล นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า ต้องขึ้นอยู่กับหัวหน้าพรรคและกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่ รวมถึง ส.ส.ภายในพรรค จะมีการพิจารณาถึงแนวทางดังกล่าวตามข้อบังคับพรรค แต่ในการประชุมพรรควันที่ 15 พฤษภาคม คาดว่าคงไม่มีการหารือในเรื่องดังกล่าว

## รับคูปองหนุนข้าวตั้งรบ.ข้าวที่3

ผู้สื่อข่าวถามถึงการจัดตั้งรัฐบาลชั่วคราว 3 รวมถึงการที่ อนาคต.อาจเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์และนายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย (ภท.) เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า "ผมไม่ทราบ แต่เมื่อวันที่ 10 พฤษภาคมที่ผ่านมาที่คุยไลน์ข้าว กับคุณอนุทินในเรื่องกระแสข่าวต่างๆ ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ ผมก็ไม่ทราบ"

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พรรคการเมืองต่างๆ ตั้งเงื่อนไขกับ พปชร.ว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลด้วย หากมีรายชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย อยู่ในคณะรัฐมนตรี (ครม.) นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า "ไม่ทราบ ยังไม่เข้าใจว่าเป็นไปได้อย่างไรที่ใครจะไปตั้งเงื่อนไขว่าจะไปร่วมหรือไม่ไปร่วม ปชป.ได้ตกลงกันว่าต้องให้ได้ข้อสรุปในที่ประชุมของพรรคก่อน ไม่ทราบว่าจะเรื่องดังกล่าวเป็นข่าวลือหรือเป็นการคุยกันแบบปกติแต่ยืนยันว่า ปชป.ยังไม่มีใครที่มีอำนาจหรือได้รับมอบหมายไปพูดคุยในเรื่องดังกล่าว"

## ยังไม่คิดนั่งปธ.สภา-รमत.

เมื่อถามถึงการวางตัวหรือบทบาทในสภาผู้แทนราษฎร นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า เมื่อได้เข้าไป

เป็น ส.ส.แล้ว ยังไม่คิดว่าจะทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือจะสนับสนุนใครเป็นประธานสภา เพราะยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดสภาในช่วงไหน นอกจากนี้ยังไม่คิดที่จะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงใด เมื่อต้นขอทำหน้าที่ ส.ส.ก่อน ขณะนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นไปตามกระบวนการของสภา

## บัญญัติยุทำโพลมป้อม-ป้อม

นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ ปชป. ให้สัมภาษณ์ภายหลังเข้ารายงานตัว ส.ส. ถึงกรณีการตั้งรัฐบาลวันที่ 3 ที่มี ปชป. กท. พรรคชาติไทยพัฒนา (ชทพ.) จัดตั้งรัฐบาลว่า ทั้งหมดถ้าไม่ไขว่ขวายปล่อยก็จะเป็นการแสดงความคิดเห็นส่วนบุคคลเท่านั้น ในนามพรรคยังไม่ทำอะไร เพราะต้องรอให้มีหัวหน้าและคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่เสียก่อน รวมทั้งต้องหารือกับ ส.ส.ชุดปัจจุบัน ส่วนตัวคงพูดอะไรไม่ได้มาก เพราะจะสร้างความสับสนให้กับสังคมชาวที่ออกมาทั้งหมดก็สับสนมากพออยู่แล้ว เช่นเดียวกับ กระแสข่าวที่ระบุว่า อนาคตจะสนับสนุนนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรค ปชป. มาเป็นนายกฯ ก็ไม่ทราบต้องรอให้พรรคพูดเป็นเรื่องเป็นราวก่อน หากเสียงข้างมากเป็นอย่างไรก็ยึดตามนั้น เชื่อว่าทุกคนในพรรคจะปฏิบัติตาม

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่บางพรรคตั้งเงื่อนไข โดยไม่ต้องการให้ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม และพล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย เข้าร่วมรัฐบาล

ปชป.นั้น นายบัญญัติกล่าวว่า “ผมไม่ทราบความจริงเรื่องนี้สื่อมวลชนควรจะทำโพล เพื่อให้พรรคการเมืองนำไปประกอบการพิจารณา”

## ดำรงค์รับยังไม่ใครทาบตาม

นายดำรงค์ พิเดช หัวหน้าพรรครักษสันปาประเทศไทย (รป.) ให้สัมภาษณ์หลังเข้ารายงานตัว ส.ส.ถึงจุดยืนในการร่วมรัฐบาลว่า ขณะนี้ยังไม่ใครทาบตามมา คาดว่าน่าจะตกสำรวจแล้วหรือไม่ แต่ก็มีชื่อไปร่วมกับปชป.แล้ว ส่วนเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนั้นไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายไหน หรือเป็นรัฐมนตรี เพราะเป็นพรรคเล็กมีแค่ 2 เสียง จึงขอให้ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะวันนี้ประเทศประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM2.5 ฟ้าผ่า สารเคมี ส่วนเรื่องกัญชาสนับสนุนให้ผลิตเพื่อการแพทย์ แต่ไม่

เห็นด้วยเพื่อลั่นทนาการ โดยจะทำงานเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่รัฐบาลหรือพรรคใดพรรคหนึ่ง ถ้าไม่ใช่ตามนี้ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ อย่างไรก็ตามยืนยันจะไม่จับมือกับพรรคเล็กอื่นๆ เพื่อต่อรองตำแหน่ง เพราะทุกคนก็มีอิสระและไม่ใช้ล็อบบี้ยีสต์

## เปิดคำพิพากษาปมถือหุ้นสื่อ

กรณีนายวิษณุ เครืองาม รองนายกรัฐมนตรี ให้สัมภาษณ์ถึงการถือหุ้นสื่อของผู้สมัคร ส.ส. โดยยกตัวอย่าง จ.อ่างทอง ที่ศาลที่ชี้ว่าขาดคุณสมบัติ และ จ.สระแก้ว ที่ศาลชี้ว่าไม่ขาดคุณสมบัติ นั้น ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ในส่วนของ จ.อ่างทอง ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษาว่า นายคมสัน ศรีวินิชย์ ผู้สมัคร ส.ส.อ่างทอง เขต 1 พรรคประชาชาติ เป็นผู้ถือหุ้นในบริษัท ที.เอ็ม.อินเตอร์เนชั่นแนล อิมพอร์ต เอ็กซ์พอร์ต จำกัด มีวัตถุประสงค์ในการประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือจำหน่ายและออกหนังสือพิมพ์ จึงเป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ส.ส. ส่วนที่อ้างข้อเท็จจริงว่า แม้มิวัตถุประสงค์ดังกล่าวแต่บริษัทไม่ได้ประกอบกิจการโรงพิมพ์ รับพิมพ์หนังสือพิมพ์หนังสือจำหน่าย และออกหนังสือพิมพ์เลยนั้น ฟังไม่ขึ้น

ส่วนที่ จ.สระแก้ว ศาลฎีกาแผนกคดีเลือกตั้งพิพากษาว่า นายภัทรพล มานะสร้าง ผู้สมัคร ส.ส.สระแก้ว เขต 1 พรรคพลังท้องถิ่นไท เคยเป็นเจ้าของและบรรณาธิการหนังสือพิมพ์ประชาชาติ แต่ได้จดทะเบียนแปลงการลาออกจากการเป็นเจ้าของและบรรณาธิการแล้วตั้งแต่วันที่ 16 ตุลาคม 2561 ก่อนที่ผู้ร้องจะยื่นใบสมัครรับเลือกตั้ง การที่ ผอ.กต.สระแก้ว เขต 1 ไม่ประกาศรายชื่อนายภัทรพลเป็นผู้สมัคร ส.ส. จึงไม่ชอบด้วยกฎหมาย (อ่านคำพิพากษา น.2)

## สมชัยยันศาลรธน.ชี้ขาดหุ้นสื่อ

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีตกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) กล่าวในรายการตอบจดหมายในหัวข้อ การเมืองไทย หลัง กกต.รับรอง ส.ส.ผ่านสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส เกี่ยวกับการยื่นข้อห้าม ส.ส.ถือหุ้นสื่อตอนหนึ่งว่า ศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวชี้ปัญหาที่สำคัญในหลาย เรื่องทางการเมืองของไทย ยกตัวอย่างเช่น การถือหุ้นสื่อศาลฎีกาตัดสินมาแล้วว่า ไม่ถือหุ้นบริษัทก่อสร้าง แต่ถ้าบริษัทนั้นมีการจรรยาบรรณในบริบทสนธิในการถือหุ้นสื่อ ถือว่าทำสื่อ การตัดสินดังกล่าวถือว่าจบในส่วนของการศาลฎีกา แต่ศาลรัฐธรรมนูญ

จะเป็นอีกช่องทางหนึ่งในการสร้างบรรทัดฐานใหม่ เพราะกรณีของคุณสมบัติบุคคลที่จะเป็น ส.ส.ต้องเข้าศาลรัฐธรรมนูญ ศาลจะต้องวินิจฉัยว่ากรณีแบบนี้ถือเป็นการถือหุ้นสื่อจริงหรือไม่ วิธีการคิดของศาลรัฐธรรมนูญจะแตกต่างจากศาลฎีกาเพราะองค์ประกอบของศาลจะมีทั้งนิติศาสตร์ และรัฐศาสตร์ ไม่ได้มองแค่ความถูกต้องทางบรรทัดฐานของกฎหมายอย่างเดียว แต่มองถึงปัญหาที่เกิดขึ้นจริง ดังนั้นกรณีถือหุ้นสื่ออาจจะจบที่ศาลรัฐธรรมนูญได้หลายคนอาจจะโล่งอกทั้งนี้ คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญอาจจะไม่ตรงกับศาลฎีกา แต่ผู้สมัคร ส.ส.สองคนที่โดนตัดสิทธิทางการเมืองไปแล้วจะเรียกร้องอะไรไม่ได้ เพราะถูกตัดสิทธิตั้งแต่ก่อนการเลือกตั้ง

“ตรงนี้คือการสร้างบรรทัดฐานใหม่ขึ้นมาอย่าง 2 การนับคะแนนคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อศาลรัฐธรรมนูญจะเป็นตัวบอกว่าสิ่งที่ กกต.ทำถูกหรือผิด ชัดกันหรือไม่ กรณีแบบนี้ผลที่เกิดขึ้นสมมุติถ้า กกต.ทำถูกก็ไม่มีอะไร เดินหน้าต่อไป แต่ถ้าศาลวินิจฉัยว่า กกต.ทำผิด กกต.จะต้องมาประกาศผลเลือกตั้งใหม่ให้ตรงกับที่ศาลรัฐธรรมนูญชี้ หมายความว่า หลายคนที่หัวกระเป่าเข้าไปเป็น ส.ส.แล้วอาจต้องพ้นไป” นายสมชัยกล่าว

## 4วันส.ส.รายงานตัว333คน

ผู้สื่อข่าวรายงานถึงการเข้ารายงานตัวของสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร (ส.ส.) ต่อสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร วันที่ 4 ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. มี ส.ส.เข้ามารายงานตัวอย่างต่อเนื่อง อาทิ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายเอกราช ช่างเหล่า ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ นายดำรงค์ พิเดช ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรครักษสันปาประเทศไทย เป็นต้น โดยมียอด ส.ส.เข้ารายงานตัวเพิ่มอีก 13 คน แบ่งเป็น จากพรรคพลังประชารัฐ 4 คน, พรรคประชาธิปัตย์ 3 คน พรรคเพื่อไทย 1 คน พรรคภูมิใจไทย 1 คน พรรคอนาคตใหม่ 1 คน พรรคพลังไทยรักไทย 1 คน พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน และพรรครักษสันปาประเทศไทย 1 คน รวมทั้ง 4 วันมีมียอดรวม 333 คน ทั้งนี้ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ยังเปิดให้ ส.ส.รายงานตัวได้ทุกวันไม่เว้นวันหยุดราชการ ตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น.

# ยืมข้าฯข้าวชิงธง 'มาร์ค'รับ แชตไลน์'เสียหนู'

## อุตตมปักขี้'บ๊อง-บ๊อง' อนค.ปลุกเล็ก'ไทยเฉย' 4บุญพลบชบ.ลุยชิงตน.

### "อุตตม" ปักข่าयी "ประวิตร-อนุพงษ์"

เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายอุตตม สาวนายน หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ กล่าวถึงกระแสข่าวว่ามีการตั้งเงื่อนไขต่อรองจัดตั้งรัฐบาลจากพรรคการเมืองและนักการเมืองว่า ไม่ควรมีชื่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.กลาโหม กับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.มว.มหาดไทย ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่ว่า "ไม่เป็นความจริงขณะนี้มีการพูดคุยกันเรื่องการมาร่วมกันเดินหน้าประเทศยังไม่มีการพูดเรื่องตำแหน่งใดๆทั้งสิ้น เพราะต้องรอความพร้อมของทุกพรรคที่จะมาหารือกันอย่างเป็นทางการเท่าที่ได้มีโอกาสพบปะกับนักการเมือง ไม่มีใครตั้งเงื่อนไขเช่นนี้ และขณะที่เคยร่วมงานกับทั้ง พล.อ.ประวิตรและ พล.อ.อนุพงษ์ ทั้งสองท่านมีความตั้งใจและมีผลการทำงานเพื่อแก้ปัญหาให้ประเทศอย่างแท้จริง ต้องยอมรับว่าที่ประเทศสงบเรียบร้อยมา 5 ปีที่ผ่านมา ทั้งสองท่านมีบทบาทช่วยงานนายกรัฐฯ อย่างมาก โดยเฉพาะงานด้านความมั่นคง

### ข้อเสนอแนะกระแส-ให้ฟังแถลง

นายอุตตมกล่าวอีกว่า ส่วนการเดินหน้าจัดตั้งรัฐบาลยังมีเวลา ขณะนี้ต้องให้เกียรติกับทุกพรรค เพราะบางพรรคอยู่ระหว่างการดำเนินการภายในอย่างพรรคประชาธิปัตย์กำลังจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่จึงควรรอให้กระบวนการของแต่ละพรรคเสร็จสิ้นเสียก่อน กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นเพียงคาดคะเนของสื่อมวลชน

"อุตตม" ดับข่าวร้อนพรรคร่วม  
ตั้งเงไม่เอา "บักป้อม-บักปอก"  
ไบยสี่มโนปั้นข้าวแม่่งเค็ก  
ฝุ่นตลบ "ณัฐพล" ★ มีต่อหน้า 8

ยืมข้าฯข้าวชิงธง ☆ ต่อจากหน้า 1  
มันใจตั้งรัฐบาลผสม 20 พรรค เมีอนาคตใหม่ขง  
หวานโหวต "อภิสิทธิ์" นั่งนายกฯ แทนนำ พปชร.  
ลุยชื้อปงทำหวังตั้งเสียงกิน 260 คน กอดแน่นไม่  
ปล่อยกระทรงเกษตรฯ หวั่นเรตตั้งตั้งวูป "มาร์ค"  
รับแชตไลน์คุยข้าฯ "เสียหนู" ยืมกรีมข้าฯถูกจับร่วม  
ข้าฯที่ 3 ชิงธง "ธนาธร" อุบได้บักคิล หวั่นไม่เคารพ  
คู่เจรจาย้าเสียคนไม่เอา "บักคู" มีมากพอปิดสวิช  
ส.ว. ก๊วนพรรคเล็กยึกยัก "มงคลกิตต์" ไอ้ 3 ข้า  
รุมตอมหน้าหรือไปไหนไปกัน พพ.ยังแอบลุ่นตั้งรัฐบาล

สำเร็จ "ชาลิต" และ ส.ว.โหวตนายกฯทั้งประชาชน  
หรืองดออกเสียง "ชวน" สวดคนนอกป่วนครอบงำ  
เห็น หน.ปชป. ซัดอย่ามาซึ่งนำร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล  
จากกรณีพรรคการเมืองมีเดินเกมช่วงชิงการ  
เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาล โดยมีกระแสข่าวการจับขั้ว  
ที่ 3 ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรคพลังประชารัฐ  
รวมถึงข่าวการต่อรองโควตารัฐมนตรีที่ไม่ลงตัวได้  
ง่าย ๆ จะมีข้าฯพรรคร่วมตั้งเงไม่ต้องการให้มีชื่อ  
พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายกรัฐมนตรี และ ร.มว.  
กลาโหมกับ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา ร.มว.มหาดไทย  
ในคณะรัฐมนตรีชุดใหม่นั้น



**ชิงหัวหน้า พรรคประชาธิปัตย์**  
จัดให้ 4 แคนดิเดตชิงหัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์คือ นายจรินทร์ ลักษณ-  
วิศิษฐ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชา-  
ธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช รักษาการ  
รองหัวหน้าพรรค นายอภิรักษ์ โกษะ-  
โยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. และนายพีระ-  
พันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ  
แสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกพรรคภาค  
กลาง ก่อนลงมติวันที่ 15 พ.ค.

อาจทำให้สับสนและเข้าใจผิด ในฐานะหัวหน้าพรรค  
จึงอยากให้ทุกท่านติดตามการแถลงข่าวจากพรรค  
อย่างเป็นทางการจะดีกว่า

### “ณัฐพล” ชัวร์ตั้ง รบ.ผสม 20 พรรค

นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค  
พลังประชารัฐและ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลัง  
ประชารัฐ ให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้มีการพูดคุยกัน  
ในการจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรคการเมือง มั่นใจว่า  
จะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ จากการพูดคุยกันมีการ  
ตอบรับที่ดี แต่ยังคงรอให้พรรคประชาธิปัตย์เลือก  
หัวหน้าพรรคก่อน โดยจะเห็นภาพชัดหลังวันที่ 15  
พ.ค. ส่วนกระแสข่าวว่าบางพรรคไม่พอใจการจัดสรร  
โควตารัฐมนตรี เป็นเพียงการประเมินของสื่อมวลชน  
ตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆจะเกิดภายหลังจากที่เราได้  
นายกฯแล้วยอมรับว่ามีตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ  
20 พรรค แต่เชื่อว่าไม่มีผลกับการทำงานและการ  
ลงมติในสภาฯ เพราะ ส.ส.ทุกคนที่มาร่วมรัฐบาล  
มีความตั้งใจจะรวมตัวกันเพื่อสร้างศักยภาพ แม้จะ  
มีเสียงปรามน้ำไม่กังวล

### เมิน อนุช.ขง โหวต “มาร์ค” นั่งนายกฯ

เมื่อถามถึงแคมเปญรณรงค์ปิดสวิทช์ ส.ว.  
ของพรรคอนาคตใหม่ นายณัฐพลตอบว่า ส่วนตัว  
ไม่กังวลเพราะต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย  
เมื่อถามว่าพรรคอนาคตใหม่จะโหวตให้นายอภิสิทธิ์  
เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ นายณัฐพลกล่าวว่าเป็นแนวคิด  
ของพรรคอนาคตใหม่ ต้องขึ้นอยู่กับความเหมาะสม  
และความเป็นไปได้ต้องรอดูวันเลือกประธานสภาฯ

รองประธานสภาฯ จะเห็นภาพและแนวทางการเลือก  
นายกฯว่าจะออกมาเป็นอย่างไร เมื่อถามอีกว่ามีกระแส  
ข่าวว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ พปชร.จะสละ  
สิทธิเพื่อขยับ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี หรือมาตาม  
เดียร์ ขึ้นมาเป็น ส.ส. นายณัฐพล กล่าวว่า คงไม่มี  
การสละสิทธิเพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่อาจมีความ  
เป็นไปได้ที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคจะลาออก  
เพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรี ส่งผลให้มีการขยับลำดับ

### พปชร.ซื้อปูเห่าหวังได้เกิน 260 เสียง

ผู้สื่อข่าวรายงานจากพรรคพลังประชารัฐ  
(พปชร.) ว่า พรรคพลังประชารัฐยังเดินทางจับขั้วกับ  
พรรคการเมืองต่างๆ แต่คาดว่า การจัดตั้งรัฐบาล  
อย่างเป็นทางการจะเริ่มหลังจากการเลือกประธาน  
รัฐสภาเสร็จ โดยมั่นใจว่าตั้งรัฐบาลได้แน่นอนและ  
คะแนนเสียงจะมีมากกว่า 255 เสียง เพราะจะมี  
คะแนนเสียงพิเศษจากพรรคพันธมิตรคู่แข่งบางส่วน  
ที่ได้เจรจาพูดคุยเรื่องเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลไปบ้าง  
แล้ว โดยได้นัดพบปะหารือและทานข้าวกันและมี  
ส่วนหนึ่งสนใจจะมาร่วมจัดตั้งรัฐบาลด้วย นอกจากนี้  
แกนนำพรรคยังเร่งพบปะกับบรรดาพรรคต่างๆ ทั้ง  
พรรคขนาดกลางและพรรคเล็ก เพื่อรวบรวมเสียง  
ให้มากที่สุด ให้การจัดตั้งรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่น  
และประสบความสำเร็จ เนื่องจากแกนนำพรรคกังวล  
ว่าพรรคประชาธิปัตย์อาจได้เสียงสนับสนุนไม่ครบ  
ทั้งหมด จึงต้องเร่งติดต่อสำรองไว้แต่หากพรรคประชา  
ธิปัตย์ตกลงมาทั้งหมด เสียงการจัดตั้งรัฐบาลอาจ  
ได้เกิน 260 เสียง

### ยึด กษ.ไม่ได้จับเคลื่อนหัวเรตตั้งตั้ง

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ส่วนการจัดสรรโควตา  
เก้าอี้รัฐมนตรีนอกจาก 4 กระทรวงหลัก คือกระทรวง  
กลาโหมมหาดไทย คลังและคมนาคมแล้วกระทรวง  
เกษตรและสหกรณ์ เป็นอีกกระทรวงหนึ่งที่พรรค  
พลังประชารัฐต้องการใช้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงอาจ  
ไม่แบ่งให้พรรคร่วมรัฐบาล โดยเฉพาะพรรคประชา  
ธิปัตย์ที่ต่อรองขอเก้าอี้เพราะได้รับปากกับชาวบ้าน  
ไว้ตอนหาเสียงและผลักดันนโยบายไปแล้วในบาง  
ส่วนในช่วงรัฐบาลคสช. โดยเฉพาะโครงการข้าวอย่าง  
การเพิ่มค่าเกี่ยวข้าวจาก 12 ไร่ เป็น 20 ไร่ เพิ่มเงิน  
จากไร่ละ 1,500 บาท เป็น 2,000 บาท ที่อาจขัดแย้ง  
กับนโยบายประกันราคาของพรรคประชาธิปัตย์  
นอกจากนั้นนโยบายไร่ยาสูบ อ้อย ปาล์มน้ำมันรวม  
นโยบายที่ดิน ส.ป.ก. พรรคพลังประชารัฐมองว่า  
ถ้าไม่ได้ขับเคลื่อนนโยบายเหล่านี้ อาจกระทบ  
กระแสความนิยมและความเชื่อมั่นจากเกษตรกร  
โดยเฉพาะภาคอีสาน ภาคเหนือและภาคกลางฐาน  
คะแนนหลัก จึงต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ

### นักการเมืองร่วม “วันปรีดี” คึกคัก

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ลานปรีดี พนมยงค์  
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ นายธนาธร  
จึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่พร้อม น.ส.  
พรรณีการ์ วานิช โฆษกพรรค เข้าร่วมงานวันปรีดี  
พนมยงค์ ประจำปี 2562 ปีนี้เป็นวาระครบรอบชา  
ตกาล 119 ปี บรรยากาสาภายในงานมีทนายและ  
ครอบครัวของนายปรีดี พนมยงค์ พร้อมด้วยนัก  
วิชาการและนักการเมืองเข้าร่วมงาน อาทิ นาย  
อภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตนายกฯและอดีตหัวหน้า

พรรคประชาธิปัตย์ นายองอาจ คล้ามไพบูลย์ อดีต  
รองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ น.ส.คณาวดี วงศ์-  
ศรีวงศ์ โฆษกพรรคเพื่อไทย โดยนายธนาธรได้  
หักทาบกับนายองอาจด้วยการสวมกอดและคบไหล่  
“มาร์ค” พลัวซ์ที่ 3 ซิงตั้ง รม.แก้ข้า  
นายอภิสิทธิ์ให้สัมภาษณ์ถึงกระแสข่าวมี  
แกนนำขั้วพรรคเพื่อไทยและอนาคตใหม่มาจับพรรค  
ประชาธิปัตย์ให้ไปร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่าเป็นธรรมดา  
ของการเมือง ขณะนี้ก็มีกระแสข่าวออกมาหลายเรื่อง  
ทั้งการต่อรองเก้าอี้เพื่อแลกกับการเข้าร่วมรัฐบาล  
รวมถึงข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์จะจับมือกับภูมิใจ  
ไทยและฝั่งพรรคอนาคตใหม่ เพื่อไทยเป็นขั้วที่ 3  
จัดตั้งรัฐบาลด้วย แต่ยืนยันว่าพรรคประชาธิปัตย์  
จะทำงานตามระบบโดยยึดตามมติพรรค เมื่อถาม  
ต่อว่าหากพรรคมีมติให้เข้าร่วมตั้งรัฐบาลกับพรรค

☆ มีต่อหน้า 9

ยืมข้าฯชาวซิงธง ☆ ต่อจากหน้า 8  
พลังประชารัฐ จะร่วมสนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์  
จันทร์โอชา เป็นนายกฯหรือไม่ นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า  
ไม่ทราบเพราะต้องรอฟังมติพรรควันนั้นก่อน ส่วน  
เวลานี้ใครจะคุยกับใคร และปล่อยข่าวออกมาอย่างไร  
มันก็เป็นแค่ข่าวเพราะที่สุดแล้วทุกคนต้องทำตาม  
มติพรรค ขณะนี้พรรคมีการพูดคุยกันตลอดว่าหาก  
ส.ส.หรือสมาชิกพรรคใครมีความเห็นอย่างไร ส่ง  
ความเห็นให้ผู้มีอำนาจตัดสินใจได้ ทุกคนส่งความ  
คิดเห็นมาจนถึงตนทุกวันว่าคิดอย่างไร

## ยืมรับคุยไลน์ข้าฯ “อนุทิน”

เมื่อถามถึงกรณีนายธนาธร จิงรุ่งเรื่องกิจ  
หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ ออกมาระบุว่าขณะนี้กำลัง  
มีการพูดคุยกับพรรคการเมืองต่างๆและอาจมีการ  
เกิดจับขั้วการเมืองขึ้นมาใหม่เรียกว่าขั้วที่ 3 โดยมี  
พรรคประชาธิปัตย์รวมอยู่ด้วย นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า  
พร้อมหัวเราะอารมณ์ดีว่า “ไม่ทราบ แต่เมื่อวาน  
(10 พ.ค.) ผมยังคุยผ่านไลน์กันแบบข้าฯกับคุณอนุทิน  
ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทยเกี่ยวกับกระแส  
ข่าวที่ออกมาเลย” ผู้สื่อข่าวถามย้ำว่าแล้วจะมีความ  
เป็นไปได้อย่างไรไปร่วมกับพรรคอนาคตใหม่และเพื่อ  
ไทยหรือไม่ นายอภิสิทธิ์รีบกล่าวว่าปฏิเสธว่า “ผมก็  
ไม่ทราบเรื่องแค่เห็นข่าวแล้วก็ข้าฯกันเท่านั้น” นาย  
อภิสิทธิ์กล่าวว่าและว่า ส่วนแคนดิเดตหัวหน้าพรรค  
4 คนแข่งขันกันตามระบอบประชาธิปไตย ไม่ว่าใคร  
จะมาจะเป็นหัวหน้าพรรค ล้วนแล้วแต่ต้องการนำพา  
พรรคให้เดินไปข้างหน้าต่อไปได้การแข่งขันเป็นไป  
ด้วยดี ยืนยันว่าไม่มีคนของใคร หรืออยู่ฝั่งไหน

วันที่ 15 พ.ค. คาดว่าจะประชุมกันถึงช่วงเย็น ไม่ทราบว่าจะ  
หารือและลงมติว่าพรรคจะร่วมหรือไม่ร่วมจัดตั้ง  
รัฐบาลกับพรรคพลังประชารัฐต่อเลยหรือไม่

## “อิสสระ” ไม่อยากพูดไม่เอา 2 ป.

นายอิสสระ สมชัย รักษาการรองหัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์ กล่าวถึงกระแสข่าวว่าพรรคประชาธิปัตย์  
ภูมิใจไทย ชาติไทยพัฒนาและชาติพัฒนา รวมตัว  
เป็นขั้วการเมืองที่ 3 ซึ่งตั้งรัฐบาลแข่งกับพรรค  
พลังประชารัฐว่าขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อทบทาม  
เรื่องดังกล่าวมาส่วนกระแสข่าวไม่เอา พล.อ.ประวิตร  
วงษ์สุวรรณ รองนายกฯและ รมว.กลาโหม และ  
พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ร่วมรัฐบาล  
ไม่อยากตอบคำถามนี้ในนามพรรค

## “ธนาธร” เลี้ยว ส.ส.คุณภาพเข้าสภา

นายธนาธร จิงรุ่งเรื่องกิจ หัวหน้าพรรคอนาคต  
ใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ถึงการจัดอบรม ส.ส.ของ  
พรรคว่า การอบรม ส.ส.ครั้งที่ 3 ของพรรคจัดขึ้น  
ระหว่างวันที่ 11-12 พ.ค. เนื้อหาการอบรมจะตีความ  
เรื่องการพิจารณาด่วนทบกฎหมาย ขอบเขต อำนาจ  
หน้าที่ของ ส.ส.เป็นการอบรมที่เราได้ทำมาอย่าง  
ต่อเนื่องเพื่อเป็นเครื่องการันตีว่าเมื่อ ส.ส.ของพรรค  
อนาคตใหม่ ซึ่งเป็น ส.ส.สมัยแรก ได้เข้าไปทำงาน  
ในสภาแล้วจะเป็น ส.ส.ที่มีคุณภาพ

## อุปได้บักดีลเกรงไม่เคารพผู้เจรจา

เมื่อถามถึงกระแสข่าวเปลี่ยนจับขั้วที่ 3 จัดตั้ง  
รัฐบาล โดยพรรคเพื่อไทย อนาคตใหม่ จะผลักดัน  
นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกฯพรรคประชาธิ  
ปัตย์และนายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ  
พรรคภูมิใจไทยขึ้นเป็นนายกฯ นายธนาธรกล่าวว่า  
ถ้าพูดรายละเอียดตอนนี้ถือว่าเป็นการไม่เคารพ  
อีกฝ่าย จึงยังไม่ขอชี้แจงรายละเอียดแต่ในอนาคต  
ถ้ามีความชัดเจน พรรคอนาคตใหม่พร้อมจะแถลงทันที  
เสียงคนไม่เอา “บักตู” มีพอปิดสวิทช์ ส.ว.

เมื่อถามว่า พรรคอนาคตใหม่ยืนยันจะ  
จัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายธนาธร  
กล่าวว่า พรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าพรรคการเมือง  
ที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ  
และหัวหน้าคสช.มีเสียงมากพอที่จะปิดสวิทช์ ส.ว. ได้  
เสียงที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์มีมากกว่ากลุ่มพรรค  
ที่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์ และ ส.ว. 250 คน การ  
ปิดสวิทช์ ส.ว.อยู่ระหว่างเจรจาพูดคุย ไม่ทราบว่า  
จะทำได้หรือไม่แต่จะพยายามเต็มที่

## “ปิยนุตร” ปลุกพันธุ์ใหม่เลิกไทยเฉย

เมื่อเวลา 09.00 น. ที่พรรคอนาคตใหม่ มี

การจัดสัมมนาอบรม ส.ส.ของพรรค เตรียมพร้อม  
ก่อนเริ่มต้นงานในสภา โดยนายปิยนุตร แสงถนนกุล  
เลขาธิการพรรค กล่าวตอนหนึ่งว่าการทำหน้าที่ ส.ส.  
อยากให้ทุกคนตั้งพลังศักยภาพออกมาสร้างความ  
กระตือรือร้นในบทบาทสร้างสรรค์เอาความไทยเฉย  
ออกไปให้ร่วมมือกันทำงาน ใครอภิปรายเก่งยกมือ  
อภิปราย ใครไม่ถนัดให้ทำงานเบื้องหลัง หาข้อมูล  
ตรวจสอบ ใครมีความรู้กฎหมายมาช่วยกัน ไม่ต้อง  
กังวลใจไม่ต้องเกร็ง จะเอาความใหม่ไปเปลี่ยนการเมือง  
แบบเก่าๆ ถ้าท่านเกร็งว่าตนเองใหม่ จะไม่กล้าทำ  
อะไรเลย การเมืองแบบเก่าๆ คนเก่าๆจะยึดและควบคุม  
ทุกอย่างไว้หมด ฉะนั้นอย่าเกร็งอยากให้ช่วยกันแสดง  
บทบาทการเป็น ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ให้เต็มที่  
จี ปรชป.-ภท. อย่าตระบัดสัตย์ ปรชช.

น.ส.พรรณีการัวร์ วาณิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่  
ให้สัมภาษณ์ว่ากระแสข่าวว่าพรรคอนาคตใหม่  
พร้อมยกมือให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกฯ  
เป็นการนำเสนอข่าวเกินเลยจากข้อเท็จจริง พรรค  
อนาคตใหม่เพียงต้องการชี้ให้เห็นว่าตอนนี้  
ภารกิจสำคัญที่สุดของพรรคการเมือง ไม่ใช่การเจรจา  
ต่อรองตำแหน่งหรือเก้าอี้รัฐมนตรี แต่คือการหยุดยั้ง  
การสืบทอดอำนาจของ คสช. เพราะฉะนั้นพรรค  
อนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคที่เกยแสดงจุดยืน  
ไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ  
คสช. อย่าตระบัดสัตย์กับประชาชน

## ด้านสืบอำนาจแล้วมาคุยร่วม รม.

“โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย  
อย่าตระบัดสัตย์ เพราะชีวิตของนักการเมืองขึ้นอยู่กับ  
กับการทำตามสัญญาที่ให้ไว้กับประชาชนเมื่อพรรค  
แต่ละพรรคแสดงจุดยืนตามที่สัญญาไว้กับประชาชน  
ร่วมกันต่อต้านการสืบทอดอำนาจของ คสช. แล้ว  
จึงค่อยเจรจากันต่อเรื่องการจัดตั้งรัฐบาล”

## พรรคเล็กก็ยกมือ 3 ขั้วรวมตอม

ด้านนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้า  
พรรคไทยศรีวิไลย์ กล่าวถึงความคืบหน้าการรวม  
กลุ่มพรรคเล็กเพื่อเข้าร่วมจัดตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้  
พรรคเล็กรวมกลุ่มกันได้ 11 พรรค บวก 1 คือ  
พรรคประชาชนปฏิรูปของนายไพบูลย์ นิติตะวัน  
ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใด ต้อง  
รอหารือในกลุ่มอีกครั้ง ยืนยันยังไม่มีการตัดสินใจ  
ว่าได้ไปร่วมงานกับพรรคพลังประชารัฐแล้วหรือแม้แต  
พรรคเพื่อไทย แต่ยอมรับว่าได้รับการทาบทาม  
มาจาก 3 กลุ่มให้ไปร่วมงานด้วย ได้แก่ 1.กลุ่มพรรค  
เพื่อไทย 2.กลุ่มพรรคพลังประชารัฐ 3.กลุ่มพรรค  
ภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ หากพรรคเล็กไม่ไปร่วมงาน

กับข้าฯได้ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่ได้พูดถึงการต่อรองตำแหน่งใดๆ

## นัดหารือจุดยืนไปไหนไปกัน

“ในสัปดาห์หน้ากลุ่มพรรคเล็กจะประชุมกันเพื่อกำหนดจุดยืนและร่างข้อบังคับการทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรให้ไปในทางเดียวกัน เช่น การเสนอกฎหมาย การแก้กฎหมาย การโหวตลงมติต่างๆ ส่วนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ระบุถึงความไม่เป็นธรรมที่พรรคเล็กซึ่งได้คะแนนต่ำกว่า 71,000 คะแนน แต่ได้ ส.ส. ขณะนี้เลยขั้นตอนดังกล่าวไปแล้ว เลยโหมดการร้อง กกต.และศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว เข้าโหมดจัดตั้งรัฐบาลแล้วร้องเรียนไปไม่มีอะไร ไม่พออีกก็ไปร้องศาลอะไรไม่ได้แล้ว ร้องได้แต่ศาลโง่งงให้ไปยื่นเงินมาตัดสิน” นายมงคลกิตติ์กล่าว

## “ตำรวจ” ผวาตกสำรวจจงดต่อรองมต.

นายตำรวจ พิเศษ หัวหน้าพรรคกรีนพีส์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ขณะนี้ยังไม่มีการพบหารือกับพรรคกรีนพีส์แห่งประเทศไทยให้ไปร่วมรัฐบาล ไม่รู้ตกลงไปแล้วหรือยัง แต่พร้อมทำงานร่วมรัฐบาลกับทุกฝ่ายเงื่อนไขการร่วมรัฐบาล ไม่จำเป็นต้องเป็นรัฐมนตรี เป็นพรรคเล็กมีแค่ 2 เสียงแค่ขอให้ทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและ

☆ มีต่อหน้า 11

## ยืมข้าฯข่าวชิงธง ☆ ต่อจากหน้า 9

สิ่งแวดล้อมตามที่นัดเพื่อบ้านเมือง ไม่ใช่ให้ไปทำงานอื่นที่ไม่มีความรู้ ถ้าไม่ได้ตามนี้ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ จะไม่ไปจับมือกับพรรคเล็กอื่นๆเพื่อต่อรองตำแหน่ง โกวตารัฐมนตรีเพราะทุกคนมีอิสระตนไม่ใช่ล๊อบบี้ยิสต์ วันนี้ประเทศประสบปัญหาสิ่งแวดล้อมอย่างมาก ทั้งฝุ่นละออง PM 2.5 ไฟฟ้า สารเคมี ต้องแก้ปัญหาโดยเร่งด่วน

## พท.ยังแอบหวังตั้งรัฐบาลสำเร็จ

นายสมคิด เชื้อคง ส.ส.อุบลราชธานี พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า เมื่อพรรคเพื่อไทยได้ ส.ส. เป็นอันดับหนึ่งในการเลือกตั้ง เราจึงยืนยันมาโดยตลอดว่ามารยาททางการเมืองพรรคเพื่อไทยต้องมีสิทธิ 100 เปอร์เซ็นต์ ในการเป็นพรรคแรกที่จะรวบรวมเสียงจัดตั้งรัฐบาล ขณะนี้ผู้บริหารของพรรคกำลังดำเนินการอยู่ และจากเสียง ส.ส. ของพรรคต่างๆที่มาร่วมลงสัตยาบันกับพรรคเพื่อไทยหวังว่าเราจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จเพราะเป็นการดำเนินการตามฉันทามติที่ประชาชนมอบให้

## อัดคู่กัดผิดมารยาทแหกประเพณี

“แต่รู้สึกแปลกใจคือตอนนี้มีพรรคอันดับสอง

พยายามจะยื่นขึ้นแท่นมารับเหรียญทองเพื่อจัดตั้งรัฐบาลก่อน ถือเป็นเรื่องผิดประเพณีทางการเมืองนักการเมืองที่มาจากประชาชนควรคำนึงว่าจะให้สภาเป็นสภาที่มาจากประชาชน หรือมาจากระบบอื่น แต่ที่สุดแล้วหากเขาทำสำเร็จเราต้องเดินตามกระบวนการประชาธิปไตยพร้อมทำงานในสภาเป็นฝ่ายค้าน แต่วันนี้พรรคเพื่อไทยยังไม่ได้มองไกลถึงขนาดนั้น เพราะยังอยู่ในขั้นตอนรวบรวมเสียงอยู่ และเชื่อมั่นว่านักการเมืองจะตัดสินใจโดยเอาฉันทามติประชาชนเป็นที่ตั้ง” นายสมคิดกล่าว

## “ยุทธพงศ์” ชัดุด ส.ส.อีสานเจอค่าส่ง

นายยุทธพงศ์ จรัสเสถียร ส.ส.มหาสารคาม พรรคเพื่อไทย กล่าวถึงกระแสข่าวความพยายามของ ส.ส. พรรคเพื่อไทยว่า ในฐานะ ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย ประกาศจุดยืนว่าไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้า คสช. กลับมาเป็นนายกรัฐมนตรี และไม่เอาการสืบทอดอำนาจของเผด็จการ ส่วนที่มีกระแสข่าวจะใช้เงินอุด ส.ส. ขอฝากไปยังพรรคหลังประชารัฐว่าไม่ต้องมาติดต่อตนหรือ ส.ส.อีสานพรรคเพื่อไทย ทุกคนมีอุดมการณ์ ไม่ต้องการเงิน หากมีใครติดต่อมาจะค่าสายปั้งกลับไปด้วย เมื่อถามว่าที่สุดแล้วหากพรรคหลังประชารัฐสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ นายยุทธพงศ์ กล่าวว่า พรรคเพื่อไทยก็พร้อมทำหน้าที่เป็นฝ่ายค้านในการตรวจสอบรัฐบาลในสภาไม่มีปัญหาอะไร พรรคเพื่อไทยเป็นพรรคที่มี ส.ส. อันดับหนึ่งหากไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะเป็นพรรคฝ่ายค้านที่เข้มแข็ง

## “ชาวลิต” แนะ ส.ว.ยึด ปชช.หรือดกมือ

นายชาวลิต วิชยสุทธิ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทยกล่าวว่า มีประเด็นน่าเป็นห่วงการทำหน้าที่ของ ส.ว.คือกระบวนการสรรหา ส.ว.ถือว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 (1) บัญญัติให้ คสช.แต่งตั้งจากผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งมีความรู้และประสบการณ์เป็นกลางทางการเมืองข้อเท็จจริงสังคมนับว่าไปว่า กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. มาจากพวกพ้องใน ครม.และ สนช. คสช. แต่งตั้งมาทั้งสิ้นและหัวหน้า คสช.เป็นหนึ่งในแคนดิเดตนายกฯ จึงนับว่ากระบวนการสรรหา ส.ว. น่าจะไม่เป็นกลางหรือไม่ และการทำหน้าที่ ส.ว. วาระเริ่มแรก คือการโหวตเลือกนายกฯร่วมกับ ส.ส. ต่อว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ที่ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์เป็นที่รับรู้โดยทั่วไปว่าเมื่อ คสช.เป็นผู้สรรหา ส.ว.ถือว่า ส.ว.ทั้งหมดอยู่ในความผูกมัดแห่งอาณัติมอบหมายหรือความครอบงำใดๆของ คสช. ทางออก ส.ว.ควรทำหน้าที่

ตามรัฐธรรมนูญมาตรา 114 ที่บัญญัติให้ ส.ว.เป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย แล้วโหวตเลือกนายกฯ ตามเสียงประชาชนส่วนใหญ่ที่เลือก ส.ส.เข้ามาเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย หรืออีกทางเลือกหนึ่ง ส.ว.งดออกเสียงให้เป็นหน้าที่ของ ส.ส.ที่ถืออำนาจอธิปไตยจากประชาชนที่เลือกเป็นสมาชิกสภา

## 4 ขุนพลไขว้วิชชิง หน.ปชป.

เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ นายสาธิต ปิตุเตชะ รัชทายาทรองหัวหน้าพรรคภาคกลาง จัดให้ 4 แคนดิเดตชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์คือนายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รัชทายาทหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช รัชทายาทรองหัวหน้าพรรค นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่าฯ กทม. และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ได้แสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกพรรคภาคกลางเพื่อประกอบการตัดสินใจลงมติ โดยไม่เปิดให้สื่อมวลชนร่วมฟัง มีนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคร่วมรับฟัง รวมถึงอดีต ส.ส.กทม.บางส่วน ก่อนร่วมแสดงวิสัยทัศน์ นายจรินทร์ได้เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานที่ปรึกษาพรรคก่อน

## “จรินทร์” ชูทีมเวิร์กยึดอุดมการณ์

นายจรินทร์ ในฐานะผู้เสนอตัวชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ กล่าวแสดงวิสัยทัศน์ตอนหนึ่งว่า หากได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรค จะบริหารจัดการพรรคเป็นระบบและทีมเวิร์ก เน้นจุดแข็งคืออุดมการณ์ความซื่อสัตย์สุจริต เพราะใช้ได้ตลอดและดีอยู่แล้ว แต่ต้องเปลี่ยนแปลงการบริหารบุคลากรเป็นทีม กระจายงานไม่ใช่โยนภาระให้เฉพาะผู้นำคือหัวหน้ากับเลขาธิการพรรคต้องรับผิดชอบ เพราะพรรคมีบุคลากรหลากหลายแต่ละสาขาวิชาชีพ จะขอเชิญให้มาช่วยทำงาน เคยเป็นทีมเศรษฐกิจในสมัยรัฐบาลชวน หลีกภัย จะเน้นเชื่อมประสานศักยภาพคนทุกรุ่นให้มาร่วมฟื้นฟูด้านเศรษฐกิจ-การเงิน-การคลัง เพื่อการบริหารประเทศให้เป็นทีมที่มีคุณภาพ ใ้วางใจได้ ที่สำคัญคือช่วยประชาชนได้อย่างแท้จริง

## “ชวน” ชี้คนเปลี่ยนสถานการณ์เป่วน

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า เท่าที่ฟังทั้ง 4 คน ทุกคนมีศักยภาพเป็นหัวหน้าพรรคคนได้ เพราะมีความสามารถ ทุกคนมีเจตนาจะเข้ามาฟื้นฟูอาจมีแนวทางแตกต่างกันบ้างแต่ล้วนมีเจตนารมณ์จะฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้พรรคหลังจากพ่ายแพ้การเลือกตั้งที่ผ่านมาค่อนข้างมาก และมีการให้กำลังใจซึ่งกันและกัน แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วงคืออย่าให้



เกิดความแตกแยกขึ้น ในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมี ปัญหาความขัดแย้ง เพิ่งจะมีช่วงหลังอาจเป็นเพราะ โลกเปลี่ยนหรือคนที่เข้ามาใหม่ๆอาจจะเปลี่ยนไป ก็ได้ เพราะก่อนหน้านี้เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคจบทุก อย่างจะจบ แต่ยอมรับว่าเป็นห่วงปัจจัยภายนอก พรรคเข้ามาครอบงำและชี้นำ

## รับห่วงปัจจัยภายนอกครอบงำ

เมื่อถามย้ำว่าแสดงว่ามีปัจจัยภายนอกหรือ กลุ่มทุนภายนอกเข้ามาแทรกแซงและครอบงำพรรค ผ่านการเลือกหัวหน้าพรรค นายชวนกล่าวว่า มี เพื่อนสมาชิกหลายคนเป็นห่วงกันในเรื่องนี้และตน พยายามบอกกันว่าการแข่งขันให้พยายามคำนึงว่า เป็นเรื่องภายในของพรรค เมื่อถามย้ำว่าหลังวันที่ 15 พ.ค.จะสามารถเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ หรือไม่ นายชวนกล่าวว่า หวังว่าจะเป็นอย่างนั้น อยากให้เมื่อเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคและ หัวหน้าพรรคจบทุกอย่างจบ และเราหันมาร่วมมือ ทำงานเพื่อพรรคต่อไป

## ชัดอย่ามาชี้นำร่วม-ไม่ร่วมรัฐบาล

เมื่อถามอีกว่าสถานการณ์การตัดสินใจที่จะ ร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาล จะเป็นปัจจัยทำให้พรรคมี ความไขว้เขวหรือไม่ นายชวนกล่าวว่า ว่าที่ผู้สมัคร ส.ส.ได้พูดกันเรื่องนี้ เช่น นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ ชี้ให้เห็นว่า พรรคอย่าเพิ่งไปแสดงความเห็นอะไรให้ชัดเจน และการเลือกตั้งเสร็จสิ้นไปก่อนดีกว่าการจะเข้าร่วม

หรือไม่ร่วมรัฐบาลขึ้นอยู่กับมติคณะผู้บริหารพรรค ส่วนการแสดงความเห็นถือเป็นเรื่องส่วนตัว แต่ วันนี้ไม่ควรจะแสดงความเห็นในเรื่องนี้ควรจะให้ ความไว้วางใจกับคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่

## “อภิรักษ์” ช้าแต่ซัวร์ชูนุ่นใหม่

นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ผู้เสนอตัวลงชิง ตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยว่า ได้เปิดรายชื่อทีมงานที่จะมาร่วมในการทำงานให้ พรรค หากตนได้รับเลือกเป็นหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ โดยได้ทบทวนคนที่ที่มีประสบการณ์ ความรู้ ความ สามารถ และคนรุ่นใหม่มีอาชีพมาร่วมทำงานรับรอง ว่าแรงขับเคลื่อนจากภายในพรรคและเครือข่าย จะ ช่วยให้ดำเนินงานได้รวดเร็วตามความเห็นเรื่องเร่งด่วนในการบริหารพรรคที่สมาชิกได้ส่งจดหมาย กลับมาให้ตนปฏิบัติได้ทันที สำหรับรายชื่อทีมที่ ปรึกษาในแต่ละสาขาเพื่อผลักดันการทำงานเกี่ยวกับ เยาวชนคนรุ่นใหม่ ร่วมกับกลุ่มยุวประชาธิปัตย์ กลุ่มนิเวศและเครือข่ายนักเรียน นักศึกษาทั่ว ประเทศด้วย รวมถึงการทำงานเรื่องนโยบายสาธารณะ กับสถาบันออกแบบอนาคตประเทศไทย

## เปิดตัวทีมงานตอบ โจทย์สังคม

นายอภิรักษ์กล่าวอีกว่า ทีมงานของตนรายชื่อ ประกอบด้วยนายปริญญา พานิชภัคดี ด้านเศรษฐกิจ นายเสมี สุวรรณดี ด้านการบริหาร นายสุทธิกร กิ่งแก้ว ด้านวิชาการ น.ส.รัชดา ธนาดิเรก และ นางสุวิทย์ยะ พิศสุวรรณ อุเชิง ด้านพัฒนาสตรี นายวิฑเณทร์ มุตตามระ ด้านอาสาคนไทย นาง ลักขณา คุณาวิชยานนท์ ด้านศิลปวัฒนธรรม นาง การดีเสียวไพโรจน์ ด้านเศรษฐกิจดิจิทัล ทพ.กฤษดา เรืองอารีย์รัชต์ ด้านภาคประชาสังคม นายอุกฤษ อุณหเลขกะ ด้านสตรีต่อเพื่อเกษตรกร และ นายภาณุมาศสุธรรมพร ด้านเครือข่ายผู้พิการสื่อสาร สังคม ทั้งนี้ โทวตเตอร์ทั้ง 307 คนมีความสำคัญ ในการสร้างความเปลี่ยนแปลงให้กับพรรคประชาธิปัตย์ ส่วนประเด็นการร่วมและไม่ร่วมรัฐบาลนั้นจุดยืน ของการตัดสินใจของพรรคจะเกิดขึ้น จากมติของ ที่ประชุมร่วมของกรรมการบริหารชุดใหม่และ ส.ส. พรรค หลังการเลือกหัวหน้าพรรควันที่ 15 พ.ค.

## “เทพไท” จะ กกต.ก่อตราบายยิ่งใหญ่

นายเทพไท เสนพงศ์ ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคประชาธิปัตย์ กล่าวว่า การที่ กกต.รับรองผล ส.ส.แบบปละอยดี ไม่ได้พิจารณาข้อร้องเรียนทุจริต การเลือกตั้ง แสดงว่า 1 เดือนกว่าหลังเลือกตั้ง กกต.ไม่ได้สนใจการสืบสวนสอบสวนข้อร้องเรียน การทุจริตเลย เว้นแต่เขต 8 เชียงใหม่ ที่ให้ใบสั่ง นายสุรพล เกียรติไชยากร ถือว่าสูญเปล่าเอาผิดคน โกงการเลือกตั้งไม่ได้ถ้าใช้มาตรฐานแบบนี้ต่อไป จะมีคนทำผิดกฎหมายเลือกตั้งมากขึ้น ไม่สนใจ ใบแดง ใบเหลือง หรือใบส้ม เพราะเชื่อว่าถ้าชนะ มาแล้ว กกต.ต้องรับรองไปก่อน อย่างน้อยได้เป็น ส.ส.1 ปีค่อยมาวัดดวงกัน ส่วนการรับรอง ส.ส.แบบ บัญชีรายชื่อ ที่ให้พรรคที่มีคะแนนต่ำกว่า 71,000 คะแนน ได้ที่นั่ง ส.ส.พรรคละ 1 คน จะทำให้เป็น บรรทัดฐานการคิดสัดส่วนระบบบัญชีรายชื่อครั้ง ต่อไปด้วย จะมีพรรคลงสมัครรับเลือกตั้งมากกว่า ครั้งนี้แน่นอน จะมีพรรคเล็กๆคาดหวังว่ามีคะแนน ไม่ถึงเกณฑ์เฉลี่ยคะแนนต่อ ส.ส.1 คนการทำหน้าที่ ของ กกต.ชุดนี้จะถือเป็นบรรทัดฐานทางการเมือง และเป็นตราบายทางการเมืองต่อไปหลีกเลี่ยงไม่ได้ กกต.ต้องรับผิดชอบต่อผลการปฏิบัติหน้าที่ โดย ไม่สามารถปฏิเสธความรับผิดชอบผลการกระทำของ กกต.ได้เลย

## 5 วัน ส.ส.รับใบรับรองแล้ว 468 คน

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับบรรยากาศการ เข้ารับหนังสือรับรองความเป็น ส.ส.ที่สำนักงาน กกต. เมื่อวันที่ 11 พ.ค. ก่อนข้างเขียงหงามมี ส.ส.ทยอยเข้า รับหนังสือสำคัญบางตา อาทิ นายสนอง เทพอักษร-

ณรงค์ ส.ส.บุรีรัมย์ นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชี รายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ นายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ นายฉัตรพล ทิปสุวรรณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อพรรคพลังประชารัฐ เป็นต้น มี ส.ส.รับใบรับรอง 30 คน เป็น ส.ส.เขต 14 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16 คน จึงเหลือ ส.ส.ที่ยัง ไม่มารับหนังสือรับรอง 30 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 22 คน จากพรรคภูมิใจไทย 11 คน พรรคเสรี รวมไทย 10 คน พรรคประชาธิปัตย์ 1 คน และ ส.ส.เขตอีก 8 คน เมื่อรวม 5 วันมี ส.ส.ทั้งสอง ระบบมารับใบรับรองแล้ว 468 คน เป็น ส.ส.บัญชี รายชื่อ 127 คน ส.ส.แบ่งเขต 341 คน มีรายงานว่าวันที่ 13 พ.ค.นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรค ภูมิใจไทย พร้อม ส.ส.จำนวนหนึ่งจะมารับหนังสือ รับรอง เช่นเดียวกับ พล.ต.อ.เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส หัวหน้าเสรีรวมไทย จะนำ ส.ส.ของพรรคมารับ ใบรับรองช่วงเช้า

## “คารม” ยูฟอง ม.157 เล่นงาน กกต.

นายคารมให้สัมภาษณ์ถึงสูตรการคำนวณ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของ กกต.ว่า สูตรของ กกต. มีปัญหาและเป็นสิทธิของผู้สมัคร ส.ส.และพรรคการเมือง ที่ได้รับความเสียหายจะฟ้องร้องเอาผิดตามมาตรา 157 ฐานปฏิบัติหน้าที่โดยมิชอบแต่ไม่เห็นด้วยกับ นายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทย-รักษาชาติ จะร้องศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การรับรอง ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ทั้งหมดเป็นโมฆะแล้วให้คำนวณใหม่ โดยไม่มีพรรคเล็กเข้าร่วมเพราะเห็นว่าประเทศ ต้องเดินไปข้างหน้าควรจะไปตรวจสอบความเป็น ส.ว.ของนายดวง อ้นทะไชย นายสมชาย แสงการ และนายคำณูน สิทธิสมาน ที่ผูกขาดตำแหน่งโดย ไม่ผ่านการเลือกตั้ง

## ยอดรายงานตัว 4 วัน 333 ส.ส.

ผู้สื่อข่าวรายงานจากอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ย่านเกียกกาย ถึงบรรยากาศการรายงานตัวเป็น ส.ส. เป็นวันที่ 4 ก่อนข้างเขียงหงาม มี ส.ส.มารายงาน ก่อนข้างบางตาเนื่องจากเป็นวันหยุด ทำให้มี ส.ส. มารายงานตัวตั้งแต่เวลา 08.30-16.30 น. เพียง 13 คน ประกอบด้วยพรรคประชาธิปัตย์ 3 คน ได้แก่ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายอิสสระ สมชัย ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.อุบลราชธานี พรรคพลังประชารัฐ 4 คน ได้แก่ นายประทวน สุทธิอำนาจเดช ส.ส. ลพบุรี นายวัฒนา ช่างเหลา ส.ส.ขอนแก่น นาย เอรราช ช่างเหลา ส.ส.บัญชีรายชื่อ นายสายัณห์ ยุติธรรม ส.ส.นครศรีธรรมราช พรรคเพื่อไทย 1 คน ได้แก่ นายณพคุณ รัฐไพฑู ส.ส.เชียงใหม่ พรรค อนาคตใหม่ 1 คน ได้แก่ พ.ต.ท.ธนภัทร กิตติวงศา

ส.ส.จันทบุรี พรรคภูมิใจไทย 1 คน ได้แก่ นาย ไตรเทพ งามกมล ส.ส.บุรีรัมย์ พรรคไทยศรีวิไลย์ 1 คน ได้แก่ นายมงคลกิตติ์ สุขสินธรานนท์ ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคไทยรักไทย 1 คน ได้แก่ นาย คหาเทพ เตชเดชะเรือง ส.ส.บัญชีรายชื่อและพรรค รักรัษีผืนป่าประเทศไทย 1 คน ได้แก่ นายดำรงค พิเศษ ส.ส.บัญชีรายชื่อ รวม 4 วันมี ส.ส.มา รายงานตัวไปแล้ว 333 คน

### “บักตู” สะสางงานก่อนมี รบ.ใหม่

ผู้สื่อข่าวรายงานจากทำเนียบรัฐบาลว่าสำหรับ การกิจของ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ในช่วงเวลาที่เหลือก่อนมีรัฐบาลชุดใหม่ พล.อ. ประยุทธ์จะใช้เวลาเร่งสะสางงานที่ค้าง และยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ ในวันที่ 15 พ.ค. นายกฯ เตรียมลงพื้นที่ตรวจราชการตามปกติที่เขตพื้นที่ คลองเตย โดยจะมี ส.ส.พรรคพลังประชารัฐร่วมลงพื้นที่ ในครั้งนี้ด้วย พร้อมถือโอกาสขอบคุณข้าราชการ ที่ได้ร่วมกันทำงานมาตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ วันที่ 17 พ.ค. นายกฯ จะเชิญสื่อมวลชนร่วมรับประทานอาหาร พร้อมเปิดใจ

### แจงข่าวเท็จ “วิลาศ” ไขก๊อก

วันเดียวกัน พ.อ.หญิง ทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วยโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าวถึงกรณี ที่มีกระแสข่าวเผยแพร่ในสื่อออนไลน์ ระบุว่า พล.อ. วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้ยื่น ใบลาออกจากตำแหน่งตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย. ให้มีผล หลังมีรัฐบาลใหม่ และถูกมองว่าจะไปเป็น ส.ว. ด้วยว่า ข่าวดังกล่าวเป็นข่าวเท็จ ไม่มีการลาออก แต่อย่างใด พล.อ.วิลาศยังปฏิบัติหน้าที่เป็นเลขาธิการ นายกฯ ที่ทำเนียบรัฐบาลตามปกติ

### “กฤษฎา-ชุติมา” ขอยุติไม่ไปต่อ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า สำหรับรัฐมนตรีใน ครม. ชุดปัจจุบันส่วนที่เหลือไม่ได้ลาออกจากตำแหน่ง เพื่อไปเป็น ส.ว. ยังทำหน้าที่ต่อจนกว่าจะมีรัฐบาลชุดใหม่ ปราบกว่ามีบางส่วนได้แจ้งความประสงค์กับนายกฯ แล้วว่าไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีและตำแหน่งใด ในรัฐบาลหน้า เนื่องจากต้องการพักอาทิ นายกฤษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ รักษาการ รมว.พาณิชย์ โดย น.ส.ชุติมาได้ เก็บของที่ห้องทำงานกลับไปบางส่วนแล้ว

# พปชร.โวมี่เกิน255เสียง ชูพรรคร่วมอย่ายี้กยี้ก

## เผยได้ติดต่อบุโหน้มาช่วยตั้งรัฐบาลได้บางส่วน พรรคเล็กปลิว'มงคลกิตติ'สั้นยังไม่เทให้ฝั่งไหน

พปชร.มั่นใจตั้งรัฐบาลได้แน่ด้วยคะแนนเสียงเกิน 255 เสียง เผยหัน ปชป.ยี้กยี้กมาไม่ครบ 52 คนจึงหา  
บูโหน้ไว้บางส่วนแล้ว แต่เจอปัญหาใหม่เมื่อพรรคร่วม  
ล่อยี้กยี้กอีกหัวน้กระแสะยี้ "บ๊ักป้อม-บ๊ักปอก" ลีบทอด  
อำนาจ บวกกับภาพตั้ง ส.ว.พื้น้อง- **◆อ่านต่อหน้า 2**

อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย ในคณะ  
รัฐมนตรีชุดใหม่ว่า ข่าวดังกล่าวไม่เป็นความ  
จริง ขณะนี้ยังไม่มีการพูดเรื่องตำแหน่งทางการ  
เมืองใด ๆ ทั้งสิ้น เพราะจะต้องรอความพร้อม  
ของทุกพรรคที่จะมาหารือกันอย่างเป็นทางการ  
เท่าที่ได้มีโอกาสได้พบปะกับนักการเมือง ไม่มี  
ใครตั้งเงื่อนไขเช่นนี้

### พปชร. □ ต่อจากหน้า 1

คนกันเองจุดภาพลักษณ์รัฐบาลตกต่ำและพรรค  
ร่วมพลอยลงเหวไปด้วย เกมถ้าเป็นรัฐบาล  
เสียงปรี่มน้ำท่ามกลางกระแสะสังคมไม่ยอมรับ  
ก็ส่อไปไม่รอด เผย ปชป.-ภท.เครีชมากขอ  
เลื่อนเวลาตัดสินใจ ปชป.ขอให้คำตอบหลัง  
เลือกหัวหน้าพรรค 15 พ.ค. ส่วน ภท.ขอกุญ  
ถูกพรรค 16 พ.ค. เกมพรรคร่วมจีเปลี่ยน  
ตัว"สมคิด"จากตำแหน่งผู้จัดการรัฐบาลเหตุขี้  
เหนียวกอดกระทรวงเกรดเอไว้ฝ่ายเดียว ขณะ  
ที่พรรคเล็กที่รวมตัวกันก็ปลิว "มงคลกิตติ"

บอกจะไปอยู่กับฝั่งไหนหรือกันก่อนด้าน  
เด็ก พท.ยืนยันมีทาบงูเห่ารกาถึงตัวละ 20-30  
ล้านบาท "ธนาธร" ยังอุบเจียบเรื่องขั้วที่ 3  
แะยมแะยมอยู่ในขั้นตอนการพูดคุยแต่ทำเต็มที่  
"ซ้อ" ยืนยันไม่ได้พูดว่าจะโหวดให้ "มาร์ค"

□ ปิดข่าวแบน "ป้อม-ปอก"  
เมื่อวันที่ 11 พ.ค. นายอดตม สาวมายน  
หัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) กล่าว  
ถึงกระแสข่าวที่ว่ามีการตั้งเงื่อนไขต่อรองจัดตั้ง  
รัฐบาลจากพรรคการเมืองและนักการเมืองระนุ  
ไม่ควรมีชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รอง  
นายกรัฐมนตรีและ รมว.กลาใหม่ และชื่อ พล.อ.

นายอดตม กล่าวต่อว่า ส่วนการเดินทาง  
จัดตั้งรัฐบาลนั้น ยังมีเวลา และขณะนี้ ต้องให้  
เกียรติกับทุก ๆ พรรค เพราะบางพรรคอยู่ระหว่าง  
การดำเนินการภายใน อย่างพรรคประชาธิปัตย์  
กำลังจะเลือกคณะกรรมการบริหารพรรคชุดใหม่  
กระแสข่าวการจัดตั้งรัฐบาลที่เกิดขึ้นเป็นเพียง  
การคาดคะเนของสื่อมวลชน อาจทำให้เกิดความ  
สับสนและเข้าใจผิด ตนในฐานะหัวหน้าพรรคจึง  
อยากให้ทุกท่านติดตามการแถลงข่าวจากพรรค  
อย่างเป็นทางการจะดีกว่า

□ ขอให้รอดูหลัง 15 พ.ค.นี้  
ที่สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง



◀ **ชิงหัวหน้า...นายพีระพันธุ์**  
สาสิริรัฐวิภาค นายอภิรักษ์ โกษะ  
โยธิน นายกรณ์ จาติกวณิช และ  
นายจรินทร์ ลักษณวิศิษฏ์ รักษา  
การหัวหน้าพรรคฯ 4 ผู้เสนอ  
ตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค  
ประชาธิปัตย์ แสดงวิสัยทัศน์ต่อ  
สมาชิกพรรคพื้นที่ภาคกลางและ  
อดีต ส.ส.กทม. ที่ทำการพรรค  
ประชาธิปัตย์ กรุงเทพฯ

(กกด.) นายณัฐพล ทีปสุวรรณ รองหัวหน้าพรรค พปช. และ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อลำดับที่ 1 ของพรรคเดินทางมารับหนังสือรับรอง ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ โดยให้สัมภาษณ์ว่าขณะนี้มีการพูดคุยกันในการจัดตั้งรัฐบาลกับหลายพรรคการเมือง มันไม่ว่าจะสามารถจัดตั้งรัฐบาลได้ซึ่งจากการพูดคุยกันมีการตอบรับที่ดี แต่ยังคงรอให้พรรคประชาธิปัตย์เลือกหัวหน้าพรรคก่อนรวมถึงบางพรรคที่ยังต้องจัดระบบภายในให้ชัดเจน โดยจะเห็นภาพชัดหลังวันที่ 15 พ.ค. ส่วนกระแสข่าวว่าบางพรรคไม่พอใจการจัดสรรโควตารัฐมนตรีส่วนดีมองว่าเป็นเพียงการประเมินของสื่อมวลชนแต่ในส่วนของพรรคมองไปที่การโหวตประธานสภา รองประธานสภา และต่อไปที่การเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนตำแหน่งรัฐมนตรีต่างๆ จะเกิดภายหลังจากที่เรารับได้นายกฯ แล้ว

### □ “มาดามเดียร์” อาจได้ ส.ส.

เมื่อถามถึงแคมเปญรณรงค์ปิดสวิชต์ ส.ว. ของพรรคอนาคตใหม่ นายณัฐพลกล่าวว่า ส่วนตัวไม่รู้สึกกังวลเพราะต้องเป็นไปตามระบอบประชาธิปไตย ตอนนี้นำพรรคให้ความสำคัญกับการรวบรวมคะแนนให้มากที่สุดเพื่อเป็นเสียงข้างมาก มีตัวเลขพรรคร่วมรัฐบาลประมาณ 20 พรรคแต่มั่นใจว่าไม่มีผลกับการทำงานและการลงมติในสภา เพราะ ส.ส.ทุกคนที่มีร่วมรัฐบาลมีความตั้งใจที่จะรวมตัวกันเพื่อสร้างศักยภาพแม้จะมีเสียงปริ่มน้ำก็ไม่กังวลเท่าที่พูดคุยเจรจกันไม่มีปัญหาอย่างที่ว่าสื่อได้วิจารณ์กัน ส่วนที่มีกระแสข่าวว่า ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคพลังประชารัฐจะสละสิทธิ์เพื่อขยับ น.ส.วทันยา วงษ์โอภาสี ขึ้นมาเป็น ส.ส. นั้น คงไม่มีการสละสิทธิ์เพื่อคนใดคนหนึ่ง แต่อาจมีความเป็นไปได้ที่ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อของพรรคจะลาออกเพื่อรับตำแหน่งรัฐมนตรีซึ่งจะส่งผลให้มีการขยับลำดับ ส.ส.บัญชีรายชื่อขึ้น

### □ เยียวยาพล.ร.ว.ซีเหินยวเก้าอี้

แหล่งข่าวจากกลุ่ม ส.ส.อีสาน พรรคเพื่อไทย เปิดเผยว่าสำหรับการจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้ อะไรที่เคียดคิดว่าแน่นอนก็ทำที่ว่าชกจะไม่แน่นอนเอาเสียแล้ว พรรค พปช. ที่ประกาศทุกวันว่าจัดตั้งรัฐบาลได้แน่ก็เริ่มออกอาการเป๋เพราะความที่อยากจะเอากระทรวงเกรดเอมาคุมเองเสียหมด ทั้ง ๆ ที่ตัวเองก็ยังต้องขี้นจุมูกเขามาหายใจ เปรียบเหมือนชวนเพื่อนมากินแกเหลาด้วยกันที่บ้านแต่ตัวเองก็เลือกกินแต่เนื้อ ปล่อยให้เพื่อนกินแต่ผักกับน้ำแกง แล้วใครที่ไหนเขาจะยอม จนเป็นที่มา

ของข่าวขั้วที่ 3 ในที่สุด สำหรับพรรคเพื่อไทยนั้นยอมรับว่า ส.ส.อีสานถูกจ้องคู่มากที่สุดโดยล่าสุดมีการเสนอตัวเลขให้สูงถึง 20-30 ล้านบาทแล้ว อย่างไรก็ตามคงเป็นเรื่องยากที่จะตามหาว่าใครบ้างที่ถูกยื่นข้อเสนอให้เพราะเรื่องแบบนี้เขาคงพยายามทำให้เงียบที่สุด แต่ยังคงเชื่อว่าไม่มาจะมี ส.ส.อีสานคนไหนยอมเป็นเงาใ้ในรอนนี้เพราะถ้าทำแบบนี้ก็เท่ากับ การฆ่าตัวตายทางการเมืองเปลว ๆ

### □ ขอเปลี่ยนผู้จัดตั้งรัฐบาล

แหล่งข่าวจากพรรคพลังประชารัฐ (พปช.) เปิดเผยว่า ยอมรับว่าแกนนำ พปช. บางส่วน โดยเฉพาะในกลุ่มที่นายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรีเป็นผู้จัดตั้งรัฐบาลต้องการกระทรวงเศรษฐกิจเกรดเอไว้กับ พปช. ทั้งหมด เชื่อว่าการเจรจากับพรรคขนาดกลางและพรรคการเมืองต่าง ๆ จะยังไม่ได้ข้อยุติง่าย ๆ โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์ ภูมิใจไทย และชาติไทยพัฒนา เพราะหาก 3 พรรคนี้อยอมก็ไม่สามารถผลักดันนโยบายเศรษฐกิจของตัวเองได้ จึงมีเสียงอยากให้ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีเปลี่ยนตัวผู้จัดตั้งรัฐบาล เพื่อให้การเจรจาจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคต่าง ๆ ราบรื่นขึ้น หรือต้องปล่อยกระทรวงเศรษฐกิจออกไปบ้างเพราะกระทรวงด้านความมั่นคงอยู่ในมือ พปช. อยู่แล้ว

### □ พรรคร่วมหันหน้าไปด้วย

“ก่อนหน้าให้พรรคขนาดกลางยังหวั่นกระแสนิยมที่ต่อ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ และ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา เข้ามาใน ครม.ชุดหน้า ซึ่งจะไปย้ำกระแสเรื่องการสืบทอดอำนาจและยังมีเรื่องการแต่งตั้ง ส.ว. สรรหาจำนวน 250 คน ที่เน้นระบบพี่น้องและคนในแม่บ้าน 5 สาย บางคนก็มีข่าวมีปัญหากับการทำงาน เรื่องกระแสเหล่านี้จึงเป็นเงื่อนไขสำคัญที่ตัดสินใจว่าจะร่วมรัฐบาลหรือไม่เพราะเป็นสิ่งที่ลดความน่าเชื่อถือของรัฐบาลและพรรคร่วมได้และจากการหารือกับ ส.ส.ใหม่ของพรรคขนาดกลางหลายคน หากรัฐบาล พปช. เสียงปริ่มน้ำ ซึ่งฝ่ายรัฐบาลมี ส.ส. มากกว่าฝ่ายค้านแค่ 10 เสียง ไม่สามารถจะผ่านมติในสภาผู้แทนราษฎรไปได้อย่างราบรื่น” แหล่งข่าวกล่าว

แหล่งข่าวกล่าวต่อว่า เชื่อว่าพรรคประชาธิปัตย์ก็รู้ดี เพราะเป็นพรรคที่กลัวหวอดกับการเมือง หาก พล.อ.ประยุทธ์เป็นนายกฯ แบบเสียงปริ่มน้ำ กระแสสังคมไม่ยอมรับ การบริหารประเทศติดขัด ต้องวุ่นอยู่กับปัญหาการเมืองแบบรายวัน ในที่สุดรัฐบาล พล.อ.ประยุทธ์ ก็อาจไปไม่รอด พรรคขนาดกลางจึง

กำลังใคร่ครวญอย่างหนัก และพวกเขายอมรับว่าเครียดมากในการตัดสินใจ ซึ่งพรรคประชาธิปัตย์จะคุยเรื่องนี้ภายหลังเลือกหัวหน้าพรรคเรียบร้อยแล้วในวันที่ 15 พ.ค. นี้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรต่อไป ขณะที่พรรคภูมิใจไทยขอเวลาไปหารือกับ ส.ส. ในวันที่ 16 พ.ค. นี้ก่อนเช่นกัน

### □ ไม่ให้เกสรกับพรรคใด

อย่างไรก็ตาม พรรคยังมั่นใจว่าจะตั้งรัฐบาลได้หลังเลือกประธานรัฐสภาและคณะมนตรีเสียงมีมากกว่า 255 เสียง เพราะจะมีคะแนนเสียงพิเศษจากพรรคพันธมิตรคู่แข่งบางส่วน ที่ได้เจรจาพูดคุยเรื่องเข้าร่วมการจัดตั้งรัฐบาลไปบ้างแล้ว เนื่องจากมีความกังวลว่าอาจได้เสียงสนับสนุนจากพรรคประชาธิปัตย์ไม่ครบ 52 เสียง จึงต้องเร่งคิดสำรองไว้ ซึ่งหากประชาธิปัตย์ตกลงและมาทั้งหมด เสียงของการจัดตั้งรัฐบาลอาจจะได้เกิน 260 เสียง ทั้งนี้ โควตารัฐมนตรีพรรคประชาธิปัตย์ต้องการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ซึ่งเป็นกระทรวงหลักที่พรรคพปช. ต้องการใช้ขับเคลื่อนนโยบาย จึงอาจไม่สามารถแบ่งให้พรรคร่วมรัฐบาลได้ และนโยบายก็อาจขัดกัน เช่น นโยบายข้าวของพรรคพปช. ไปขัดกับประกันราคาของประชาธิปัตย์ และนโยบายด้านที่ดิน ส.ป.ก. ถ้าพรรคไม่ได้ขับเคลื่อนเองจะกระทบต่อความนิยม

### □ พรรคเล็กต้องจะเขี้ยว

ที่รัฐสภา มีการรายงานตัว ส.ส. ใหม่เป็นวันที่ 4 โดยนายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ หัวหน้าพรรคไทยศรีวิไลย์เข้ารายงานตัว ส.ส. ใหม่ และกล่าวถึงความคับแค้นของกลุ่มตั้งรัฐบาลว่า ขณะนี้พรรคเล็กรวมกลุ่มกันได้ 11 พรรค บวก 1 คือ พรรคประชาชนปฏิรูป ของนายไพบุลย์ นิตตะวณิช ยังไม่ได้ตัดสินใจว่าจะไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายใด ทั้งฝ่าย พปช.หรือเพื่อไทย ต้องรอหารือกันในกลุ่มอีกครั้ง แต่ยอมรับว่า ได้รับการทาบทามมาจาก 3 กลุ่มให้ไปร่วมงานด้วยได้แก่ 1.กลุ่มพรรคเพื่อไทย 2.กลุ่มพรรคพปช. 3.กลุ่มพรรคภูมิใจไทย-ประชาธิปัตย์ หากพรรคเล็กไม่ไปร่วมงานกับขั้วใดก็ตั้งรัฐบาลไม่ได้ ขณะนี้ยังไม่ได้มีการพูดถึงการต่อรองตำแหน่งใด ๆ แต่ในสัปดาห์หน้ากลุ่มพรรคเล็กจะประชุมกันเพื่อกำหนดจุดยืน และร่างข้อบังคับการทำงานร่วมกันในสภาผู้แทนราษฎรให้ไปในทางเดียวกัน เช่น การเสนอกฎหมาย การโหวตต่าง ๆ

นายมงคลกิตติ์กล่าวว่า ส่วนที่พรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ระบุถึงความไม่เป็นที่ธรรมที่พรรคเล็กซึ่งได้คะแนนต่ำกว่า 71,000 คะแนนแต่ได้ ส.ส.นั้น ขณะนี้เลขขึ้นตอนดังกล่าวไปแล้ว เลขช่วงการร้อง กกด. และ

ศาลรัฐธรรมนูญไปแล้ว เข้าสู่ช่วงจัดตั้งรัฐบาลแล้ว ไม่พอใจก็ไปร้องศาลอะไรไม่ได้แล้ว ร้องได้แค่ศาลปกครองให้เป่าเงินเข้ามาตัดสิน

## □ “คำรงค์” ไม่สนอยู่ชั่วไหน

นายคำรงค์ พิเศษ หัวหน้าพรรครักษาศีลนปประเทศไทยเข้ารายงานตัวเป็น ส.ส. ใหม่ และให้สัมภาษณ์ว่า ขณะนี้ยังไม่มีการไปร่วมรัฐบาล คาดว่าจะคงสำรวจ แต่ก็มีข้อไปร่วมกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) แล้ว ส่วนเงื่อนไขในการร่วมรัฐบาลนั้น ไม่จำเป็นต้องเป็นฝ่ายไหน หรือเป็นรัฐมนตรีเพราะพรรคของเราเป็นพรรคเล็กมีแค่ 2 เสียงจึงขอให้ได้เข้าไปทำงานด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ถ้าไม่ใช่ตามนั้นก็ขอเป็นฝ่ายค้านอิสระ อย่างไรก็ตาม ยืนยันจะไม่จับมือกับพรรคเล็กอื่น ๆ เพื่อต่อรองตำแหน่งเพราะทุกคนก็มีอิสระ และตนไม่ใช่อุปถัมภ์ใคร วันนี้ประเทศเราประสบปัญหาด้านสิ่งแวดล้อมจำนวนมาก ไม่ว่าจะเป็นฝุ่นละออง PM2.5 ไฟป่า สารเคมี ส่วนเรื่องกัญชา ตนสนับสนุนให้ผลิตเพื่อการแพทย์แต่ไม่เห็นด้วยเพื่อสันทนาการ ไม่นั่นก็จะหลอนกันทั้งประเทศ

## □ “ธนาธร” ยังอบตั่งข้าวต้ม

เมื่อเวลา 08.00 น. ที่ลานปริทัศน์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ มีการจัดงาน “ปริทัศน์มขยงค์ ประจำปี 2562” ซึ่งปีนี้เป็ปีครบรอบวาระชาตกาล 119 ปี นายปริทัศน์ มขยงค์ ผู้ประศาสน์การมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ โดยมีนักการเมืองจำนวนมากมาร่วมงาน นายธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจ หัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ (อนค.) ให้สัมภาษณ์ภายหลังเสร็จสิ้นพิธี ถึงกระแสข่าวมีการเปลี่ยนตัวจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่ 3 โดยพรรคเพื่อไทยและพรรคอนาคตใหม่ เปลี่ยนทิศทางมาผลักดันนายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ แคนดิเดตนายกฯ พรรคประชาธิปัตย์ และ นายอนุทิน ชาญวีรกูล แคนดิเดตนายกฯ พรรคภูมิใจไทย ขึ้นเป็นนายกฯ ว่า ตามที่ตนเคยให้สัมภาษณ์ไปแล้วว่า ยังไม่สะดวกใจที่จะให้ข้อมูล เนื่องจากขณะนี้อยู่ในขั้นตอนการพูดคุยตอนอาจจะเคารพกลุ่มคนหรือพรรคการเมืองต่าง ๆ ที่เรารวบรวมด้วย ถ้าพูดรายละเอียดในตอนนี้ถือว่าเป็นการไม่เคารพกับอีกฝ่าย อีกทั้งจะเกิดความไม่เชื่อใจซึ่งกันและกัน แต่ถ้าชัดเจน พรรคอนาคตใหม่พร้อมจะแถลงทันที

## □ ถิ่นขอปิดลิตซ์ ส.ว. ให้ได้

เมื่อถามย้ำว่าพรรคอนาคตใหม่ยังยืนยันจะจัดตั้งรัฐบาลกับพรรคเพื่อไทยหรือไม่ นายธนาธร กล่าวว่าพรรคอนาคตใหม่ยืนยันว่าพรรคการเมืองที่ไม่สนับสนุน พล.อ.ประยุทธ์

จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) นั้นมีเสียงมากพอที่จะปิดลิตซ์ ส.ว. ได้ ถ้า 378 เสียงที่ไม่เอา พล.อ.ประยุทธ์รวมกันได้แล้วก็ตกลงกันได้ว่าใครจะเป็นผ่านค่านหรือฝ่ายรัฐบาลแล้วมายกมือเลือกนายกฯ ที่มาจาก 378 เสียงนี้ เท่ากับสามารถปิดลิตซ์ ส.ว. ได้ และสุดท้ายนายกฯ ก็จะมาจากเสียงของประชาชน ส่วนความลับหน้าของการปิดลิตซ์ ส.ว. นั้น ขณะนี้อยู่ระหว่างการเจรจาพูดคุยยังไม่ทราบว่าจะทำให้หรือไม่ แต่จะพยายามอย่างเต็มที่

## □ ปิดข่าวโหดให้ “มาร์ค”

น.ส.พรหมิการ์ วานิช โฆษกพรรคอนาคตใหม่กล่าวถึงกรณีข่าวพรรคอนาคตใหม่พร้อมยกมือให้นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ เป็นนายกรัฐมนตรีว่า เป็นการนำเสนอข่าวเกินเลยจากข้อเท็จจริง พรรคอนาคตใหม่เพียงต้องการชี้ให้เห็นว่าตอนนี้ภารกิจสำคัญที่สุดของพรรคการเมืองไม่ใช่การเจรจาต่อรองตำแหน่งหรือเก้าอี้รัฐมนตรีแต่คือการหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. เพราะฉะนั้นพรรคอนาคตใหม่ขอเรียกร้องให้ทุกพรรคการเมืองที่เคยแสดงจุดยืนไว้ในช่วงหาเสียงว่าจะหยุดยั้งการสืบทอดอำนาจของ คสช. โดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์และภูมิใจไทย

## □ “มาร์ค” เองบอกไม่รู้เรื่อง

ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ทำพระจันทร์ นายอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ให้สัมภาษณ์ถึงกรณีที่มีข่าวว่า ถ้าร่วมรัฐบาลกับพลังประชารัฐ พรรคประชาธิปัตย์จะได้เก้าอี้รัฐมนตรี 7 ที่นั่งว่า กระแสข่าวลือถือเป็นเรื่องธรรมดา เพราะขณะนี้เรายังไม่ทราบมติของที่ประชุม กก.บห.ชุดใหม่ โดยส่วนตัวได้มีการพูดคุยภายในพรรคว่าเราจะสนับสนุนใคร แต่ก็ยังไม่ให้ข้อมูล ส่วนข่าวการจัดตั้งรัฐบาลขั้วที่ 3 รวมถึงการที่พรรคอนาคตใหม่อาจเสนอชื่อนายอภิสิทธิ์หรือ นายอนุทิน ชาญวีรกูล หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกรัฐมนตรีนั้น นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า “ผมไม่ทราบ แต่เมื่อวานนี้ก็คุยไลน์บ้าง ๆ กับคุณอนุทินในเรื่องกระแสข่าวต่าง ๆ ส่วนจะมีความเป็นไปได้หรือไม่ นั้น ผมก็ไม่ทราบ”

เมื่อถามถึงกระแสข่าวที่พรรคการเมืองต่าง ๆ ตั้งเงื่อนไขกับพรรคพลังประชารัฐ (พปชร.) ว่าจะไม่เข้าร่วมรัฐบาลหากมีรายชื่อของ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รองนายก

รัฐมนตรีและ รมว.กมล ไทหมและ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย เป็นรัฐมนตรี นายอภิสิทธิ์กล่าวว่า “ไม่ทราบ ผมยังไม่เข้าใจว่าเงื่อนไขมันเป็นไปได้อย่างไรที่ใครจะไปตั้งเงื่อนไขว่าจะไปร่วมหรือไม่ไปร่วมเพราะทางพรรคประชาธิปัตย์ได้ตกลงกันไว้แล้วว่าต้องให้ได้ข้อสรุปในที่ประชุมของพรรคก่อนส่วนตัวผมเมื่อได้เข้าไปเป็น ส.ส. แล้ว ยังไม่คิดว่าจะทำหน้าที่ประธานสภาผู้แทนราษฎรหรือจะสนับสนุนใครเป็นประธานสภา เพราะยังไม่ทราบว่าจะมีการเปิดสภา ในช่วงไหนนอกจากนี้ ยังไม่คิดที่จะรับตำแหน่งเป็นรัฐมนตรีในกระทรวงใดเบื้องต้นขอทำหน้าที่ ส.ส. ก่อน ขณะนี้ขอให้ทุกอย่างเป็นตามกระบวนการของสภา”

## □ “บิกตุ” เลียงเปิดใจ 17 พ.ค.

มีรายงานว่า ความเคลื่อนไหว พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ในช่วงระหว่างที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่นั้น พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้เวลาเร่งสะสางการทำงานที่ค้างค้าง และยังคงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยในวันที่ 15 พ.ค. นี้ นายกฯ มีกำหนดการเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจราชการตามปกติ ที่เขตพื้นที่คลองเตย กทม. ซึ่งนายกฯ จะถือโอกาสขอบคุณข้าราชการส่วนท้องถิ่นและเจ้าหน้าที่ที่ร่วมงานกันทำงานมาตลอดระยะเวลา 5 ปี ขณะเดียวกันในวันที่ 17 พ.ค. นี้ สำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี จะมีการจัดเลี้ยงอาหารสื่อมวลชน ประจำทำเนียบรัฐบาลโดยนายกฯ จะลงมาร่วมรับประทานอาหารกลางวันในครั้งนี้ด้วย ซึ่งถือเป็นการรับประทานอาหารร่วมกันครั้งสุดท้าย ก่อนที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่โดยนายกฯ จะพูดคุยเปิดใจกับสื่อมวลชน หลังจากทำงานร่วมกันมาตลอดระยะเวลา 5 ปีที่ผ่านมาด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีที่ไม่ได้ลาออกไปเป็น ส.ว. มีบางส่วนได้แจ้งกับนายกฯ ว่าไม่ขอรับตำแหน่งรัฐมนตรีในรัฐบาลหน้าและตำแหน่งใด ๆ เนื่องจากต้องการพัก อาทิตย์ นายกรัฐมนตรีและ พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.เกษตรและสหกรณ์ และ น.ส.ศุภติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ รักษาการ รมว.พาณิชย์ โดย น.ส.ศุภติมาได้เก็บของที่ห้องทำงานกลับไปบางส่วนแล้ว

## □ ห่วงปชป.ถูกครอบงำ

อีกเรื่องหนึ่ง เมื่อเวลา 10.00 น. ที่พรรคประชาธิปัตย์ ผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรค ได้แก่นายจรินทร์ ลักษณะวิศิษฏ์ รักษาการหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ นายกรณ์ จาติกวณิช รักษาการรองหัวหน้าพรรคฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน อดีตผู้ว่า กทม. และนายพีระพันธุ์ สาลีรัฐวิภาค อดีต รมว.ยุติธรรม เข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์ต่อสมาชิกพรรคพื้นที่

ภาคกลาง และอดีต ส.ส.กรุงเทพฯบางส่วนก่อนที่จะเลือกหัวหน้าพรรคในวันที่ 15 พ.ค.นี้ โดยก่อนหน้านี้ นายจรินทร์ได้เข้าหารือกับนายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคฯก่อนไปเข้าร่วมแสดงวิสัยทัศน์

นายชวน หลีกภัย ประธานสภาที่ปรึกษาพรรคประชาธิปัตย์ เปิดเผยภายหลังร่วมรับฟัง 4 ผู้เสนอตัวลงชิงตำแหน่งหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์แสดงวิสัยทัศน์ ว่า แท้ที่ฟังทั้ง 4 คนทุกคนมีศักยภาพเป็นหัวหน้าพรรคคนต่อไปได้ อาจจะมีแนวทางที่แตกต่างกันบ้างแต่ทุกคนมีเจตนารมณ์ที่จะฟื้นฟูและสร้างความเข้มแข็งให้กับพรรค แต่สิ่งที่น่าเป็นห่วง คืออย่าให้เกิดความแตกแยกขึ้น เพราะในอดีตที่ผ่านมาไม่เคยมีปัญหาความขัดแย้งเพิ่งจะมีในช่วงหลังอาจเป็นเพราะโลกเปลี่ยนหรือคนที่เข้ามาใหม่ อาจจะไปเปลี่ยนไปได้เพราะก่อนหน้านี้เมื่อเลือกหัวหน้าพรรคจบ ทุกอย่างก็จะจบ แต่ยอมรับว่ามีความเป็นห่วงปัจจัยภายนอกพรรคเข้ามาครอบงำและชี้นำ

## □ หวังเรียกความเชื่อมั่นคืน

เมื่อถามว่าแสดงว่ามีปัจจัยภายนอกหรือกลุ่มทุนเข้ามาแทรกแซงและครอบงำพรรค นายชวน กล่าวว่า ก็เป็นห่วงกันในเรื่องนี้และพยายามบอกกันว่า การแข่งขันให้พยายามคำนึงว่าเป็นเรื่องภายในของพรรคหวังว่า หลังวันที่ 15 พ.ค.จะเรียกความเชื่อมั่นกลับคืนมาได้ อยากให้เมื่อเลือกจบทุกอย่างก็จบและหันมาร่วมมือทำงานเพื่อพรรคต่อไป

เมื่อถามถึงการตัดสินใจไปร่วมรัฐบาลกับฝ่ายไหน นายชวน กล่าวว่า ว่าที่ ส.ส.ก็ได้มีการพูดคุยกันในเรื่องนี้ซึ่งให้เห็นว่าพรรคอย่าเพิ่งไปแสดงความเห็นอะไร รอให้มีความชัดเจนและการเลือกตั้งหัวหน้าพรรค และกรรมการบริหารพรรค (กก.บห.) ชุดใหม่เสร็จสิ้นไปก่อน การจะเข้าร่วมหรือไม่ร่วมรัฐบาลขึ้นอยู่กับมติของหัวหน้าพรรคและ กก.บห. ส่วนการแสดงความเห็นถือเป็นเรื่องส่วนตัวแต่วันนี้ไม่ควรจะแสดงความคิดเห็นในเรื่องนี้.

## แนะรัฐจ่ายค่าชดเชยช่วยไถ่กลบ

### ไร่ละ 200 บาทลด 'หมอกควัน'

พะเยา - นายนาวัน อินทจักร เกษตรจ.พะเยา เปิดเผยว่า ตามที่ทางกระทรวงเกษตรฯ มีนโยบายเรื่องการช่วยเหลือปัจจัยการผลิตให้แก่เกษตรกรที่ลงทะเบียนเข้าโครงการปลูกพืชระยะสั้นหลังฤดูทำนา โดยชดเชยไร่ละ 600 บาท ไร่ละไม่เกิน 15 ไร่ ซึ่งเกษตรกรต้องไม่เคยเข้าร่วมโครงการที่ได้รับเงินช่วยเหลือจากรัฐบาลทุกโครงการในฤดูกาลที่ผ่านมา จะจ่ายให้เกษตรกรครัวเรือนละ 1 สิทธิ ที่ได้ขึ้นทะเบียนไว้กับกรมส่งเสริมการเกษตร ครอบครัพละประมาณ 9,000 บาท ในพื้นที่เป้าหมาย 4.87 ล้านไร่ เกษตรกร 330,000 ครัวเรือน ครอบงวงเงิน 2,932 ล้านบาท เพื่อให้เกษตรกรมีรายได้เพียงพอดำรงชีพ ลดภาระค่าครองชีพพร้อมกับการสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรรักษาศักยภาพการผลิต ส่งผลให้คุณภาพชีวิตมั่นคงเข้มแข็งในการประกอบอาชีพ

ทั้งนี้เกษตรกรปลูกพืชอายุสั้นที่เพาะปลูกหลายรอบการผลิตในพื้นที่เดียวกัน เช่น พืชผัก เข้าร่วมโครงการชดเชย

การช่วยเหลือ ได้เพียงครั้งเดียวเท่านั้น โดยต้องแจ้งข้อมูลที่เป็นจริง เพราะจะมีคณะทำงานตรวจสอบสิทธิระดับตำบลและเกษตรกรสามารถแจ้งขอรับสิทธิได้ที่สำนักงานเกษตรอำเภอที่ตั้งแปลงปลูกตามเวลาที่กำหนด ส่วนผลผลิตที่เข้าโครงการซึ่งเกษตรกรได้สิทธิในการชดเชยนั้น เจ้าของผลผลิตสามารถนำผลผลิตของตนเองไปขายให้กับผู้ประกอบการที่รับซื้อได้อย่างอิสระ

ด้านนายประสิทธิ์ ทัชชะ ประธานกลุ่มวิสาหกิจชุมชนรวบรวมผลผลิตการเกษตรอ.ภูซาง กล่าวว่า การช่วยเหลือเกษตรกรที่ปลูกพืชระยะสั้นหลังนาด้วยการชดเชยไร่ละ 600 บาทนั้น ส่วนตัวเห็นว่าควรนำเงินดังกล่าวมาช่วยเกษตรกรค่าไถ่กลบไร่ละ 200 บาท โดยไม่จำกัดจำนวนไร่ เพื่อให้เกษตรกรไถ่กลบพื้นที่ไม่ต้องเผาต้นข้าวโพดหรือพื้นที่การเกษตรเพื่อเตรียมลงนา เป็นการป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาหมอกควันจากการเผาไร่ข้าวโพดที่เก็บเกี่ยวแล้วหรือพื้นที่ทำกิน และช่วยเกษตรกรลดภาระเรื่องค่าไถ่กลบ



หนังสือพิมพ์ เดลินิวส์ ฉบับประจำวัน  
อาทิตย์ที่ 12 พฤษภาคม พุทธศักราช 2562.....  
สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพ  
รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จฯ ทรง  
เปิดงานสัปดาห์ส่งเสริมพระพุทธศาสนา เนื่องใน  
เทศกาลวันวิสาขบูชา ณ พลับพลาพิธี ลานคนเมือง  
ศาลาว่าการ กทม. เวลา 17.00 น. ....  
ไม่ต้อง  
ลุ้น!!! ตอตา การเมืองไทยย่อมเป็นเช่นนั้นเอง...ไม่  
ต้องคิดเยอะ! ลงล็อกตามเป้า “บิกตู” ได้ไปต่อ...  
หลังศาลรัฐธรรมนูญ (ศาล รธน.) วินิจฉัยคำร้องผู้  
ตรวจการแผ่นดินที่ยื่นให้ตีความปม “ปาร์ตี้ลิสต์”  
แล้วมี มติเอกฉันท์ พ.ร.บ.เลือกตั้ง ส.ส. มาตรา  
128 ไม่ขัด หรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ (รธน.) มาตรา  
91...คณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ก็ประกาศ  
149 ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์...คิดคำนวณตามสูตรคณะ  
กรรมการร่างรัฐธรรมนูญ (กรธ.)...ให้พรรคการเมือง  
ที่ได้ คะแนนต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน หรือ  
71,057 คะแนน มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ได้...ผลที่ตามมา  
จึงมีถึง 26 พรรค ได้ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ รวมถึงพรรค  
เล็กพรรคน้อยที่ได้ไม่ถึง 70,000 คะแนน พลอย  
ได้รับอนิสงส์ ไปด้วย...สมการการเมือง เปลี่ยน  
ให้อีกขั้วได้เปรียบขึ้นมาทันที...แค่อาจมีต่อรอง  
ตำแหน่ง แย่งเก้าอี้ ยุ่งยากบ้าง ตามประสานักการ  
เมืองบ้านเรา.....  
อย่างที่โบราณว่าไว้ สายน้ำ  
ไม่คอยท่า วันเวลาไม่เคยคอยใคร...พรรคพลังประชารัฐ เดินหน้าจัด  
ตั้งรัฐบาล 255 เสียงด้วยความรวดเร็ว...ถึงขนาดมีข่าว แบ่งเด็ก  
โกวตารัฐมนตรี ออกมาเป็นที่เรียบร้อย...จริง-ไม่จริงไม่ทราบ... แต่ 4



เก้าอี้หลักในกระทรวงสำคัญตามไลน์...พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกฯ พล.อ.ประวิตร วงษ์สุวรรณ รมว. กลาโหม พล.อ.อนุพงษ์ เผ่าจินดา รมว.มหาดไทย สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกฯ เศรษฐกิจ...อาจมีเพิ่ม พล.อ. อภิสิทธิ์ หมีนสวัสดิ์ เพื่อนเตรียมทหารรุ่น 12 มาเป็น รัฐมนตรีด้วย.....👉 ในส่วน พรรคพลังประชารัฐ 3 กลุ่ม...กลุ่มที่ 1 อดีตรัฐมนตรี อุดตม สวานายน คุณกระทรวงการคลัง สนธิรัตน์ สนธิจิรวงศ์ คุณกระทรวง พาณิชย์...สุวิทย์ เมษินทรีย์ คุณกระทรวงอุดมศึกษา...กลุ่มที่ 2 อดีต แกนนำ กปปส. ัญญาพล ทีปสุวรรณ คุณกระทรวงมหาดไทย พุทธิ พงษ์ ปุณณกันต์ รมต.สำนักนายกฯ...กลุ่มที่ 3 สามมิตร โควตา 4 เก้าอี้ สมศักดิ์ เทพสุทิน คุณกระทรวงเกษตรฯ อิทธิพล คุณปลื้ม คุณกระทรวง การท่องเที่ยว...ส่วน สุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ ยังไม่ตัดสินใจ...ร.อ.ธรรมนัส พรหมเผ่า และ สันติ พร้อมพัฒน์ คนใดคนหนึ่งได้เก้าอี้รัฐมนตรี .....👉 “ภูมิใจไทย” และ “ประชาธิปัตย์” โควตาพรรคละ 6 เก้าอี้ ทั้ง รมว. และ รมช. คละเคล้ากันไป...“ภูมิใจไทย” ก็เช่น อนุกทิน ชาญวีร กุล หัวหน้าพรรค ตักดีสยาม ชิดชอบ เลขาธิการพรรค สรรจรอด กลิ่น ประทุม ประธานที่ปรึกษาพรรค...ส่วน “ประชาธิปัตย์” แคร่รอการเลือก หัวหน้าพรรคให้เสร็จสิ้นในวันที่ 15 พฤษภาคมนี้ก่อน...ซึ่งไม่ว่าใครมา เป็นผู้นำพรรคก็คงสนับสนุน “พลังประชารัฐ” ตั้งรัฐบาลด้วยมุขเดิม ๆ... ยึด หลักการ อ้างมติพรรค จึงไม่น่าจะมี “งูเห่า” ให้ร่นวายุใจ...สำหรับ “ชาติไทยพัฒนา” 1 เก้าอี้ รมว. และ 1 รมช. กัญจนนา ศิลปอาชา และ วราวุธ ศิลปอาชา เล็งกระทรวงการพัฒนาสังคมฯ และกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและ วั...ที่เหลือ พรรคเล็กพรรคน้อย มีความพยายาม รวมกลุ่ม เพื่อต่อรองเก้าอี้รัฐมนตรีกันบ้างแล้ว.....👉 ส่วนอีกขั้วทั้ง “เพื่อไทย” และ “อนาคตใหม่”...แน่นอน! ย่อมรับไม่ได้กับสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ของ “กต.” ที่ใช้อำนาจตีความเอง...จึง นำจับตา จะมี ช่องทางต่อสู้อย่างไรต่อไป ทั้งใน-นอกสภา...คงไม่ใช่แค่เดินสายร้องนั่น ร้องนี่แล้วจบ...แต่ซึ่งหน้าหนักดูทั้ง 2 ฝ่าย ไม่ว่าจะใครจัดตั้งรัฐบาลได้สำเร็จ คณะเสี่ยงในสภา ก็ล้วน ปริมน้ำ ด้วยกันทั้งสิ้น...จะเกิน 250 เสียง มาไม่กี่มากน้อย อนาคต เสถียรภาพรัฐบาล ดูไม่มั่นคง บริหารประเทศ คงไม่ราบรื่นนัก...ซึ่งเมื่อการบ้านการเมืองยังไม่นิ่ง เศรษฐกิจการค้า การ ลงทุนที่ยังไม่ค่อยฟื้นเท่าที่ควร ก็ นำหวัง ไปด้วย.....👉 แต่ก่อนจะไป

ถึงการโหวตเลือกนายกฯ จัดตั้งรัฐบาล فورมคณะรัฐมนตรี...ก็ต้องจับตาดู  
ยกแรก เลือก ประธานสภาผู้แทนราษฎร...มีวางอันดับหนึ่งตอนนี้ค่าย  
“พลังประชารัฐ” คงไม่แพ้ สุชาติ ตันเจริญ ส.ส.จะเข้เกรง มือถึง อาวุโส  
ถึง นั่งเก้าอี้คุมเกมในสภา...ส่วน “ประธานวิป” ไม่แคล้ว วิรัช รัตน  
เศรษฐ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์...แต่อย่าประมาท “พรรคทางเลือกที่สาม” เกม  
อาจพลิกไปอีกตลบ..... ❁ ความจริงจะว่าไปแล้วเกมในสภามันนี่ คง  
ลดเข้มข้น ถึงลูกถึงคน ลงจากเมื่อก่อน...ผลจากกฎหมายประกอบรัฐธรรมนูญ และสูตรคำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้  
ลิสต์ของ “กกต.” ที่นอกจากจะทำให้ชั่วคราวเมือง ได้เปรียบ-เสียเปรียบ กันในการจัดตั้งรัฐบาลแล้ว...ยัง  
ทำให้นักการเมืองระดับ “บิ๊กเนม” หลายคนมีอันต้อง ซื่อหลุด ไปตาม ๆ กัน...เฉพาะพรรคใหญ่ ๆ อย่าง  
“เพื่อไทย” ที่ไม่มี ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ก็เช่น พล.ต.ท.วิโรจน์ เปาอินทร์ หัวหน้าพรรค คุณหญิงสุดารัตน์ เกยุรา  
พันธุ์ ชัยเกษม นิตติวิริ ภูมิธรรม เวชยชัย เลขาธิการพรรค เสนาะ เทียนทอง ร.ต.อ.เฉลิม อยู่บำรุง พงษ์  
ศักดิ์ รักตพงศ์ไพศาล...หรือ “ประชาธิปไตย” ตั้งแต่ สุทัศน์ เงินหมื่น นราพัฒน์ แก้วทอง ชำนิ ศักดิ์เศรษฐ์  
วิฑูรย์ นามบุตร นิพนธ์ วิเศษยุทธศาสตร์ หรือแม่แต่ “น้องตัน” จิตภัทร์ กฤดากร...ส่วน “ภูมิใจไทย” นำ  
เสียดาย พ.อ.เศรษฐพงศ์ มะลิสุวรรณ โฆษกพรรค ที่ทิ้งเก้าอี้ใหญ่ อย่าง รองประธาน กสทช. มาลุย  
การเมือง..... ❁ ต่างประเทศบ้าง สงครามการค้ารอบใหม่ ระหว่าง สหรัฐอเมริกา กับ จีน...มหาอำนาจชน  
มหาอำนาจ หลังประธานาธิบดี โดนัลด์ ทรัมป์ ชูขึ้นภาษีสินค้าจากจีน มูลค่า 2 แสนล้านดอลลาร์ จากเดิม  
10% เป็น 20% ช้างชนช้างกัน อย่างนี้ หล้าแพรกก็เหลกกลาญ เศรษฐกิจไทย โดนหางเลข ด้วยซ้ำ!  
..... ❁ สังคมวันนี้ เวลา 18.30 น. พิธีฉลองมงคลสมรส จุฑาทิพย์ พอนอ่วม กับ สุภวิช หลักกงคา ที่ห้อง  
แกรนด์ บอลรูม โรงแรมมิราเคิล แกรนด์ คอนเวนชั่น..... ❁ บอกกล่าวล่วงหน้า...สุพัฒน์พงษ์ พันธุ์มีเชาว์  
ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท พีทีที โกลบอล เคมิคอล จำกัด (มหาชน) หรือ  
จีซี ร่วมกับ OUR Khung BangKachao เตรียมจัดการแข่งขัน “เวสต์ รันเนอร์ 100 เดย์ส ชาลเลนจ์” (WASTE  
RUNNER 100 DAYS CHALLENGE) เพื่อสร้างโมเดลจัดการขยะในประเทศไทย ผ่านชุมชนต้นแบบคั้ง  
บางกะเจ้าตามแนวทางเศรษฐกิจหมุนเวียน หรือ Circular Economy เพื่อเฟ้นหาผู้ที่สนใจเข้าร่วมโครงการ  
แก้ปัญหาขยะ เปิดรับสมัครนักเรียน นักศึกษา ประชาชนทั่วไป หรือผู้เชี่ยวชาญ มาร่วมสร้างไอเดียการ  
เปลี่ยนแปลงที่เห็นผลจริงภายใน 100 วัน ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 31 พฤษภาคม 2562..... ❁

หน้า 5

# เล่นกับหมาดีกว่าสุนัขรับใช้

**แจ้งวัฒนะ** ● พรรคการเมืองยังจบไม่ลง ประธานมือดำ กกต. คำนวณ ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์ ชัดรัฐธรรมนูญ “สมชัย” อ้าง 10 คะแนนต่อเขตก็เป็น ส.ส.ได้แล้ว ส่วนสรรหา ส.ว. นักการเมืองระบอบทักษิณข่มหนัก คลช. ครองงำหวังสืบทอดอำนาจ “ศรีสุวรรณ” เหน็บเล่นกับหมา ดีกว่าเล่นกับพวกสุนัขรับใช้ นักการเมืองจอมลวงโลก ที่ไม่ยอมรับความจริงครับ

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การรับหนังสือรับรองจากสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง (กกต.) ในวันที่ 11 พ.ค. มี ส.ส.มา รับใบรับรองแล้ว 30 คน แบ่งเป็น ส.ส.เขต 14 คน ส.ส.บัญชีรายชื่อ 16 คน ทำให้เหลือ ส.ส.ที่ยังไม่มารับหนังสือรับรอง 30 คน แบ่งเป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 22 คน จากภูมิไจไทย 11 คน, เสรีรวมไทย 10 คน, ประชาธิปัตย์ 1 คน ส่วน ส.ส.แบบแบ่งเขตมีจำนวน 8 คน ทั้งนี้ รวม 5 วัน ส.ส.ทั้งสองระบบมารับใบรับรองแล้ว 468 คน เป็น ส.ส.บัญชีรายชื่อ 127 คน ส.ส.แบ่งเขต 341 คน

ส่วนบรรยากาศการรายงานตัว ส.ส. ที่รัฐสภา ในวันที่สี่ มีผู้มารายงานตัวทั้งสิ้น

**อ่านต่อหน้า 11**

## เล่นกับหมาดีกว่า

13 คน อาทิ พรรคพลังประชารัฐ นายประทวน สุทธิอำนวยเดช ส.ส.จังหวัดลพบุรี, นายสาธิต ยุตธรรม ส.ส.จังหวัดนครศรีธรรมราช, พรรคเพื่อไทย นาย นพคุณ รัฐมไท ส.ส.จังหวัดเชียงใหม่, พรรคอนาคตใหม่ พ.ต.ท.ฐนภัทร กิตติวงศา ส.ส.จังหวัดจันทบุรี

นอกจากนี้ยังมีพรรคประชาธิปัตย์ นายบัญญัติ บรรทัดฐาน ส.ส.บัญชีรายชื่อ, นายอิสสระ สมชัย ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ, นายวุฒิพงษ์ นามบุตร ส.ส.จังหวัดอุบลราชธานี รวมทั้งพรรคขนาดเล็ก เช่น นายมงคลกิตติ์ สุขสินธารานนท์ ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคไทยศรีวิไลย์, นาย

ดำรงค์ พิเดช ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรครักษ์ผืนป่าประเทศไทย เป็นต้น

นายสมชัย ศรีสุทธิยากร อดีต กกต. และสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์ ให้ความเห็นว่า เอาสูตร กกต.ที่จัดสรรให้แก่ทุกพรรค โดยไม่สนใจว่าจะมีจำนวน ส.ส.ที่พึงจะมีถึงหนึ่งคนหรือไม่ ทดลองสร้างตารางคำนวณใหม่ โดยยึดคะแนน 16 พรรคแรกตามเดิมทุกอย่าง และสมมติให้มีพรรคทั้งหมด 250 พรรค พรรคที่ 17 ได้ 3,000 คะแนน และลดลงทีละคะแนนไปจนถึงพรรคที่ 250 มี 2,767 คะแนน เท่ากับมีคนมาใช้สิทธิ์ทั่วประเทศ 35,067,673 คน

เขาระบุว่า สิ่งที่ต้องการทดสอบคือ พรรคที่ได้คะแนน 3,000 คะแนน จะมีโอกาสได้ ส.ส.บัญชีรายชื่อสักหนึ่งคนกับเขาได้หรือไม่ สิ่งมหัศจรรย์ที่เกิดขึ้น คือการจัดสรร ส.ส.บัญชีรายชื่อ มีเศษที่สามารถไหลไปถึงพรรคที่ 17 ได้ เนื่องจากการจัดสรรเป็นจำนวนเต็มในรอบแรก จัดสรรได้แค่ 133 ที่ เหลือต้องมาจัดสรรจากเศษที่เรียงจากมากไปน้อยอีก 16 ที่ และเมื่อพรรคเพื่อไทยไม่มีโอกาสได้รับ เนื่องจากมี ส.ส.เขตเกินแล้ว ส.ส.บัญชีอีกหนึ่งคนที่เหลือก็จะไหลไปที่พรรคที่ 17

**10 คะแนนเป็น ส.ส.**

นายสมชัยเห็นว่า หากมีพรรคมากกว่านี้ เช่นเป็น 400 พรรค ส.ส.บัญชีรายชื่อก็จะไหลลื่นต่อไปยังพรรคที่มีคะแนนน้อยกว่านี้อีกถึง 4-5 พรรค มาตั้งพรรคการเมืองกันให้เยอะๆ ขอแค่ 10 คะแนนต่อเขตก็มีโอกาสได้เป็น ส.ส.ผู้ทรงเกียรติในสภาแล้ว สูตรนี้คนที่เขียนสูตรที่อ้างว่าเป็นกรธ. หากไม่อ่อนคณิตศาสตร์ก็คงอ่อนหัดทางการเมืองยิ่ง

ด้านนายคารม พลพรกลาง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคอนาคตใหม่ ระบุถึงกรณีที่ กกต. รับรอง ส.ส.ให้พรรคการเมืองที่มีคะแนนรวมต่ำกว่าค่าเฉลี่ย ส.ส. 1 คน ว่าในความเห็นส่วนตัวมองว่าผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อของพรรค

7 คน และพรรคควรใช้สิทธิตามกฎหมายที่จะฟ้อง กกต.ตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 157 หรือฟ้องศาลรัฐธรรมนูญ และไม่เห็นด้วยกับนายเรืองไกร ลีกิจวัฒนะ อดีตสมาชิกพรรคไทยรักษาชาติ ที่ยื่นคำร้องต่อศาลปกครองให้มีคำสั่งให้การคิดคำนวณ ส.ส.บัญชีรายชื่อเป็นโมฆะทั้งหมด รวมถึงไม่เห็นด้วยที่ ส.ว.จะร่วมโหวตนายกรัฐมนตรีก่อนที่จะเกิดขึ้น เนื่องจาก ส.ว.ได้รับการแต่งตั้งโดย คลช.

นอกจากนี้ นายคารมยังระบุถึงการเตรียมการที่จะชี้แจงต่อ กกต. หาก กกต.เชิญเข้ามาให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำร้องของนายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย เรื่องการถือครองหุ้นสื่อของ ส.ส.พรรคอนาคตใหม่ 11 คน ว่าได้ขอคัดสำเนาคำร้องเพื่อเตรียมแก้ข้อกล่าวหา พร้อมถามกลับนายศรีสุวรรณทำไมไม่ตรวจสอบสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) บ้าง เช่น นายดวง อันทะไชย, นายคำณูน ลีทธิสมาน และนายสมชาย แสงวงการ

นายศรีสุวรรณ จรรยา เลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทย โพสต์เฟซบุ๊ก ระบุใจความว่า ดีก-ดีก สุนัขพันธุ์ลาบราดอร์ของที่บ้านครับ เล่นกับสุนัขดีกว่าเล่นกับพวกสุนัขรับใช้ นักการเมืองจอมลวงโลก ที่ไม่ยอมรับความจริงครับ

พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาฯ และหัวหน้าศูนย์สื่อสารข่าวสารเฉพาะกิจพรรคเพื่อไทย กล่าวถึงข้อครหาของสังคมที่มีต่อกรณีการตั้งแต่พวกฟ้องเข้ามาเป็น ส.ว.ว่า ถือว่าไม่ให้เกิดประโยชน์เพราะการคิดสรรไม่โปร่งใสตรวจสอบไม่ได้ แถมส่งชดรัฐธรรมนูญอีก และหากร่วมโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนโดยไม่สนองเจตจำนงผู้มาใช้สิทธิเลือกตั้ง ส.ส.อีกก็จะกลายเป็นบุคคลล้มละลายทางความน่าเชื่อถือเพราะโทษร้ายแรงต่อทางการเมือง

**สืบทอดอำนาจ**

ขณะนี้ได้มุ่งสู่การแสวงหาความร่วมมือ

มือในการตัดวงจรของการสืบทอดอำนาจ เพราะ ตัวเลือนายกรัฐมนตรีที่มาจาก ปีกพรรคการเมืองที่สนับสนุนการสืบทอด อำนาจนั้น มีปัญหาเรื่องคุณสมบัติที่อาจ ขัดรัฐธรรมนูญ ทั้งการเป็นเจ้าหน้าที่รัฐ ซึ่งเป็นคุณสมบัติต้องห้ามทั้งในเรื่องขัดกัน แห่งผลประโยชน์ของเองเองที่ให้ ส.ว. ที่ ถูกครอบงำโดย คสช.เข้ามาร่วมโหวตเลือก นายกรัฐมนตรีที่มาจาก คสช.

“มูลเหตุดังกล่าวจึงทำให้พรรคการเมืองส่วนใหญ่เห็นตรงกันว่า น่าจะตัดแคน ดิเดตนายกรัฐมนตรีคนนี้ออกไป เพื่อมิให้ เกิดปัญหายุ่งเหยิงยากต่อการแก้ไข และ จะทำให้ประเทศชาติกลับไปสู่วังวนของ ปัญหาเดิมๆ อีก ซึ่งการตัดวงจรสืบทอด อำนาจนี้ จะทำให้พรรคการเมืองที่ได้ให้สัจ วาจาไว้มีความสบายใจและภาคภูมิใจใน เกียรติภูมิที่ได้ปฏิบัติตามสัญญาประชาคมที่ ให้ไว้กับพี่น้องประชาชนผู้รักประชาธิปไตย ที่มาใช้สิทธิเลือกตั้ง สถานการณ์การเมือง ก็จะไปเดินหน้าสู่การเลือกนายกรัฐมนตรีที่ มาจากเสียงส่วนใหญ่ของ ส.ส. ตามครรลอง ประชาธิปไตยสร้างความน่าเชื่อถือใน สายตาของต่างประเทศ เกิดความเชื่อมั่น ความรุ่งเรืองทางเศรษฐกิจ และความผาสุก กลับคืนมา” พล.ท.ภราดรกล่าว

นายชวลิต วิชยสุทธิ์ ส.ส.นครพนม พรรคเพื่อไทย กล่าวว่า ตามรัฐธรรมนูญ บทเฉพาะกาล มาตรา 272 กำหนดว่า การ ให้ความเห็นชอบบุคคลซึ่งสมควรได้รับแต่งตั้งเป็นนายกรัฐมนตรีให้กระทำในที่ประชุม ร่วมกันของรัฐสภา การที่ ส.ว.มีอำนาจ เลือกนายกรัฐมนตรีตามบทเฉพาะกาลของ รัฐธรรมนูญดังกล่าว มีประเด็นที่น่าเป็นห่วง ต่อการทำหน้าที่ของ ส.ว. อยู่ 2 ประการ คือ 1.กระบวนการสรรหา ส.ว. ล่อว่าอาจ ขัดรัฐธรรมนูญตามบทเฉพาะกาล มาตรา 269 (1) ที่บัญญัติให้ คสช.แต่งตั้งจากผู้ทรง คุณวุฒิซึ่งมีความรู้และประสบการณ์ในด้าน ต่างๆ และมีความเป็นกลางทางการเมืองนั้น

ในข้อเท็จจริง สังคมรับรู้ทั่วไปว่า กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. ใช้เงิน งบประมาณถึง 1,300 ล้านบาท สุดท้ายจะ ได้ ส.ว. จากพวกพ้อง จากผู้ที่ทำงานร่วมกัน เป็นส่วนใหญ่ ทั้งใน ครม.และใน สนช. ซึ่ง แต่งตั้งโดย คสช.ทั้งสิ้น และหัวหน้า คสช. ก็เป็นบุคคลที่พรรคการเมืองหนึ่งเสนอราย

ชื่อเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรี จึงนับว่า กระบวนการสรรหาเพื่อให้ได้มาซึ่ง ส.ว. น่า จะไม่เป็นกลางทางการเมือง ขัดกับ รธน.ม. 269 (1) หรือไม่

2.การทำหน้าที่ของ ส.ว.ในวาระเริ่มแรกคือ การโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีร่วมกับ ส.ส. ล่อว่าอาจขัดรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ที่ว่าด้วยการขัดกันแห่งผลประโยชน์ ซึ่งบัญญัติไว้ ดังนี้ “ส.ส.และ ส.ว. ย่อมเป็น ผู้แทนปวงชนชาวไทย ไม่อยู่ในความผูกมัด แห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำ ใดๆ และต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์ สุจริต เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศ ชาติและความผาสุกของประชาชนโดยรวม โดยปราศจากการขัดกันแห่งผลประโยชน์”

### คสช.ครอบงำ ส.ว.

แต่โดยข้อเท็จจริงเป็นที่รับรู้โดยทั่วไป ว่า ในกระบวนการสรรหา ส.ว.นั้น ท้ายที่สุด แล้ว คสช.เป็นผู้เลือก ส.ว. จำนวน 250 คน ถือได้ว่า ส.ว.ทั้งหมด “อยู่ในความผูกมัด แห่งอาณัติมอบหมาย หรือความครอบงำ ใดๆ ของ คสช.” ซึ่งนับเป็นการขัดกันแห่งผล ประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114

เฉพาะอย่างยิ่ง สังคมเห็นภาพชัดเจน ที่รัฐมนตรี สมาชิกสภานิติบัญญัติจำนวนมาก ลาออกจากตำแหน่งเพื่อไปเป็น ส.ว. ตามที่ เป็นข่าวครึกโครมไปทั่วประเทศ โดยมีเป้าหมายและวัตถุประสงค์หลักที่จะไปโหวต เลือกนายกรัฐมนตรี ซึ่งอยู่ในบัญชีรายชื่อ เสนอเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองหนึ่ง ในขณะที่เดียวกันบุคคลผู้ถูกเสนอ ชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีของพรรคการเมืองนั้น ก็เป็นหัวหน้า คสช.ที่มีอำนาจตั้ง ส.ว. มาทำ หน้าที่โหวตเลือกนายกรัฐมนตรี นับเป็นการ ขัดกันแห่งผลประโยชน์ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 หรือไม่

ต่อประเด็นทางออกในเรื่องนี้ ส.ว. ควรทำหน้าที่ตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 114 ที่บัญญัติให้ ส.ว.เป็น “ผู้แทนปวงชนชาวไทย” เมื่อเป็นผู้แทนปวงชนชาวไทย ส.ว. ควรต้องฟังเสียงประชาชนส่วนใหญ่ แล้ว โหวตเลือกนายกรัฐมนตรีตามเสียงประชาชน ส่วนใหญ่ที่เลือก ส.ส.เข้ามาเป็นผู้แทนปวง ชนชาวไทยเช่นกัน หรืออีกทางเลือกหนึ่ง คือ ส.ว.ใช้สิทธิ์งดออกเสียง ให้เป็นหน้าที่ ของ ส.ส.ที่ถืออำนาจอธิปไตยจากประชาชนที่ เลือกเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร

ทั้งนี้ ความเห็นนี้ไม่รวมกับภาคส่วน อื่นที่ยื่นต่อศาลรัฐธรรมนูญให้วินิจฉัย ติความในประเด็นที่มาจากความชอบด้วย กฎหมายรัฐธรรมนูญของ ส.ว.

ประการสำคัญที่สุด รัฐธรรมนูญ บท เฉพาะกาล มาตรา 269 (3) บัญญัติให้ หัวหน้า คสช.เป็นผู้ลงนามรับสนองพระ บรมราชโองการ ในการแต่งตั้ง ส.ว. ซึ่ง มีประเด็นว่า หัวหน้า คสช.ได้ตรวจสอบ ความถูกต้อง ชอบธรรม ตามกฎหมาย รัฐธรรมนูญที่บัญญัติไว้หรือไม่ โดยตรวจสอบ กับข้อเท็จจริงที่รัฐมนตรี และสมาชิก สภานิติบัญญัติหลายท่านลาออกจาก ตำแหน่งเพื่อไปเป็น ส.ว. ตามข่าวที่ปรากฏ ครึกโครมอยู่ในปัจจุบันหรือไม่ อย่างไร

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาล เบ็ดเผยว่า หลังจากมีรองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีรวม 15 คน ที่ยื่นใบลาออก เพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา (สว.) แล้ว ยังมี พล.อ.วิลาศ อรุณศรี เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ได้เขียนใบลาออกจากตำแหน่ง เลขาธิการนายกรัฐมนตรี ตั้งแต่วันที่ 30 เม.ย.ที่ผ่านมาด้วยเช่นกัน โดยมีผลหลังรัฐ บาลชุดปัจจุบันสิ้นสภาพ

### ปฏิเสธข่าวลาออก

ทั้งนี้ ในรัฐบาลหน้า พล.อ.วิลาศได้ ขอวางมือไม่ขอรับตำแหน่งใดๆ และไม่ ขอไปเป็น ส.ว.ด้วย เพียงต้องการใช้เวลา อยู่กับครอบครัว โดย พล.อ.วิลาศได้ร่วม ถ่ายภาพเป็นที่ระลึกและร่ำลากับบรรดา ข้าราชการแล้ว ขณะเดียวกัน รัฐมนตรีที่ ได้อยู่ทำงานต่อในขณะนี้ อาทิ นายกฤษฎา บุญราช รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเกษตร และสหกรณ์ ก็ได้แจ้งด้วยเช่นกันว่า หาก ลี้ลาสุดรัฐบาลชุดนี้จะขอพักผ่อน และไม่รับ ตำแหน่งใดๆ ในรัฐบาลหน้า

รายงานข่าวจากทำเนียบรัฐบาลแจ้ง อีกว่า ในส่วนของ พล.อ.ประยุทธ์ ช่วง ระหว่างที่จะมีรัฐบาลชุดใหม่ พล.อ.ประยุทธ์ จะใช้เวลาเร่งระดมผลงานที่ค้างคั้ง และ คงปฏิบัติหน้าที่ตามปกติ โดยในวันที่ 15 พ.ค.นายกรัฐมนตรีเตรียมลงพื้นที่เพื่อตรวจ ราชการตามปกติ ที่เขตพื้นที่คลองเตย โดย จะมี ส.ส.จากพรรคพลังประชารัฐลงพื้นที่ ในครั้งนั้นด้วย โดยจะถือโอกาสขอบคุณ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นที่ร่วมงานกันทำงาน มาตลอดระยะเวลา 5 ปี นอกจากนี้ ในวัน

ที่ 17 พ.ค. นายกรัฐมนตรีจะเชิญสื่อมวลชน  
ร่วมรับประทานอาหารครั้งสุดท้าย ก่อนที่  
จะมีรัฐบาลชุดใหม่ พร้อมเปิดใจในการที่ได้  
ทำงานร่วมกันมา

พ.อ.หญิงทักษดา สังขจันทร์ ผู้ช่วย  
โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี กล่าว  
ถึงกระแสข่าวการลาออกจากตำแหน่งของ  
พล.อ.วิลาศ ว่าจากกรณีมีรายงานข่าวลง  
ในสื่อออนไลน์ว่า พล.อ.วิลาศได้ลาออกจาก  
ตำแหน่งเลขาธิการนายกฯ ตั้งแต่วันที่ 30  
เมษายนนั้น ขออนุญาตแจ้งให้สื่อข่าวทุก  
ท่านทราบว่า ข้อมูลดังกล่าวเป็นเท็จ ไม่มีมูล  
ความจริงแต่อย่างใด ขอความกรุณายุติการ  
เผยแพร่ข้อมูลดังกล่าว ทั้งนี้ พล.อ.วิลาศยัง  
คงปฏิบัติหน้าที่เป็นปกติ ทั้งในช่วงพระราช  
พิธีบรมราชาภิเษก และเมื่อวันศุกร์ที่ 10  
พ.ค. ยังคงมาปฏิบัติราชการที่ทำเนียบรัฐบาล  
เป็นปกติ ฉะนั้นจึงเป็นไปได้ที่ท่านจะยื่น  
ใบลาออกตั้งแต่วันที่ 30 เมษายน.